
 

รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
สมัยสามัญ  สมัยแรก คร้ังที่ 1 ประจำป 256๗ 

วันพฤหัสบดทีี ่๑๖ พฤษภาคม  256๗  เวลา  09.30  น. 
ณ  หองประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 

******************** 
 

ผูมาประชุม 

1. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป  ประธานสภาเทศบาล 

2. นายศุภกร  แสงพงษพิทยา   รองประธานสภาเทศบาล 

3. นายสมปอง  งามเสง่ียม   สมาชิกสภาเทศบาล  

4. นายถนอม  ยินดี    สมาชิกสภาเทศบาล 

5. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม   สมาชิกสภาเทศบาล 

6. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง    สมาชิกสภาเทศบาล 

7. นายสายัณห  รุงเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล      

8. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล   สมาชกิสภาเทศบาล 

9. นายสาธิต  หิรัญรักษ    สมาชิกสภาเทศบาล 

10. นายสุทธิ  ตังสวานิช    สมาชิกสภาเทศบาล   

11. นายแกวกาว  ถนอมวงศ   สมาชิกสภาเทศบาล 

12. นายจตุรงค  วงศโภคิน   สมาชิกสภาเทศบาล (ลากิจ ตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๖) 

๑๓.นางกานดา  นามสงา    เลขานุการสภาเทศบาล   

ผูเขาประชุม (ฝายบริหาร) 

1. นายสันติชัย  ตังสวานิช   นายกเทศมนตรี    

2. นางสาวอิสรีย  ปานงาม   รองนายกเทศมนตรี 

3. นายเสถียร  งามฉาย    รองนายกเทศมนตรี     

4. นางสาวสาวิตรี  ตังสวานิช   เลขานุการนายกเทศมนตรี 

ผูเขารวมประชุม 

1. พ.ต.ท.วีระวัฒน  จุลละนันทน   สารวตัรปองกันและปราบปราม สภ.แกลง 

2. นายสมบัติ  นาเครือ    ประธานชมุชนหนองควายเขาหัก 

3. นางณัฐวดี  สิ้นเคราะห   ประธานชุมชนดอนมะกอก 

4. นางดวงใจ  ทดแทน    รองปลัดเทศบาล 

5. นางสาวนิตยา  วงษมีศรี   ผอ.กองยุทธศาสตรและงบประมาณ 

6. นางอำไพ... 

 

 



- 2 - 
 

 

6. นางอำไพ  ลือดัง    ผูจัดการสถานธนานุบาล 

7. นายวิทยา  นุชพุม    รก.ผอ.กองการประปา 

8. นางบุษกร  เศียรเขียว    รก.ผอ.กองคลัง 

9. นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร   รก.ผอ.กองการศึกษา 

10. นางสาววรรณา  เหรียญทวนทอง  รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 

11. นางสาวเอมอร  สุจริต   รก.ผอ.สถานศึกษาโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา 

12. นางสาววัลยา  ปตยุรักษ   หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ 

13. นางสาวสุกันยา เสนหา   หัวหนาฝายปกครอง 

14. นางสาววณารัตน  บุญปน   ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ (คศ.2) 

15. นางสาวศิริวรรณ  กองสุข   นักจัดการงานท่ัวไปชำนาญการ 

16. นางสาวศิวนาถ  โสศรีสุข   นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 

17. นางสาวณัฐวรรณ  จันทรออน   นักวิชาการเงินและบัญชี 

18. นางสาวปุญญาภา  ไชยประดิษฐ  เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน 

19. นายนิติวัฒน  รัตนภรณ   ผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ 

20. นายเบญจรงค  วัฒนศิริ   พนักงานจางท่ัวไป 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
นางกานดา  นามสงา  วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 
เลขานุการสภาเทศบาล ประจำป ๒๕๖7 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง มาครบองคประชุม

แลว จำนวน   ๑๒   ทาน  ขอเรียนเชิญทานประธานสภาเทศบาลตำบล       
เมืองแกลง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและเปดการประชุม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป   (จุดธูปเทียน) 
ประธานสภาเทศบาล วันนี้เปนการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งท่ี 1 

ประจำป ๒๕๖7 วันพฤหัสบดีท่ี 16 พฤษภาคม ๒๕๖7 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลเมืองแกลงครบองคประชุมแลว ผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาล           
ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลอานประกาศเรียกประชุม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน  ประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 
เลขานุการสภาเทศบาล    ประกาศเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

        เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ  สมัยแรก    
                             ประจำป  ๒๕67 

         ………………………………………. 

  ดวยตามมติ ท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  สมัยสามัญ      
สมัยแรก ประจำป ๒๕66 เม่ือวันท่ี 71กุมภาพันธ1๒๕66 ไดกำหนดประชุม
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป ๒๕67  ตั้งแตวันท่ี 
๑ พฤษภาคม 2567 เปนตนไป  มีกำหนด ๓๐ วัน  ตาม พ.ร.บ. เทศบาล    
 
           พ.ศ.2496 ...
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พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๑4) พ .ศ . ๒๕62 มาตรา ๒๔ และ
ระเบี ยบกระทรวงมหาดไทย วาด วยขอบั งคับการประชุมสภาท องถ่ิน           
พ.ศ. ๒๕๔๗  แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 ขอ ๒๐  ประธานสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง  จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๕ แหง พ.ร.บ. 
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14)  พ.ศ. 2562  เรียกประชุม
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำป ๒๕67  เริ่มตั้งแต
วันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕67 เปนตนไป มีกำหนด ๓๐ วัน ณ หองประชุม        
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

    ประกาศ  ณ  วันท่ี   11  เมษายน  พ.ศ. ๒๕67 
    เกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
 (นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป) 

          ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไปเปนการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ประธานสภาเทศบาล ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 
    - ผูใหเกียรติเขารวมประชุม 

  1. พ.ต.ท.วีระวัฒน  จุลละนันทน     สารวัตรปองกันและปราบปราม สภ.แกลง 
  2. นายสมบัติ  นาเครือ      ประธานชุมชนหนองควายเขาหัก 
  3. นางณัฐวดี  สิ้นเคราะห     ประธานชุมชนดอนมะกอก 

    - รายงานตัวของขาราชการบรรจุใหมและโอนยาย  
  คนแรก นางสาวสุกันยา  เสนหา ขอเชิญแนะนำตัวครับ 

นางสาวสุกันยา  เสนหา    เรียนทานประธานสภา ทานคณะผูบริหาร ทานสมาชิกสภา และผูเขารวมประชุม 
หัวหนาฝายปกครอง ทุกทาน ดิฉันนางสาวสุกันยา เสนหา โอนยายมาจากองคการบริหารสวนจังหวัด

จันทบุรี ซ่ึงตำแหนงในองคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี ตำแหนงหัวหนาฝาย
สรรหาและบรรจุแตงตั้ง โอนยายมาท่ีเทศบาลตำบลเมืองแกลง เม่ือวันท่ี          
1 กุมภาพันธ 2567 ในตำแหนง หัวหนาฝายปกครอง ขอบคุณคะ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป คนตอไป นางสาววณารัตน  บุญปน 
ประธานสภาเทศบาล   
นางสาววณารัตน  บุญปน    เรียนทานประธานสภา ทานนายกเทศมนตรี ทานรองนายกเทศมนตรี  
ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ทานสมาชิกสภาเทศบาล ทานปลัดเทศบาล ทานรองปลัดเทศบาล และ  

หัวหนาสวนราชการทุกทานคะ ดิฉันนางสาววณารัตน  บุญปน ครูวิทยฐานะครู
ชำนาญการ ยายมาจากโรงเรียนเทศบาลบานเพ 2 สังกัดกองการศึกษา 
เทศบาลตำบลบานเพ มาดำรงตำแหนงปฏิบัติหนาท่ีท่ีโรงเรียนอยูเมืองแกลง
วิทยา สังกัดกองการศึกษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง ขอขอบคุณท่ีใหโอกาส
ยายกลับมาดูแลครอบครัว และดิฉันจะปฏิบัติหนาท่ีเต็มกำลังเต็มความสามารถ
ในการพัฒนาเพ่ือใหเกิดประโยชนกับนักเรียนท่ีสุด ขอบคุณคะ 

 

                 นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป คนตอไป นางสาวศิวนาถ  โสศรีสุข 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวศิวนาถ  โสศรีสุข  เรียนทานประธานสภา และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ และคณะผูบริหารทุกทาน  
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เรียนทานปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการทุกทาน ดิฉันนางสาวศิวนาถ    

โสศรีสุข โอนยายมาจาก องคการบริหารสวนตำบลน้ำเปน เม่ือวันท่ี 2 ตุลาคม 
2566 ขอขอบคุณผูบริหารท่ีใหโอกาสไดกลับมารับใชพ่ีนองประชาชนในเขต
เทศบาลตำบลเมืองแกลงคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป คนตอไป นางสาวปุญญาภา  ไชยประดิษฐ 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวปุญญาภา  ไชยประดิษฐ เรียนประธานสภาเทศบาล คณะผูบริหาร สมาชกิสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล 
เจาพนักงานพัสดุชำนาญงาน รองปลัดเทศบาล และหัวหนาสวนราชการทุกกองฝาย ดิฉันนางสาวปุญญาภา  

ไชยประดิษฐ ขอโอนยายกลับมารับตำแหนง เจาพนักงานพัสดุ กองการประปา 
ไดโอนยายมาเม่ือวันท่ี 1 มีนาคม 2567 ขาพเจาจะทำงานตามนโยบายและตาม
อำนาจหนาท่ีใหดีท่ีสุด ขอบคุณคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป คนตอไป นางสาวณัฐวรรณ  จันทรออน 
ประธานสภาเทศบาล 
นางสาวณัฐวรรณ  จันทรออน เรียนทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน คณะผูบริหาร  
นักวิชาการเงินและบัญชี และหัวหนาสวยนราชการทุกทานคะ ดิฉันนางสาวณัฐวรรณ  จันทรออน ยายมา

จากสถานธนานุบาลเทศบาลตำบลบางเมือง เขารับตำแหนง นักวิชาการเงินและ
บัญชี สถานธนานุบาล เทศบาลตำบลเมืองแกลง เม่ือวันท่ี 15 มกราคม 2567 
ขอฝากเนื้อฝากตัวกับทุกคนดวยนะคะ ขอบคุณคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ผมมีเรื่องอยากจะฝากดวยนะครับ มะมวงมันประแสท่ีนำมาใหทุกทานรับประทาน  
ประธานสภาเทศบาล เปนผลไมพ้ืนเมืองประจำถ่ินอำเภอแกลง หรือ จังหวัดระยอง มะมวงมันประแส

รสชาติจะหวานมันเม่ือใกลสุก หรือถาดิบ ๆ จะมันกรอบ  ฝากทุกทานลองชิม 
เพ่ือชวยกันสนับสนุนสินคาเมืองแกลงดวยนะครับ ตอไปนี้ถาผูใหญหรือกระทรวง
เกษตรใหการสนับสนุน ผมเชื่อวาจะเปนสินคา GI ของเมืองแกลง จังหวัดระยอง
เลย ฝากทุกทานชวยประชาสัมพันธดวยนะครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี  ๒  เรื่อง รับรองรายงานประชุม การประชุมสภาเทศบาล  
ประธานสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2566  เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2566    

ขอเรียนวา คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดตรวจสอบแลว  
และทำสำเนารายงานการประชุมข้ึนอยางนอยสองฉบับ  ซ่ึงไดสงใหสมาชิก
สภาเทศบาลทุกทานไดมีโอกาสตรวจดูกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวันเปน
ท่ีเรียบรอยแลว และไดเสนอใหสภาเทศบาลรับรองมีสมาชิกทานใดจะขอแกไข
ถอยคำในรายงานประชุมบางไหมครับ…............................. 

ถาไมมี  ผมขอมติท่ีประชุมวาผูใดเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2566 เม่ือวันท่ี 
26 ธันวาคม 2566 

            - มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาล   

     เห็นชอบ   จำนวน     10       คะแนนเสียง 
      1. นายสมปอง  งามเสง่ียม  

  2. นายถนอม  ยนิดี 
       3. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
       4. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
          9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
  - มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ไมเห็นชอบ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมเห็นชอบ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล งดออกเสียง  จำนวน     2     คน 
  1.นายแกวกาว  ถนอมวงศ 

         2.นายจตุรงค  วงศโภคิน  
มติท่ีประชุม   ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  

-  สมัยสามัญ สมัยท่ี 4 ประจำป 2566 เม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม 2566 
     รับรอง  จำนวน       10       คะแนนเสียง 
     ไมรับรอง จำนวน         -        คะแนนเสียง 
     งดออกเสียง จำนวน         2       คน  

การตรวจรายงานการประชุมในวันนี้ มอบใหคณะกรรมการตรวจรายงาน    
การประชุม ตามคำสั่งสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี 1/2564 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ลงวันท่ี   
7 มิถุนายน 2564  มีหนาท่ีในการตรวจรายงานการประชุม 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2567 สมัยท่ี 2  
ประธานสภาเทศบาล สมัยท่ี 3 สมัยท่ี 4 และ ประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 2568  

ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงกฎหมาย และระเบียบเก่ียวกับการกำหนด

ประชุมสมัยสามัญ  

นางกานดา  นามสงา    พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.2562 
เลขานุการสภาเทศบาล              มาตรา 24 ในปหนึง่ใหมีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญ 

  ครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัยสามัญประจำปใหสภาเทศบาลกำหนด 
      วรรค 4 สมัยประชุมสามัญสมัยหนึ่งๆ ใหมีกำหนดไมเกินสามสิบวัน  

  แตถาจะขยายเวลาออกไปอีกจะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด 
 
             ระเบียบ ... 
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    ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ.2547 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. 25๖๕ 

     ขอ 11 ...................................................ใหประธานสภาทองถ่ิน        
นำปรึกษาในท่ีประชุมเก่ียวกับการประชุมสมัยสามัญ  ดังนี้ 

     (2) สำหรับเทศบาล  ใหสภาเทศบาลกำหนดวาการประชุมสมัยสามัญ 
    ประจำปแตละสมัย ในปนั้น จะเริ่มเม่ือใด แตละสมัยในปนั้นมีกำหนดก่ีวัน กับให 
    กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของปถัดไป และมี 
              กำหนดก่ีวัน  
      การกำหนดสมัยประชุมและวันประชุมใหเปนไปตามท่ีกฎหมายวาดวย 

  องคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนด 
     ขอ 20 นอกจากการประชุมสภาทองถ่ินครั้งแรก ......... แลว การประชุม

สภาทองถ่ิน มี 2 ประเภท คือ 
(1) การประชุมสามัญ 
(2) การประชมุวิสามัญ 

     ขอ 21 การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสามัญประจำป ระยะเวลาและวัน
เริ่มตนประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปของแตละสมัยในปนั้น วันเริ่มสมัยประชุม
สามัญประจำปของปถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรก
ของปถัดไป ใหประธานสภาทองถ่ินนำปรึกษาในท่ีประชุมสามัญประจำปสมัยแรก
ของแตละป โดยใหนำความในขอ 11 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

     เม่ือสภาทองถ่ินมีมติแลวใหประธานสภาทองถ่ินทำเปนประกาศของ   
สภาทองถ่ิน พรอมท้ังปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ สำนักงานองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน  

     ขอ ๘๐ เม่ือประธานสภาทองถ่ินถามท่ีประชุมสภาทองถ่ินวา ในเรื่องท่ีมี  
ผูเสนอนั้นจะมีผูใดเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม ถาไมมีก็ใหถือวาท่ีประชุมมีมติ
เห็นชอบดวย 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป เลขานุการสภาเทศบาล  ไดชี้แจงระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวของแลว  ขอปรึกษาท่ี 
ประธานสภาเทศบาล     ประชุมสภาเทศบาล ในการกำหนดสมัยประชมุสามัญ 

๑. การประชุมสมัยสามัญประจำป ๒๕๖7 แตละสมัยจะเริ่มเม่ือใด และ
แตละสมัยมีกำหนดก่ีวัน  

๒. กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจำปสมัยแรกของป ๒๕๖8 
และมีกำหนดก่ีวัน  

             ขอใหทานสมาชิกสภาเทศบาล ไดเสนอ 
นายสาธิต  หิรัญรักษ   เรียน ทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
สมาชิกสภาเทศบาล           กระผม นายสาธิต หิรัญรักษ  สมาชิกสภาเทศบาลเขตเลือกตั้งท่ี  ๑       

ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำป 2567 สมัยท่ี 2 สมัยท่ี 3    
สมัยท่ี 4 และประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 2568 จำนวน 4 สมัย มีกำหนด
ระยะเวลาการประชุมสมัยละ 30 วัน  ดังนี้ 

 
             สมัยประชมุ ... 
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   สมัยประชุมสามัญ ประจำป 2567 
    สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2   มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี         
        1  สิงหาคม  2567  เปนตนไป 

  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี   
        1  กันยายน  2567 เปนตนไป 

  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4   มีกำหนด 30 วนั เริ่มตั้งแตวันท่ี   
        1  ธันวาคม  2567 เปนตนไป 

            สมัยประชุมสามัญ ประจำป 2568         
    สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี  
        1 กุมภาพันธ 2568  เปนตนไป 
 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอผูรับรองครับ (ผูรับรองไมนอยกวา 2 คน)   
ประธานสภาเทศบาล            มีผูรับรอง   จำนวน  2  คน 
    ถูกตองตามระเบียบ 

1) นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
2) นายสมศักดิ์  ตือติ่ง      

     มีสมาชิกสภาเทศบาล ทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืน
หรือไม (ไมมี) หากไมมีถือวาท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบ 

มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  
    กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สมัยสามัญ ประจำป 
๒๕๖7 สมัยท่ี 2 สมัยท่ี 3 สมัยท่ี 4 และประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำป 
2568 แตละสมัยจะเริ่มเม่ือใด และแตละสมัยมีกำหนดกี่วัน จำนวน 4 สมัย 
ดังนี้ 

   สมัยประชุมสามัญ ประจำป 2567 
    สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 2   มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี         
        1  สิงหาคม  2567  เปนตนไป 

  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 3  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี   
        1  กันยายน  2567 เปนตนไป 

  สมัยประชุมสามัญ  สมัยท่ี 4   มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี   
        1  ธันวาคม  2567 เปนตนไป 

            สมัยประชุมสามัญ ประจำป 2568         
    สมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  มีกำหนด 30 วัน เริ่มตั้งแตวันท่ี  
        1 กุมภาพันธ 2568  เปนตนไป 
 
       
          นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่อง  รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เปล่ียนแปลงครั้งท่ี 3/2566            

เทศบาลตำบลเมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)      
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 

เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง (กองยุทธศาสตร
และงบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 
เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อรายงานผลตอ   
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561    
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช
แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวัน   
นับแตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

     เหตุผล 
  ดวยคณะผูบริหารเทศบาล ไดมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 

ใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีและสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหหมดไป  พรอมท้ังมีการประสานงานและ
บูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน และการทำงานรวมกันกับหนวยงานอ่ืน
รวมถึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให เปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล        
ตามนโยบายของคณ ะผู บ ริห าร ท่ี ได แถลงนโยบายการบริห ารงานต อ            
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โดยเทศบาลไดมีการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2566 เทศบาลตำบล
เมืองแกลง 

  ดังนั้น เพ่ือใหการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับท่ี 2 เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 3/2566 เทศบาลตำบลเมืองแกลง       
ใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค ก รปกครองสวนทองถ่ิน พ .ศ .๒๕๔๘ แก ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับ ท่ี  3 )            
พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 จึงขอรายงานผลมา
เพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลงไดทราบ ตอไป 

               ขอแสดง ... 
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               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสนัติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
มติท่ีประชุม ............รับทราบ............. 
 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่อง  รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น  
ประธานสภาเทศบาล (พ.ศ.2566-2570) ฉบับที่ 2 เพิ่มเติม ครั้งท่ี 4/2566 และแผนพัฒนา

ทองถิ่น  (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี  2 แกไข ครั้งท่ี  4/2566  และ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2567 
แ ล ะแ ผ น พั ฒ น าท อ งถิ่ น  (พ .ศ .2 5 6 6 -2 5 7 0 ) ฉ บั บ ท่ี  2  แ ก ไข                  
ครั้งท่ี 1/2567  เทศบาลตำบลเมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและงบประมาณ)      
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) 

ฉบ ับ ที ่ 2  เพิ ่ม เต ิม  ครั ้ง ที ่ 4 /25 66  และแผนพัฒนาทองถ่ิน        
(พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 แกไข ครั้งท่ี 4/2566 และแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2567 และ
แผน พั ฒ น าท อ ง ถ่ิ น  (พ .ศ .2 5 6 6 -2 5 7 0 ) ฉบั บ ท่ี  2  แก ไข               
ครั้งท่ี 1/2567  เทศบาลตำบลเมืองแกลง (กองยุทธศาสตรและ
งบประมาณ) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

ดวยผูบริหารเทศบาลตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ
รายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 4/2566 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 แกไข 
ครั้งท่ี 4/2566 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม        
ครั้งท่ี 1/2567 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 แกไข         
ครั้งท่ี 1/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพื่อรายงานผลตอสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561  
หมวด 5 การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใช
แผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนำไปปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อำเภอ หนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวัน
นับแตวันท่ีประกาศใช และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 
  ดวยคณะผูบริหารเทศบาล ไดมีนโยบายในการวางแผนพัฒนาเทศบาล 

ใหสอดคลองตอความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีและสามารถแกไขปญหา
ความเดือดรอนของประชาชนในพ้ืนท่ีใหหมดไป  พรอมท้ังมีการประสานงานและ
บูรณาการรวมกันกับประชาชนในชุมชน และการทำงานรวมกันกับหนวยงานอ่ืน
รวมถึงเปนเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให เปนไปอยางเหมาะสมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล         
ตามนโยบายของคณะผูบริหารท่ีไดแถลงนโยบายการบริหารงานตอสภาเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง โดยเทศบาลไดมีการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับท่ี  2 เพิ ่ม เต ิม  ครั ้ง ที ่ 4/2566  และแผนพ ัฒ นาท อง ถิ ่น       
(พ.ศ.2566-2570 ) ฉบับที่ 2 แกไข ครั ้งที ่ 4/2566 และแผนพัฒนา
ทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับ ท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  1/2567 และ
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-2570) ฉบับท่ี 2 แกไข ครั้งท่ี 1/2567 
เทศบาลตำบลเมืองแกลง 

  ดังนั้น เพ่ือใหการรายงานผลการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 4/2566 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับท่ี 2 แกไข ครั้งท่ี 4/2566 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี 1/2567 และแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566-
2570) ฉบับท่ี 2 แกไข ครั้งท่ี 1/2567 เทศบาลตำบลเมืองแกลง ใหเปนไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 การนำ
แผนพัฒนาไปปฏิบัติ ขอ 24 จึงขอรายงานผลมาเพ่ือใหสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง    
ไดทราบ ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสนัติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
มติท่ีประชุม ............รับทราบ............. 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหมในหมวดคาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 2,320,000บาท  (-สองลานสามแสน 
สองหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง)   
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จำนวน      
1 รายการ เปนเงิน 2,320,000บาท  (-สองลานสามแสนสองหม่ืน  
บาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
          ดวย ... 
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 ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ  
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง      
สิ่งสาธารณูปโภค จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 2,320,000 บาท (-สองลาน    
สามแสนสองหม่ืนบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
นั้น 

     เหตุผล 
  เนื่องดวยการไฟฟาสวนภูมิภาคมีแผนดำเนินการกอสรางปรับปรุงระบบ

ไฟฟาเปนสายเคเบิลใตดิน ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ
บริ เวณถนนสุนทรโวหาร (ช วงตั้ งแตปากทางถนนสุ ขุมวิท–วงเวียนใน )        
อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ปจจุบันไดจายไฟฟาไปแลว และจะมีการดำเนินการ
รื้อถอนระบบจำหนายไฟฟาแรงสูงและไฟฟาแรงต่ำ ตามแผนดำเนินการกอสราง
ปรับปรุงระบบไฟฟาเปนเคเบิลใตดิน ตามโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิม    
พระเกียรติ บริเวณถนนสุนทรโวหาร(ชุมชนสุนทรโวหาร) (ชวงตั้งแตปากทาง  
ถนนสุขุมวิท-วงเวียนใน) อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามหนังสือการไฟฟา    
สวนภูมิภาคอำเภอแกลง ท่ี มท 5310.17/กฟอ.แกลง 14503/2567       
ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2567  ผูบริหารเทศบาลจึงมีนโยบาย จัดทำโครงการ
ติดต้ังเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟาและอุปกรณบริเวณ   
ถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) เพ่ือเพ่ิมไฟฟาแสงสวางใหเกิดความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน มุงเนนเรื่องความปลอดภัยในการ
สัญจรของผู ใชรถใชถนนในเวลาค่ำคืน และเพ่ิมความเปนอัตลักษณของ       
เมืองแกลง บริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) และสงเสริมการ
ทองเท่ียวในชวงงานเทศกาลประเพณีตาง ๆ ท่ีสำคัญของชาวเมืองแกลง ท่ีมักจะ
ใชถนนสายนี้เปนเสนทางจัดงานประเพณีตางๆ เปนประจำ เชน ประเพณี      
งานบุญกลางบาน ประเพณีลอยกระทง และประเพณีสงกรานต เปนตน และยัง
เปนถนนสายลานวัฒนธรรมถนนคนเดิน จัดใหประชาชนมาจำหนายสินคาของดี
เมืองแกลง  อาหารพ้ืนถ่ินในชวงงานเทศกาลตางๆกอเกิดรายไดใหกับประชาชน
ในพ้ืนท่ีชุมชนสุนทรโวหารและชุมชนขางเคียง 

 
 
        คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอสภา

เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณจาก แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป เปนเงิน 420,000 บาท (-สี่แสนสองหม่ืนบาทถวน-) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง เปนเงิน 1,000,000 บาท           
(-หนึ่งลานบาทถวน-) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารท่ัวไป
เก่ียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา เปนเงิน 400,000 บาท (-สี่แสนบาทถวน-) 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง เปนเงิน 500,000 บาท        
(-หาแสนบาทถวน-) 

     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

โครงการติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟาและ
อุปกรณ บริ เวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนจำนวน 
2,320,000 บาท (-สองลานสามแสนสองหม่ืนบาทถวน-) 
 เพ่ือจายเปนคาติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟา
และอุปกรณบริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) 

- เสาไฟลวดลายประติมากรรม สูง 9 เมตร พรอมดวงโคมชนิดหลอด 
LED ขนาดไมนอยกวา 120 วัตต จำนวน 24 ตน ราคาตนละ 39,000 บาท 

- เสาไฟลวดลายประติมากรรม สูง 7 เมตร พรอมดวงโคมชนิดหลอด 
LED ขนาดไมนอยกวา 120 วัตต จำนวน 16 ตน ราคาตนละ 37,000 บาท  

- พรอมตดิตั้ง 
     - เปนไปตาม 

  1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (7) ใหมีและบำรุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

  2 . แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ .ศ . 2566–2570) ฉบับ ท่ี  2  แก ไข            
ครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 4 ลำดับท่ี 4 

  3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี ช. 28/2567 

      รวมโอนเพ่ิม  2,320,000  บาท 
      

 
 
       โอนลด ... 
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โอนลด 

     1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

  งบ ป ร ะ ม า ณ ตั้ ง ไ ว  7 ,2 8 0 ,8 0 0  บ า ท  ป จ จุ บั น ค ง เห ลื อ 
4,824,349.03 บาท จึงขอโอนลด 420,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค รายการโครงการติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรม
พรอมดวงโคมไฟฟา-และอุปกรณบริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) 
จำนวน 420,000 บาท 

     2. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารงานคลัง 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

  งบประมาณต้ังไว 5,519,900 บาท ปจจุบันคงเหลือ 3,892,340 บาท 
จึงขอโอนลด 1,000,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟาและ
อุปกรณบริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสนุทรโวหาร) จำนวน 1,000,000 บาท 

     3. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

  งบประมาณต้ังไว 1,134,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 1,064,940 บาท 
จึงขอโอนลด 400,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟา และ
อุปกรณบริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) จำนวน 400,000 บาท 

 
 
            4. แผนงาน ... 
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     4. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

  งบประมาณตั้งไว 1,357,200 บาท ปจจุบันคงเหลือ 1,155,840 บาท 
จึงขอโอนลด 400,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟา และ
อุปกรณบริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) จำนวน 400,000 บาท 

     5. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

  โครงการกอสรางถนนซอยบานนายสมเกียรติ ยั่งยืน (ชุมชนพลงชางเผือก) 
งบประมาณตั้งไว 1,259,700 บาท ปจจุบันคงเหลือ 169,700 บาท จึงขอโอน
ลด 100,000 บาท เพ่ือไป เพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา            
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปโภค 
รายการโครงการติดตั้งเสาไฟลวดลายประติมากรรมพรอมดวงโคมไฟฟาและ
อุปกรณ บริเวณถนนสุนทรโวหาร (ชุมชนสุนทรโวหาร) จำนวน 100,000 บาท 

      รวมโอนลด  2,320,000  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล 
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม        
ใน ห มวดค า ท่ี ดิ น และสิ่ งก อ ส ร า ง  จ ำน วน  1  รายก าร  ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 1 
 สำหรับในวาระนี้โครงการถนนสุนทรโวหาร สำหรับตัวผมเองเห็นดวย เพราะจะมี

หลาย ๆ อยาง ท้ังเรื่องความปลอดภัย มีความสวางเพ่ิมข้ึน และจะทำใหถนน  
เสนนี้เปนอัตลักษณ ในอนาคตตอไปท่ีจะมีการจัดงานอยางท่ีทานนายกเทศมนตรี     
 
               นำเรียน ... 
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นำเรียน ซ่ึงจะมีอยูสองประเด็นท่ีผมอยากจะทราบขอมูลเพ่ิมเติมจากแบบ      
ขอแรกคือ เสาไฟจะอยูฝงเดียวเทานั้น อยากจะทราบวาถนนสุนทรโวหารจะมีท้ัง
ชวงกวางและชวงแคบ ทีนี้ผมเลยตั้งขอสังเกตวาทำไมถึงเปนฝงเดียวหรือทำไมไม
เปนสองฝงอันนี้ประเด็นท่ีหนึ่งนะครับ สวนประเด็นท่ีสองเรื่องมาตรฐาน     
ความสวางเห็นระบุไววาประมาณ 120 วัตต ทีนี้ผมไมม่ันใจวาตัวเลขนี้มากไป
หรือนอยไปหรือเปนกำหนดสเปคของมาตรฐานสวนกลางอยูแลว ในเบื้องตนผมมี
คำถามอยูเทานี้ครับ ขอบคุณครบั 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี ตามท่ีทานสมาชิกไดสอบถามมา คือ ท่ีปจจุบันท่ีประมาณสิบปสิบเอ็ดปท่ี LED 

ในปจจุบันถนนสุนทรโวหาร โครงการนี้ก็ไดงบประมาณมาจากในโครงการของรัฐ
ท่ีใหมาและเราก็มากำหนดสเปค ตอนนั้นท่ีกำหนดไวก็คือ 90 วัตต และท่ีทาน
สมาชิกไดสอบถามวาทำไมถึงขางเดียว สวนหนึ่งจริง ๆ แลว เม่ือเอาสายไฟลงดิน
แลวเราก็ไมอยากใหมีเสาแสงสวางมากจนเกินไป ทำใหวิสัยทัศนไมดีขอหนึ่ง ขอท่ี
สองก็คือ หนาท่ีสองกำหนดไววา จริง ๆ ไฟเกินซะดวย ในเรื่องแสงสวางจากท่ี 
หอประวัติ ชวงหอประวัติไปเสาจะสูงแค 7  เมตร จากสุขุมวิทไปอันนั้น 9 เมตร 
หรือ 7 เมตร เพราะตรงนั้นถนนแคบ เพราะฉะนั้นในเรื่องท่ีกำหนดไวก็คือ      
24 ตน คือจากสุขุมวิทเขาไปประมาณถึงหอประวัติเมืองแกลงในสวนนั้นท่ี   
ถนนกวาง และท่ีจากเดิม 90 วัตต และเปน 120 วัตต ก็มีประชาชนบางทานได
บอกวาใหสวางไวนั่นละดีแลว ในสวนตัวผมปจจุบันก็ผานไป 10 ป ก็ดรอปลงไป
หนอยในเรื่องของระยะเวลาการใชงาน คือ แสงสวางอาจจะลดลงไปหรือวามี
สภาพตามกาลเวลาในสวนนั้น และในเรื่องของราคาทานสมาชิกก็ดูได ก็คงจะไม
ถึงกับท่ีเปนขาวดังไปท่ัวประเทศ ก็ขอชี้แจงแคนี้กอนครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.ศุภกร  แสงพงษพิทยา ครับ         
ประธานสภาเทศบาล        
นายศุภกร  แสงพงษพิทยา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
รองประธานสภาเทศบาล คือสืบเนื่องจากในวาระท่ี 6 นี้นะครับ เก่ียวกับเสาไฟฟา คือ สวนท่ีผมสังเกตใน

แบบหนาท่ี 2 คือ ขนาดของเสาไฟฟามีสองขนาด อยางท่ีทานนายกฯ อธิบาย
สวนแรก 9 เมตร กับ 7 เมตร แตผมมีขอเปนหวงนิดหนึ่ง คือ ในสวนของ 
Footing ฐานรากขนาดท่ีเทากันความแข็งแรงม่ันคงรับไดเสาท้ังสองขนาดใชไหม
ครับ และอีกประเด็นหนึ่งท่ีผมสงสัยก็คือวา ในสวนของ Footing ท่ีเราจะทำฐาน
จะอยูบนพ้ืนถนนหรือฟุตบาทครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
 
           นายสันติชัย ... 
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นายสนัติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตร ี ในเรื่องของแบบตัวนี้ท่ีผมไดคุยกับชาง เดี๋ยวผมจะใหชางไดอธิบาย แตจริง ๆ 

แลว ท่ีไดคุยกันไว ก็มีชาวบานสอบถามผมมาเหมือนกันในเรื่องของการเตรียม
ความพรอม เพราะถนนเสนนี้กอสรางมารวมสามปกวาแลว แตในสวนตัวผมแลว
ไมคอยมีคนบนมาเขาหูเทาไร แตมีสืบทอดมาวาบางคนก็บน ผมไมอยากให
เหมือนถนนยมจินดาในพ้ืนท่ีก็โดนตอวาเยอะ คราวนี้ผมก็เลยไดกำชับกับนายชาง
วาชวยดูตัวนี้  ดูตัวนี้ ก็คือ ฐานนายบอกวาใชเจาะไมเอาฐานท่ีเปนปูนเขาไป 
เพราะวาเราก็ทำฟุตบาทอะไรอยูแลว เพ่ือเซฟในเรื่องของพวกนี้ และอีกอยาง
หนึ่งบนฟุตบาทเราก็มีสารพัดอยูแลว ท้ังทอระบายน้ำ ทอประปา เราจะเซฟตัวนี้
เพ่ือเปนการเจาะเพ่ือเปนฐานยึดในสวนหนึ่ง และผมก็ขออนุญาตเพ่ิมเติมเลย 
และถามีสมาชิกทานใดจะอภิปรายในเรื่องถนนนี้อีกหรือไม จะไดพูดทีเดียวเลย 
จะขอเพ่ิมเติมใหสมาชิกไดรับรูดวยวา เม่ือวันศุกรท่ี 3 พฤษภาคม 2567 
ทานผูวาราชการจังหวัดไดเชิญไปประชุม ทานผูวาฯ กำหนดมาให 5 เทศบาลท่ี
ทานจะให มีโครงการแบบนี้  5 เทศบาล คือ เทศบาลมาบตาพุด เทศบาล      
นครระยอง เทศบาลเมืองบานฉาง เทศบาลตำบลปากน้ำประแสร และเทศบาล
ตำบลเมืองแกลง และเม่ือวานซืนก็มีหนังสือมาแตก็มีประสานมากับผมแลววา 
และเราจะเอาเสนไหนท่ีจะทำแบบเดียวกับถนนสุนทรโวหาร แตในสวนตัวผม
มองแลวนาจะเปนถนนเทศบาล 3 หรือทางทานสมาชิกจะมีเขตท่ีจะแนะนำ   
หรือปรึกษากันวาเราจะเอาเสนไหนดี แตผมไดตอบไปแลววาจะใหเปนถนน
เทศบาล 3 ท่ีทำถนนเอาสายไฟลงดินในเสนตอไป ทีแรกในท่ีประชุมก็มีการตั้งไว
วาทุก 5 ทองถ่ิน จะไดงบประมาณตัวนี้ คือ จะตองสมทบ 40% ของคาใชจาย 
แตวาคูสัญญาหรือในเรื่องของการจาง อันนั้นก็ยังเปนไฟฟาอยู เทศบาลจะตอง
ประสานกับสายเคเบิ้ลเอง ผมก็เลยพูดในท่ีประชุมวา ทางเทศบาลคงไมมีอำนาจ
ในการท่ีจะเรียกผูประกอบการสิบกวารายท่ีประกอบกิจการสายไฟลงดิน ก็เลย
ชี้แจงใหฟงในสองสามเรื่อง ทานผูวาฯ มีเรื่องท่ีจะตองปฏิบัติดวนเลยยังไมไดคุย
ในเรื่องของรายละเอียดท่ีผมจะสะทอนวาผานมาสองปเรามีปญหาอะไรบาง ก็ได
แตพูดไปสองสามขอ คือ หนึ่งเราไมมีอำนาจท่ีจะไปเรียก ไฟฟาอยูทานหนึ่งเขา
บอกวามี  ถาทานมอบอำนาจใหผมในการเก็บคาเชาเสาไฟ ผมอาจจะมีอำนาจใน
สวนนั้น เพราะวาการไฟฟาเปนคนเก็บคาเชาในเรื่องของการพาดสายลงไป และ
อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการเอ้ือใหกับผูรับเหมามากจนเกินไปในเรื่องของการ
ทำงานท่ีทำใหยืดเยื้อ เขาไมเดือดรอนแตทองถ่ินเปนผูเดือดรอน ก็ยังคุยอะไร
ไมไดมากพอดีทานประธานก็เลยสรุปไปกอน ก็ฝากประชาสัมพันธทานสมาชิกวา
ทานจะมองเสนไหนหรือไมก็อีกสวนหนึ่ง พอดีขามไปนิดหนึ่ง และมีทองถ่ินบอก
วาสมทบ  40% อาจจะเดือดรอน ทานผูวาก็บอกวาไมเปนไร อาจจะหาสวนอ่ืน
มาใหโดยไมตองสมทบ ผมขอเพ่ิมเติมเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

 

         นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ       
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
สมาชกิสภาเทศบาล จากกรณีโครงการติดตั้งเสาไฟประติมากรรม โดยระยะทางท้ังหมดจากสุขุมวิท

จนถึงวงเวียนใน ระยะทางเทาท่ีผมดูคราว ๆ นะครับ ๑ กิโลเมตรนิด ๆ แตเม่ือ
มาเฉลี่ยกับจำนวนเสาแลวประมาณจำนวน ๔๐ ตน ระยะทางตอเสาจะอยูแค
ประมาณ ๒๗ เมตร ซ่ึงผมมองถึงเรื่องของความถ่ีของตนเสาวาจะเยอะเกินไป
หรือไม ในสวนของในตัวถังหนาท่ีทานนายกฯ ไดพูดมาเม่ือสักครู ผมคิดวานาจะ
เปนลักษณะของเข็มเหล็กท่ีเปนตัวเก่ียวเหล็กกัลวาไนซก็หมุนเกียวลงไปในพ้ืนดิน
โดยติดตั้งเสาตรงนั้น ซ่ึงถาเปนลักษณะนี้ดีครับ ในการประหยัดเนื้อท่ี แตเรื่องท่ี
เปนหมายเหตุไวในตัวโครงการ กรณีไมสามารถลงตุมเสาคอนกรีตสำเร็จรูปไดให
ผูรับจางเสนอรูปแบบผังราดชนิดอ่ืนใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพิจารณากอน
ดำเนินการ ถาผูรับเหมาจะเปลี่ยนจากตุมไปเปนเข็มเหล็กท่ีผมเขาใจนะครับ ซ่ึง
เข็มเหล็กจะมีราคาคอนขางสูงมากกวาตุมประมาณหนึ่งเทาตัวและทีนี้ทาง
ผูรับเหมาเขาจะยอมเหรอครับ ซ่ึงถาเราเปลี่ยนหรือปรับแบบไปเลยใหชางลง
สำรวจหนางานและปรับแบบไปเลยจะเปนการดีกวาท่ีจะใหผูรับเหมาตัดสินใจ
เอาวาจะลงตุมหรือลงเปนเข็มเหล็ก ท่ีผมพูดแบบนี้ เพราะวาตนทุนมันสูง 
ผูรับเหมาจะยอมเหรอครับ ผมมีสองประเด็นแคนี้ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม ครับ       
ประธานสภาเทศบาล 
นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสมปอง  งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง สืบเนื่อง

จากญัตติตรงนี้ท่ีพูดอยูหลายประเด็นดวยกันนะครับ แตผมอยากจะทราบอีก
ซักนิดหนึ่งวาการรื้อถอนของเกากับของใหมอะไรจะมากอนกัน จะสรางกอน
หรือจะรื้อถอนกอน ยังไงก็ตองรื้อถอนอยูแลว ทีนี้การรื้อถอนของเกามันจะตอง
ใชวิธีขุดหรือวาตัดเสาเกาไมรูจะดำเนินการอยางไร ขอสอบถามคณะผูบริหาร
วาจะใชวิธีไหน ถาการขุดก็จะเปนหลุมใหญจะทำใหเสียหาย ครั้นจะตัดก็จะโผล
ข้ึนมาไมสวยงามก็ขอถามทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารคัรบ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตร ี ท่ีทานสมาชิกไดสอบถามมาสองสามขอก็คือ ในเรื่องของการรื้อเสาไฟฟาเกา

เปนหนาท่ีของการไฟฟาสวนภูมิภาค และเขาก็มีหนังสือมาถึงเทศบาลแลวดวย
วาจะขอทำการรื้อถอน เราก็ขอประวิงเขาไปกอนเพราะวาเราตองเรงนำงบเขา
มาในวาระนี้ แตท่ีผมพอจะรูขาวเขาหนาจะเปนการตัด เพราะเขาอาจจะเซฟใน
เรื่องของตัวนี้ ในสวนท่ีทานสมาชิกไดพูดถึงเปนการกระชบัในเรื่องของการ 
 
              ทำงาน ... 
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ทำงาน เดี๋ยวจะใหทางนายชางไดชี้แจงในสวนนี้ จริง ๆ แลวจะบอกวามันมี
ผลกระทบ และทางคณะผูบริหารก็จะโดนตอวา อันนี้ผมก็พูดไวเลยวา หนึ่งใน
เรื่องของการเอาเสาออกและเอาเสาใหมเขามาจะตองใหแมตชกันอยาใหตาง 
เพ่ือท่ีในเรื่องของผูรับเหมา ในเรื่องของความพรอม และอีกสวนหนึ่งในเรื่อง
ของระยะ ผมไดบอกนายชางวิทยาไปแลววา ระยะตองกำหนดไดแลววาคือของ
เสาใหมวาอยูตรงไหน และผมไดปรึกษาวาถาปูกระเบื้องไปแลวของอีกโครงการ
หนึ่ง และเสร็จแลวสายไฟจะทำยังไงก็ไดคุยกัน ก็ลำบากเหมือนกันจะตองโดน
ดาในเรื่องของการท่ีจะตองไปเจาะกระเบื้องเพ่ือจะเดินสายไฟอันนั้นอีก    
ชอทหนึ่งก็ไมเปนไรครับ เพ่ือการทำงานใหสำเร็จ ก็ไมสามารถจะไปกำหนดได
ในสวนของงานกระเบื้องท่ีจะทำใหยุงยากและก็ยังไมเสร็จในสวนนี้ ก็ชี้แจงให
ทานสมาชิกไดรับทราบไววาปญหาอยูท่ีตรงนี้ สวนรายละเอียดเพ่ิมเติมขอ
อนุญาตประธานสภาใหนายชางไดชี้แจงเพ่ิมเติมในเรื่องของกระบวนการในการ
ทำงานครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ       
ประธานสภาเทศบาล 
นายสายัณห  รุงเรือง เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
สมาชิกสภาเทศบาล เม่ือวันท่ี ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ผมไดไปท่ีองคการบริหารสวนตำบลราชาเทวะ

ไปดูเสาไฟประติมากรรมมานะครับ ผมก็เลยรูวาของเราเปนประติมากรรมท่ี
เปนหลอดไฟแบบไหนครับ เปนหลอดยาวหรือหลอด LED พอดีไปไดความรู
จากรานอาปามาท่ีเปนบุปเฟตท่ีนั่นนะครับ ของเขาเปลี่ยนเปนหลอดกลมท่ีเปน 
LED เปนหลอดยาวแทน ทำใหความสวางเพ่ิมข้ึนมานิดหนึ่งนะครับ อันนี้
อยากจะทราบวาของเราเปนรูปทรงแบบไหนดวยครับ ขอทราบขอมูลเทานี้ครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตร ี ในสวนตัวผมแลว ในเรื่องของการท่ีเราจะไปเอาอุปกรณบางอยางใหพิสดารกวา

คนอ่ืน ในเรื่องของเวลาท่ีเสียแลวก็จะทำใหมีปญหา หรือมูลคาแพงข้ึน และมี
ปญหาในเรื่องของการท่ีจะตองไปหาอุปกรณนั้น เพราะผมก็ไมทราบวามันเปน
สากลหรือไม ในสวนนี้ท่ีทานสมาชิกไดพูดข้ึนมา แตในสวนตัวผม ผมจะตองคุย
ในเรื่องของโคมไฟอีก นาจะใหเปนมาตรฐานแบบเดิม แตอยากจะปรึกษา
เหมือนกันวาทุกวันนี้มีใครมีความรูบาง ผมเห็นไฟท่ีปมน้ำมัน ตอนนี้คือ จริง ๆ 
แลวหลอด LED สามารถระบุสเปคไดวาจะใหความกวางของหลอดไฟก่ีองศา 
เพราะผมเห็นของทุกปมเลยตอนนี้ เห็นแลวก็นาอิจฉาวาเขากมลงมาหนอย
ความสวางมันเสมอกันหมดเลย ไมมีจุดบอดเลย สามารถสวางในพ้ืนท่ีของปม
ไดเทากันหมดเลย อันนี้ก็จะเอาเปนการบานท่ีทางทานสมาชิกไดทราบหรือรูใน
เรื่องของคุณสมบัติของหลอดไฟ LED ตรงนี้ก็ตองขอคำปรึกษาในภายหลัง
เพราะวาเห็นท่ีปมแลวมีความสวางและเสมอกันไปหมดเลย ขอเชิญนายชาง
วิทยาไดชี้แจงเพ่ิมเติมครับ  

        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิทยา  นุชพุม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
รก.ผอ.กองชาง/กองการประปา กระผม นายวิทยา  นุชพุม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง กองชาง สำหรับ

ประเด็นเรื่องกอสรางเสาไฟลายประติมากรรมนะครับ ผมขออธิบายท้ังหมด
เรื่องแบบแปลนและวิธีการกอสราง สำหรับโครงการนี้นะครับ ระยะทาง
ท้ังหมดจะอยูท่ี 996 เมตร จนถึงแยกวงเวียนใน ซ่ึงเสาไฟท้ังหมด ๔๐ ตน 
เฉลี่ยระยะหางจะอยูท่ี ๒๔,๙ หรือประมาณ ๒๕ เมตร ซ่ึงตามมาตรฐานของ
กรมทางหลวงเสาไฟจะอยู ท่ีไมเกิน 30 เมตร ระยะหางความสูง 9 เมตร     
ของเรา 25 ยังอยูในระยะมาตรฐานไมไดมากจนเกินไป สวนเรื่องฐานลางจะ
อธิบายอยางนี้ คือ ในแบบเดิมตามมาตรฐานเราจะออกแบบเปนตุมสำเร็จรูปมี
ขนาดดานบนจะอยู ท่ีสี่สิบคูณสี่สิบความสูงอยูท่ีแปดสิบเซ็นตถึงเมตรยี่สิบ   
ฐานลางอยูท่ีแปดสิบคูณแปดสิบ ซ่ึงในแบบตรงนี้ก็ทราบดีวาทางเทาท่ีเราก็
สรางอยูมีระยะท่ีแคบ ขางลางจะมีตัวทอระบายน้ำอยู ซ่ึงอาจจะวางไดยาก 
ตรงนี้เลยแกปญหาเรื่องฐานลาง กรณีท่ีไมสามารถวางตุมไดจะใหทางผูรับจาง
เขาเสนอฐานลางชนิดอ่ืนเขามาจะเปนรูปแบบไหนเดี๋ยวเราพิจารณากันอีกที 
นะครับ จะเปนเข็มเหล็กหรือคอนกรีตแตรูปทรงอาจไมใชลูกตุม แตในการ
คำนวณมาใหมีผูรับรองเขามา ซ่ึงตรงนี้เราเคยทำมาแลว ถนนหนองกันเกราท่ี
พ่ึงเสร็จไปเม่ือสองปท่ีแลว ก็มีกรณีแบบนี้เหมือนกันวา ไมสามารถท่ีจะลงตุมได
ก็เปลี่ยนแปลงฐานลางไป  คือ ตรงนี้ในระหวางควบคุมงานเราก็มีการใหเขา
เสนอแบบ Shop Drawing แตละจุด สมมติถาลงไมไดเราจะกอสรางเปน
รูปทรงแบบไหนใหวิศวกรเขารับรองเขามา และเสาความสูง 9 เมตร กับ       
7 เมตร เปนเสาเหล็กชุบกัลปวาไนซ ซ่ึงน้ำหนักไมเยอะแตวามียื่นปลาย
ขางหนาและมีตัวรูปปนประติมากรรมรวมแลวน้ำหนักไมนาจะเยอะ สวนเรื่อง
ทางเทาเดินงานจะมีการวางรอยทอเสาตอเสาซ่ึงหลีกเลี่ยงไมไดจะตองโดนทาง
เทาท่ีเรากำลังทำอยู แตมีงานคืนสภาพผิวทางให จะคืนสภาพเปนกระเบื้อง
ชนิดเดิมท่ีทางผูรับเหมาทำตอนนี้อยู เสร็จงานแลวสภาพจะเหมือนเดิม ขอ
ชี้แจงเทานี้ครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ       
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทธิ  ตังสวานิช กราบเรียนประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
สมาชกิสภาเทศบาล ผมขอเรียนถามทานประธานสภาผานไปยังทาน รก.ผอ.กองชาง นะครับ ในตัว

แบบท่ีผมดูระยะก่ิงจะยาวประมาณสองเมตรครึ่ง ซ่ึงในการติดตั้งในตัวของเสา
จะอยูริมขอบฟุตบาทหรือวาจะเขาไปดานในติดกับตัวอาคารบานเรือน ผมขอ
สอบถามผานทานประธานสภาไปยังเจาหนาท่ีครับ  

 

        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิทยา  นุชพุม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
รก.ผอ.กองชาง/กองการประปา สำหรับตำแหนงท่ีตั้งเสาจะอยูติดกับคันหินฝงนอกและบางสวนอาจจะโดนทาง

ชายคาบาง ตัวนี้ตองพูดคุยกับชาวบาน เพราะชายคาบางบานก็จะยื่นล้ำเขามา

อยู ตัวเสาไฟถาจะโดนก็คงจะตองเวา ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ       
ประธานสภาเทศบาล 
นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ    
สมาชกิสภาเทศบาล ตามแบบตัวก่ิงไมสามารถท่ีจะปรับโคงลงหรือข้ึนได ซ่ึงในตัวระยะสองเมตร   

หาสิบแลว เพราะโดยพ้ืนท่ีของเราแลว จะมีชวงถนนชวงท่ีกวางและแคบ ผมขอ

เสนอใหเปนโคมไฟ LED ขนาด 120 วัตต ใหสามารถท่ีจะปรับองศาได ผมขอ

เสนอระบุเขาไปในตัวรายงานการประชุมเพ่ือท่ีจะแนบไปในตัวกอนจัดซ้ือ     

จัดจาง เพราะถาเกิดองศาของก่ิงแลวจะอยูแค 15 องศา ยิ่งถาโคมปรับไมได 

ชวงทายตลาดเย็นแสงไฟจะเขาบานหรือเปลา ก็ขอใหระบุไปเลยนะครับวา    

ตัวโคมสามารถท่ีจะปรับองศาได เพราะตัวก่ิงไมสามารถจะปรับไดอยูแลว     

ขอกำหนดไปดวย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล         
ประธานสภาเทศบาล   
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล ผมคิดวาเราพูดคุยในเรื่องนี้กันมาพอสมควรในเรื่องของโครงสรางอะไรตาง ๆ ที

นี้ผมอาจะมีเรื่องท่ีไมเก่ียวกับโครงสรางอะไรมากมาย แตจากประสบการณท่ี

ผานมาอยากจะใหทางเจาหนาท่ีประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดเขาใจ 

เพราะอยางท่ีทาน รก.ผอ.วิทยา ไดแจงไววาอาจจะตองไปคุยกับชาวบาน คือ 

ผมอยากใหไปคุยกอนท่ีโครงการจะไป เพราะถาโครงการไปแลวและไปอธิบาย 

ผมกลัววาจะไปปะทะกันจะรุนแรง ยังไงไปอธิบายเขากอน ใหเขาโกรธกันให

เรียบรอยกอน และพอเขาอารมณเย็นโครงการเขามาจะไดทำตอไปนะครับ    

อันนี้เรื่องท่ีหนึ่ง ประเด็นท่ีสอง ผมอาจจะไมใหญโตมากมาย แตวาในเอกสาร 

ปร.4 ผมไมแนใจวาตรงผูประเมินราคาผูชวยเจาพนักงานเทศกิจ ตรงนี้ถูกตอง

แลวใชไหมครับ ถาถูกตองแลวผมอยากจะทราบวา นาจะเปนเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของกับเนื้อหาหรือเปลา ตัวนี้อยากจะเรียนสอบถามฝากทานประธาน 

ผูบริหาร หรือปลัดเทศบาลนิดหนึ่ง พอดีไมรูวาเอกสารตัวนี้จะไปถึงสวนกลาง

ดวยหรือเปลา และเทศบาลอ่ืนมีไหมท่ีวา เหมือนตำแหนงไมใกลเคียงหรือเปลา 

ตั้งขอสังเกตไว ขอบคุณครับ   

        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีทานใดจะเสนอความเห็นอีกไหมครับ ผมขอเสนอในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล         
ประธานสภาเทศบาล เขต 1 นะครับ ฝากทานผูบริหารดวย คือ ถาเปนโครงการท่ีผานการอนุมัติท่ีเรา

เห็นชอบ เวลาทำสัญญาจัดซ้ือจัดจางหรือประมูลงาน เพราะระบบไฟฟาเสื่อม

งาย บางทีก็ตกสเปคไดงาย เชน ซอยตนโพธิ์ท่ีเราทำเสาประติมากรรมปรากฏ

วาติดยี่สิบกวาดวงแตใชงานไดแคสี่ดวงเอง และอยูในระยะท่ีรับประกันชิ้นงาน 

แตชางยังไมมาแกไขแสงสวางเลย ผมก็ตามเรื่องอยูตลอดนะครับ อันนี้ก็ฝาก

ทานผูบริหารวาในแงของการทำสัญญาใหรัดกุมกวานี้นะครับ เพ่ือตามให

ผูรับเหมากลับมาเก็บงานใหเรียบรอยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสนัติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตร ี คือ ท่ีเราอภิปรายกันมาท้ังหมดและมีการเสนอแนะ ในสวนตัวผมก็คือ ท่ีผม

พอจะสอบถามกับทางโครงสรางของไฟฟาตั้งแตแรกเลย คือ ถนนสุนทรโวหาร 

ในเรื่องของสายไฟลงดินไมเต็มรอยเปอรเซ็นต คือ ในเรื่องของสายมันไหมนิด ๆ 

ในเรื่องของสายไฟแรงต่ำ ก็เปนโครงการพระราชดำริของพระองคนะครับ อันนี้

ก็สวนหนึ่ง และในเรื่องของการท่ีไฟฟาออกแบบ ผมก็อยากจะใหทานสมาชิกท่ี

ไปเท่ียวมาเกือบท่ัวประเทศหรือตางประเทศ ไดไปเห็นตรงไหนบางท่ีสวยงาม

และมีความเรียบรอย คือ ใหไดมากกวาท่ีเปนปจจุบันนี้ จากท่ีเราไดเห็นหรือ

ทานอาจจะไมไดไปท่ีระยอง ถนนยมจินดา ท่ีจริง ๆ แลว นครระยองก็หมดงบ

ไปมาก คือ รวมกับการไฟฟาสามสิบลานทำถนนเสนนั้น ท่ีใชเงินไปของงบปกติ

ของเทศบาลนครระยอง เสร็จแลวเทศบาลนครระยองจะตองไปทำถนนอีก   

สิบหาลาน ฉะนั้นเทศบาลนครระยองหมดไปสามสิบลาน ในสวนของถนน    

ยมจินดา คราวนี้มาพูดถึงถาทานสมาชิกไดเห็นท่ีตรงไหนและเราไดไปดู และ

เราอาจจะ เพราะคงอีกไม ก่ีวัน ไฟฟาจะตองมาสำรวจในพ้ืนท่ีของเราใน

โครงการตอไป ท่ีนี้ถาเกิดทานสมาชิกเห็นท่ีไหนมีความสวยงามทำแลวเกือบ

รอยเปอรเซ็นตชวยแนะนำเพ่ือท่ีเราจะไดไปดูงาน เพ่ือใหงานออกมาไดดีถึงดี

ท่ีสุดท่ีเราจะทำได ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล         
ประธานสภาเทศบาล   
นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเสนอทานนายกฯ พอดีเม่ือปท่ีแลวมีการเดินทางไปท่ีจังหวัดหนองคาย 

ตัวเมืองจะใกลเคียงกับของเทศบาลตำบลเมืองแกลงเรา จะเปนคลาย ๆ ชุมชน

เกาจะเรียกเกาก็ไมเชิง เรียกวาโบราณแลวกัน ประมาณหนึ่ง คือ เขามีการเอา 

 

             สายไฟ ... 
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สายไฟลงดินแลวแตตัวเสาเขาคอนขางเรียบงาย เปนตัวเสาไฟข้ึนมางาย ๆ และ

สองสวางไดพอสมควร ดูเรียบงายแตใชงานไดจริง ตัวนี้นาสนใจครับ ก็เสนอไว

เปนแนวทาง ถามีโอกาสไปท่ีหนองคายนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนอีกไหมครับ        

ประธานสภาเทศบาล (ไมมี) ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภา

เทศบาลท่ีอยูในท่ีประชุม วาครบองคประชมุตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   ๑๑   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชมุสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 2,320,000บาท  (-สองลานสามแสน
สองหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
 

- มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๐       คะแนนเสยีง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  3. นายถนอม  ยินดี 
  4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       9. นายสทุธิ  ตังสวานิช 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     1     คน 
  1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน (ยื่นใบลา ตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๖) 
 
 
        มตท่ีิประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติ  อนุ มัติ โอนงบประมาณ รายจ ายประจำป งบประมาณ          
พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 2,320,000บาท  (-สองลานสามแสนสองหม่ืน
บาทถวน-) (กองชาง) 

       อนุมัติ  จำนวน      ๑๐     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน       ๑      คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา) จำนวน       1      คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 7  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำป  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 497,000 บาท (-ส่ีแสนเกาหม่ืน    
เจ็ดพันบาทถวน-) (กองชาง) 
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสนัติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชกิผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนมัุติโอนงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จำนวน      
1 รายการ เปนเงิน 497,000 บาท (-สี่แสนเกาหม่ืนเจ็ดพันบาทถวน-) 
(กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ    
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสราง     
สิ่งสาธารณูปการ จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 497,000 บาท (-สี่แสนเกาหม่ืน             
เจ็ดพันบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปต้ังจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
นั้น 

     เหตุผล 
  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติโอนงบประมาณรายจาย

เพ่ือไปตั้ งจาย เปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จำนวน           
1 รายการ เพ่ือจัดทำโครงการปรับปรุงทางเทาถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลง
แกลวกลา) ซ่ึงเดิมเทศบาลตำบลเมืองแกลงไดตั้งงบประมาณ โครงการปรับปรุง 
 
               ทางเทา ... 
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ทางเทาถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) พ้ืนท่ี 3,962.10 ตารางเมตร 
รวมเปนเงิน 3,965,000 บาท แตจากการลงพ้ืนท่ีดำเนินการดังกลาว มีพ้ืนท่ี
บางสวนท่ีสำรวจขาด เนื่องจากมีการตั้งวางสิ่งของรุกล้ำทางเทาถนนเทศบาล 3 
(ชุมชนแกลงแกลวกลา) ทำใหกองชางไดสำรวจพ้ืนท่ีขาดไป จำนวน 663   
ตารางเมตร รวมเปนเงิน 497,000 บาท และเพ่ือความสวยงามและเปน
ระเบียบเรียบรอย ปองกันการรุกล้ำทางเทาในอนาคต และเพ่ือใหประชาชนใช
สัญจรไปมาไดอยางสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอ        
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนงบประมาณจาก แผนงาน
บริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป เปนเงิน 466,000 บาท (-สี่แสนหกหม่ืน    
หกพันบาทถวน -) แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานปองกันและ        
บรรเทาสาธารณภัย  เปนเงิน 31,000 บาท (-สามหม่ืนหนึ่งพันบาทถวน-) 

     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 

  โครงการปรับปรุงทางเทาถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) 
จำนวน  497,000 บาท 

  - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงทางเทาถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกลวกลา) 
โดยการขยายความกวางทางเทาดวยการปูกระเบื้องซีเมนต ขนาด 40 เซนติเมตร 
X 40 เซนติเมตร หนา 3.5 เซนติเมตร จนสุดเขตทางสาธารณะตลอดแนวท้ังสอง
ขาง จาก กม. 0+670 – 0+950 ความกวางประมาณ 0.40 – 1.20 เมตร 
ความยาวประมาณ 280 เมตร หรือพ้ืนท่ีการปูกระเบื้องซีเมนตไมนอยกวา               
663 ตารางเมตร 

- เปนไปตาม 
1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (2) ใหมีและบำรุงทางบกและทางน้ำ 
2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 

1/2567 หนาท่ี 1 ลำดับท่ี 1 
  3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี ช. 26/2567 

      รวมโอนเพ่ิม  497,000  บาท 
      

 
          โอนลด ... 
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โอนลด 
     1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

  งบ ป ร ะ ม า ณ ตั้ ง ไ ว  7 ,2 8 0 ,8 0 0  บ า ท  ป จ จุ บั น ค ง เห ลื อ 
4,824,349.03 บาท จึงขอโอนลด 466,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงาน
อุตสาหกรรมและการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภท
คากอสรางสิ่งสาธารณูปการ รายการโครงการปรับปรุงทางเทาถนนเทศบาล 3 
(ชุมชนแกลงแกลวกลา)  จำนวน 466,000 บาท 

   2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรอืพนักงานสวนทองถิ่น 

  งบประมาณตั้งไว 764,700 บาท ปจจุบันคงเหลือ 441,520 บาท 
จึงขอโอนลด 31,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคากอสรางสิ่งสาธารณูปการ 
รายการโครงการปรับปรุงทางเทาถนนเทศบาล 3 (ชุมชนแกลงแกลวกลา)  
จำนวน 31,000 บาท 

      รวมโอนลด  497,000  บาท 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล   

เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม        
ใน ห มวดค า ท่ี ดิ น และสิ่ งก อ ส ร า ง  จ ำน วน  1  รายก าร  ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระนี้ เรื่ องฟุตบาทอยากจะสอบถามท านประธานสภาผ านไปยั ง         

คณะผูบริหารหรือเจาหนาท่ีนะครับวา เดิมฟุตบาทมีระยะฟุตบาทอยูแลว ทีนี้

ดวยโครงการนี้มาผมอยากสอบถามวาจะเปนไปไดไหมถาเราทำเต็มพ้ืนท่ี 

 

             ฟุตบาท ... 
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ฟุตบาทเดิมเลยตามท่ีมีอยูเดิม เพราะจากท่ีมีบางสวนท่ีทำไปแลว บางทีเรา

ไมไดทำเต็มฟุตบาทเดิม เลยอาจจะมีฟดแบคกลับมาทางเทศบาลคอนขางจะ

หนักหนวงพอสมควร คือ เวลามีฝนตกหรืออะไรตาง ๆ ฉะนั้นผมอยากจะ

สอบถามผานทางทานประธานนะครับวา จะเปนไปไดไหมถาเราทำเต็มตัวพ้ืนท่ี

ฟุตบาทเดิมนี่ประเด็นท่ีหนึ่ง ประเด็นท่ีสองเรื่องการประชาสัมพันธอยากให

เจาหนาท่ีประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ เขาใจและตองเขาใจนะ

ครับ เพราะวาเปนพ้ืนท่ีหลวง ขอบคุณครับ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตร ี ในสวนท่ีทานสมาชิกพูดมาท่ีผานมาก็เขาใจและมีชาวบานสงสัย ก็จะพยายาม

ไมทำความเขาใจ เพราะในชวงสงกรานตบางหนาบานก็ยังไมเสร็จเลยกลายเปน

ท่ีขังน้ำ ในสวนนี้ก็พยายามชี้แจงแตบางคนก็พยายามท่ีจะไมเขาใจ จริง ๆ แลว 

ทานสมาชิกอาจจะพอรูวาถนนเสนนี้มันกวางกวาถนนสามเสน ก็คือ กวางกวา

ถนนเทศบาล ๑ ถนนเทศบาล ๒ ผมก็เคยคิดเหมือนกันวานาจะขยายอีก 

เพราะทานจะเห็นวาบานคนกับฟุตบาทมันไมติดเหมือนกับถนนอ่ืน ๆ คือ จะมี

ฟุตบาทและบานคนจะตองเวนไปอีกพอสมควร ทำใหถนนเสนนี้กวางกวา และ

ทุกวันนี้ทานก็รูวาถนนเสนนี้ยังไมมีจอดวันคูวันค่ี เพราะมันกวางอยูแลว 

เพราะฉะนั้นในเรื่องของการตั้งงบประมาณท่ีผานมาก็สวนหนึ่ง และในสวนตัว

ผม คือ อยากจะทำใหมันสวย และในเรื่องของฟุตบาทกับหนาบานคนก็หางกัน 

เพราะฉะนั้นจะทำใหสวยงาม คือ ตองทำใหสุดถึงฟุตบาทเดิมเพ่ือความสวยงาม

ก็จะสวยงามกวาถนนเสนอ่ืนท่ีทำแลวบางทีก็เปนบานเกาหรือบางทีเขาก็ยกมา

จนติดฟุตบาท หรือบางหลังซอยอ่ืนเสาก็อยูติดกับฟุตบาทเลยจะเปนอยางนั้น 

แตถนนเสนนี้ในเรื่องของเสาบานก็ยังเวนหางกับฟุตบาทอีก ฉะนั้นในเรื่องของ

เนื้องานก็เลยมีเพ่ิมมากข้ึนในสวนนี้ก็เลยตองของงบประมาณมา ขอชี้แจงครับ 

ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล         

ประธานสภาเทศบาล  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล จุดนี้ผมก็เห็นดวยนะครับ เพราะเห็นความเปลี่ยนแปลงจริงและทำใหเห็นไดชัด   

หลาย ๆ  ทานท่ีใชสัญจรผานมาก็มีการพูดถึงอยูแลว ท้ังอาจจะมีดานติชมบาง

เพ่ือกอกันไป ทีนี้อยากจะฝากทานประธานและอีกสเต็ปหนึ่งอยากจะฝากทาง 

 

       คณะผูบริหาร ... 
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คณะผูบริหารไดกำชับไปทางผูรับเหมานิดหนึ่งวาจะมีประเด็นปญหานิดหนึ่งดาน

มุมของพ้ืนปูใหมกับบานของประชาชน คือ อยากจะเสริมนิดหนึ่งคือชวยทำสโลป

ตัดมุมนิดหนึ่ง เพราะวาบางกรณีมีประชาชนใชสัญจรผานไปผานมามีการสะดุด 

สมมติวาเปดรานคาแลวกัน เดินออกจากรานคามาดวยเปนฉากของตวัพ้ืนตัวแผน

ทำใหมีการสะดุดเกิดการหกลมกันบาง ดังนั้นตรงนี้เราจะลดปญหาหรือลด

อุบัติเหตุไดโดยการปรับสโลปมา อาจะทำปูนปรับสโลปทำใหไมเตะสะดุดแลวกัน

ครับ ตรงนี้ถาเสริมไดจะดีมากครับ และลดอุบัติเหตุไดพอสมควร ยังไงฝากทาง

ทานประธานแจงคณะผูบริหารกำชับผูรับเหมาอีกสวนหนึ่งดวยครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตร ี กรณีก็เปนปญหาของชางควบคุมงานในเรื่องของการทำงานตองพยายามทำใหดี

ท่ีสุด ตองขอบคุณทางทานสมาชิก ฝากทางชางควบคุมงานดวยในสวนนี้และจะ

ขอเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่ง ทานจะเห็นนะครับในเรื่องของการทำงานของถนนเสนนี้ 

ท่ีตอนแรกจะกอสรางถนนเสนอ่ืนกอน และกลับมาตองมาทำถนนเสนนี้กอน 

เพราะวามีความสะดวกในการทำงานมากกวา เพราะฉะนั้นในเรื่องของเจาหนาท่ี

ท่ีทำกับผูรับเหมาก็เลยตองทำแคนี้กอนเพ่ือใหแลดูสวยงาม ถนนเสนอ่ืนมีฟดแบค

การตอตานใหมันนอยลง เพราะวาถนนเสนนี้กวางอยูแลว และการทำงานก็งาย

กวาถนนเสนอ่ืน ๆ ทานอาจจะสงสัยนิดหนึ่งวาทำไมถึงตองวกกลับมาทำเสนนี้

กอน ก็สวนนี้ดวยสวนหนึ่ง ขอบคุณครับ    

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมศักดิ์  ตือติ่ง         

ประธานสภาเทศบาล  

นายสมศักดิ์  ตือติ่ง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล  กระผม นายสมศักดิ์  ตือติ่ง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตเลือกตั้ง

ท่ี 2 ก็เห็นดวยกับท่ีทานนายกฯ พูดนะครับ ตั้งแตท่ีซอยเรามีการปูพ้ืนซีเมนตสี 

สองคือลงพ้ืนท่ีเองทุกซอยนะครับ และคราวนี้ผมอยากถามทานประธานสภา

ผานไปยังผูบริหารหรือผูท่ีเก่ียวของการปูนพ้ืนซีเมนตสีแตละซอย ๆ เรื่องฝา

ฟุตบาทกรณีถาเกิดมีน้ำขังหรือมีปญหาในรูทอฝาฟุตบาท ไมทราบวาจะเปดได

หรือเปลาครับ อยากทราบจากผูท่ีเก่ียวของ ฝากทานประธานถึงผูบริหารดวย

ครับ เพราะผมลงพ้ืนท่ีทุกซอยครับ ผมก็ไมเขาใจวาเปดไดหรือไมได ถากรณีมี

ปญหาหรืออยางไรขอคำชี้แนะครับ ขอบคุณครับ 

        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตร ี ในสวนท่ีทานสมาชิกสอบถามก็เปนการบานผมเหมือนกัน สรุปแลวเวลาจะลาง

ทอหรือบางทีทอประปาแตกบริเวณนั้นจะไปเปดฝาทอจะเห็นหรือไม อันนี้ก็

อยากใหไปสุมดูและทดลองเปดดูวาจะเปดไดหรือไม ก็เปนปญหาสำหรับงาน

ปองกันกับกองสาธารณสุขฯ เหมือนกันในสวนนี้ วาไปเดี๋ยวจะเปดไมได แตผม

ก็ทำใจไวแลวครับ เพราะฉะนั้นบางทีเวลาเปดอาจจะมีเสียหายบางหรือ

อะไรบาง  แตวาผูรับเหมาก็ยังดีนะครับ เชน บางฝา คือ ปูนมันหมดอายุแลว 

ผูรับเหมาก็ทำเองเลย คือ ทำใหมแตใหบางหนอย ก็เหมือนกับตรงรานทองสีฟา

เม่ือสองวันนี้ ตองขอขอบคุณอาจารยราน อ.กรีธาดวยท่ีไดแจงมา และเปน

ภาระใหเอาตนไมไปปกไวเพ่ือให เปนสัญลักษณ ในสวนนั้น เพราะฉะนั้น

ผูรับเหมาก็จะตองทำ เม่ือเขาทำไปแลวก็นาจะบางหนอยในสวนนี้  และ       

ขอเพ่ิมเติมอีกอันหนึ่ง คือ บางทีคณะผูบริหารก็พยายามนะครับ แตไมคอยมี

เวลาลงไปในสวนบางท่ีท่ีเราไดยกเลิก คือ ทางท่ีประชาชนไดขอเจาะฟุตบาท

เพ่ือเข็นมอเตอรไซคข้ึนบาน ทางคณะผูบริหารบางทีก็ไปจี้เพ่ือขอใหเปนหัวมุม

ขางซอยเพ่ือความสวยงามและไมใหรบกวนในสิ่งตาง ๆ ก็จะดูตามท่ีทาน

สมาชิกไดเสนอมา ชอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมศักดิ์  ตือติ่ง         

ประธานสภาเทศบาล  

นายสมศักดิ์  ตือติ่ง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ขอเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่งครับ พ้ืน 40 ซ.ม x 40 ซ.ม. สี่เหลี่ยมพ้ืนผาเปนสี่ตาง ๆ 

คือ ผมลงพ้ืนท่ีผมจะสุมแบบท่ีทานนายกฯ วา คือ เราไปเสื้อรานธรรมดาแต

แฝงไปในนามอะไรก็วากันอีกทีนะครับ ผมไปสุมถาม คือ เชือกท่ีเขาดึงแนวรอง

กระเบื้องและบางพ้ืนท่ีท่ีวาฟุตบาทสูงหรือถนนต่ำ คือ เวลาปูเขาไมไดปรับ

สภาพใหเสมอกันหรือยังไงครับ เพราะทุกวันนี้ดูแตละซอยเปนลูกคลื่นตาม

ฟุตบาทเลยนะครับ ผมไมทราบวาจะปูไปอยางนั้นเลยหรือยังไง เพราะเม่ือ

สักครูขออนุญาตเอยนามนะครับ ทานนายกฯ บอกวาเพ่ือความสวยงาม คำวา

สวยงามงบประมาณเทาไรครับ เปนคลื่นผมวิ่งดูเกือบทุกซอย กอนปูเราไมได

ปรับใหมันเทากอนหรือยังไงครับ เพราะมันเปนคลื่น ยังไงฝากทานประธานสภา

ผานไปยงัคณะผูบริหารวายังไงครับ ผมสงสัยขอคำชี้แนะครับ ขอบคุณครับ 

 

        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.ศุภกร  แสงพงษพิทยา         

ประธานสภาเทศบาล  

นายศุภกร  แสงพงษพิทยา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
รองประธานสภาเทศบาล  ของผมมีนิดเดียวครับ คือ ในสวนนี้ มีพ่ีนองประชาชนในถนนเทศบาล 1         

เขาสอบถามมานะครับวา เราปู พ้ืนถนนสุนทรโวหาร ถนนเทศบาล 2         

ถนนเทศบาล 3 คือ ตอนนี้ขาดถนนเทศบาลเดียว คือ ถนนเทศบาล 1 ตอนนี้

อยางท่ีทานนายกฯ พอจะทราบวา บานไหนมีประเด็นก็จะมีประเด็น บานไหน

ท่ีเขาอยากไดความสวยงามเขาก็สอบถามมานะครับวา ถามองเขามาจากปาย

ทันใจทางดานซายมือเราไมมีการปูพ้ืนกระเบื้องคอนกรีต ในสวนตัวผมก็ฝาก

ทานผูบริหารวาถาสมมติมีโครงการอะไรก็ทำใหเหมือน ๆ กันครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตร ี ทานสมาชิกถาทานบอกวาทานคอยไปสุมและตรวจดู ทานมีความผิดสังเกตไหม

วาในเรื่องของการทำงานหรือชางควบคุมงาน เริ่มแรกเลยการทำงานก็แลดูสวย 

ถนนเทศบาล 3 เพราะใหเลขาไปชวยจี้จนชางคุมงานของเขาโดนยายไปอยูไหน

แลวก็ไมรู เพราะเรามีการไปจ้ำจี้เพ่ือใหงานออกมาสวย เพราะฉะนั้นงานหลัง ๆ 

ผมยอมรับวาไมคอยสวย พูดตรง ๆ งานออกมาไมคอยดี เพราะวาทีแรกก็ไป

จ้ำจี้จำไชจนเด็กคนนั้นไมรูถูกยายไปอยูระยองหรือจังหวัดไหนก็ไมรู แตไมไดถึง

ขนาดถูกออกแตใหยาย ทีแรกมีการสรางก็คือแผนซีเมนต 40 ซ.ม x 40 ซ.ม. 

เขาก็ไมเอาซีเมนตปูหมดขางลาง เขาใชระบบขนมครก คือ วางเปนกอน ๆ     

ลงไป แลวทุกทานก็รูชางปูกระเบื้องตามบานเวลาเดินจะดังเปราะ ๆ ทำใหโดน

จ้ำจี้จำไชอยูมากพอสมควรแรก ๆ ทุกวันนี้ผมก็ยังสงสัยอยูเขาบอกวาเดี๋ยวจะ

แกไขใหม คือ ท่ีผมไปเอาแบบมาจากทางหลวงท่ีเนินสูงท่ีใหน้ำลงตรงจมูกทอ

และเขาบอกวาเดี๋ยวเขาจะทำใหม นี่ถนนสุนทรโวหารก็ยังไมไดทำ คือ มันกวาง

เกินไป คือ เกินฝามือ จริง ๆ แลวไมใหเกินฝามือ คือ ไมใหเกินหานิ้วหรือสี่นิ้ว

กวาในสวนนี้ เพราะจะทำให ถามันกวางอยูขนาดนี้จะมีปญหา ผมไมกลัวคน

เดินตกหรอก ผมกลัวจักรยานหรือมอเตอรไซค ถาเกิดกวางเกินไปในรางตื้น   

ถากวางมากเกินไปจะเปนจักรยานกระแทกลงไปและจะเสียหายแน ลอยุบแน

หรืออาจจะคว่ำหรืออาจจะกลิ้งลงฟุตบาทเลย ท้ังจักรยานท้ังมอเตอรไซค      

ถารถยนตคงไมเปนไร อันนี้ก็เลยถือโอกาสฝากทางชางควบคุมงานและทาง

เลขาฯ ลงไปดูหนอยนะครับ เพราะทีแรกเขาก็บอกไว แตผมก็เขาใจรูสึกวา

นาจะเปลี่ยนชุดทำงานแลวดวย ก็ตองขอชอบคุณทานสมาชิกท่ีชวยกันดูแลติติง 

และก็ฝาก นายชางควบคุมงานในสวนนี้ ขอบคุณครับ 

                นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมศักดิ์  ตือติ่ง         

ประธานสภาเทศบาล  

นายสมศักดิ์  ตือติ่ง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล  ขออนุญาตเพ่ิมเติมอีกนิดหนึ่งนะครับ คือ งานเดิมขอสืบเนื่องนิดหนึ่ง ผมไม

ทราบจริง ๆ นะครับวา การปูพ้ืนส ี40 ซ.ม x 40 ซ.ม. มีการประกันงานเทาไร 

และอายุการใชงานอยูไดนานไหมครับ เพราะท่ีผมลงไปตั้งแตฟุตบาทเดิมก็มี

การเททราย ผมมาดูทุกข้ันตอนนะครับ คือ ปูนผสมกับทราย แคเอาน้ำพรม ๆ 

แลวข้ึนฟุตบาทเอาน้ำพรม เอาทรายลงและก็ปูนซีเมนตผสมน้ำก็คือ ทาบาง ๆ 

กับแผน และเอาไปตอกโดยใชคอนยางตอก ผมไมทราบวาอายุการใชงานอยูได

นานไหมครับ และเหมาะสมกับงบท่ีลงไปไหม ขอคำชี้แนะดวยครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตร ี ทานสมาชิกนาจะถายคลิปลงมาดวย จะไดใหทางผูรับเหมารื้อออกมาและแกไข

ใหมในสวนนี้ ถาทำแบบนี้ ฉะนั้นฝากทางชางควบคุมงานและถาเลขาฯ วางก็

ชวยลงไปดูดวยในสวนนี้ ตองขอบคุณครับท่ีพยายามชวยกันดู แตจริง ๆ แลว 

นาจะถายคลิปมาเพ่ือท่ีจะใหผูรับเหมาไดรื้อและทำใหม ถาแบบนี้จะแยยิ่งกวา

ขนมครกอีก ขนมครกวางกอน ๆ สี่กอนยังพอถาผสมปูนไปเสร็จแลว ถาเอา

ทรายวางเอาปูนโรยเอาน้ำเยาะ ๆ ไป ก็นาจะยิ่งกวาเดิมอีก ก็ขอบคุณมากครับ

นาจะถายคลิปมาดวย และเดี๋ยวเลิกประชุมก็นาจะบอกวาจุดไหน จะไดลงไปดู

ในสวนนั้น ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล         

ประธานสภาเทศบาล  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระนี้เราก็พอสมควรกันนะครับ เพราะวาทุกคนก็เห็นกันอยู ตรงนี้อยากจะ

สอบถามทางทานเลขานุการสภาเทศบาลครับวา การประชุมครั้งนี้มีการเปด

กระจายเสียงไปไหมครับในเทศบาลเรา เปดใชไหมครับ ขอบพระคุณมากครับ 

ฝากประชาชนท่ีเคารพและรักนะครับ เทศบาลเราทำฟุตบาทมาดีแลวบางทาน

ยังไมเปลี่ยนพฤติกรรม ฟุตบาททำมาดีแลวครับ ทานยังขายของถาวร ทานยัง

ไปจอดรถถาวร เปนไปไดตรงนี้ผมก็อยากจะขอความเห็นใจวา นั่นเปนทรัพยสิน

ของทาน แตทานมากระทบกับของหลวง เปนไปไดชวยมีน้ำใจในการจอดรถท่ี 

 

        ไมใช ... 
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ไมใชท่ีจอดครับ มันเปนฟุตบาทสำหรับเดินทาง ใชเทาเดินครับ ผมยังเห็นอยูวา

มีการตั้งรานถาวร ทางเทศบาลเราไมไดทำฟุตบาทมีสีสันใหทานมาตั้งนะครับ 

ผมเห็นปญหาตรงนี้มาก็อยากจะนำเรียน แตวาตองเปนวาระอ่ืนนะครับ วาจะ

หาทางแกไขกันยังไงดี เพราะตรงนี้ผมเชื่อวามีการพูดคุยกันได ทานหรือ

ประชาชนในพ้ืนท่ีมีหนาท่ีรับทราบและปฏิบัติตาม เพราะตรงนี้เปนภาษีของ

ประชาชนสวนใหญ หลาย ๆ จุด หลาย ๆ ท่ี เดี๋ยวตอไปผมจะมีการอยางท่ีทาน

นายกฯ ขออนุญาตเอยนามนะครับวา มีการถายคลิปเปนหลักฐานไวบาง ตอไป

จะสงหลักฐานใหทางเจาหนาท่ีเพ่ือดำเนินการตอไป เพราะอยางท่ีทานหนึ่งใน

สมาชิกของเรามีการเอยวาระยะประกันงานนูนนี่นั่น บางทีการใชงานตองเปน

การใชงานแบบปะถุชนคนธรรมดา อยางเชน เกาอ้ีเอาไวนั่ง อันนี้คุณนั่งไปเถอะ

สิบปสิบหาปไมพังครับ แตทานเอาไปยืนเอาไปโยกอันนี้ผิดปะถุชนคนธรรมดา

เขาใชกัน เหมือนถนนสัญจรฟุตบาทเอาไวเดิน ไวจอดรถ ไววางสิ่งของหนักจะ

ทำใหพ้ืนเสียหายนะครับ ตรงนี้เปนเหตุผลหนึ่งวาทำไมผมถึงตองถามวามีการ

กระจายเสียงหรือไม เพ่ือท่ีจะไดใหคนสวนใหญรับทราบวา เทศบาลเราก็เห็น

ปญหาเหมือนกัน แตปญหานี้เปนปญหาท่ีตัวบุคคล เจาหนาท่ีจะเขาไปพูดคุย

กันทานตอไป ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเลขานุการนายกเทศมนตรี 

ประธานสภาเทศบาล  

นางสาวสาวิตรี ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
เลขานุการนายกเทศมนตรี ขออนุญาตชี้แจงนะคะ การท่ีทาน ส.ท.สมศักดิ์ ตือติ่ง มีการพูดวาปรับระดับ

เอาทรายใสเอาน้ำเยาะ ๆ จริง ๆ แลวแบบนั้นเปนการปรุงแบบแหงโดยใช

วิธีการปรับระดับโดยปูนข้ีหนู วิธีการทำปูนข้ีหนูก็คือ เอาทรายมาผสมกับปูน

แลวปรับระดับลงไปในพ้ืนท่ีบริเวณท่ีเปนฟุตบาทเกาดั้งเดิมท่ีไมมีการทรุดหรือมี

การอะไรนะคะ การท่ีเขาปรับระดับไปปุบแลวตองใชวิธีเอาปูนกาวมาปาดลง

แผนแลวทำไป อันนั้นคือวิธีท่ีถูกตองนะคะ แตในบางพ้ืนท่ีท่ีมีผูรับเหมาหมก

เม็ด ในการท่ีปูโดยวิธีทำแบบซาลาเปา คือ การเอาปูนมาผสมแลวโปะไปหาจุด 

คือ ตามมุมของแผนและตรงกลาง อันนั้นเราไดทำการตักเตือนและแกไขแลว

คะ และเพ่ิมเติมจากท่ีลงพ้ืนท่ีไปสำรวจบางจุดท่ีชาวบานไมยินยอมหรือมีการ

รุกล้ำตามแนวเขตท่ีเราไดแจงไปแลวนั้น อยากจะแจงวาชาวบานบางคนเขา

บอกวามีการประสานงานกับ ส.ท. บางคน วาทำไปกอนขายไปกอนไมเปนไร

เดี๋ยวนำเรียนนายกฯ ให ระหวางนี้ผมรับทราบปญหาแลว แตไมเปนไรนะผม

เขาใจคนทำมาคาขาย ถึงข้ันใหชาวบานบางกลุมเจาะแผนรุกล้ำเขามา       

แลวบอกวาไมเปนไรเดี๋ยวคอยแกปญหาทีหลัง ขอไมเอยชื่อนะคะวาเปนใคร 

ขอบคุณคะ 

        นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตร ี ผมลืมตอบของทาน ส.ท.ศุภกร แสงพงษพิทยา คือ ถนนเทศบาล 1 ท่ียังไมได

ทำ ก็มีท่ีมาสอบถามผมสวนมากอยากจะทำ หลายทานท่ีวา ทำไมตองมาเวนอยู

ซอยเดียว คือ ซอยถนนเทศบาล 1 ผมก็เลยตอบเขาไปวา เดี๋ยวฝนนี้ขอใหผมดู

ทอระบายน้ำของถนนเทศบาล 1 กอน วาจะตองเปลี่ยนแปลงหรือวาจะตองทำ

ยังไง เพราะวาถนนเทศบาล 1 เปนถนนท่ีรับน้ำจากถนนเทศบาล 2 ถนน

เทศบาล 3 ทุกจุดเลยท่ีลงมาตรงนี้ และก็ลงมาท่ีถนนสุนทรโวหาร เพราะฉะนั้น

ในเรื่องของการท่ีจะดูใหดี จริง ๆ แลวตองไปดูชวงเวลาฝนตกเปดดูและ

สามารถจะผลักดันออกไดไหม ยกตัวอยางเชน ผมก็ไดสอบถามไปหลายครั้ง  

แตเวลาฝนตกก็ไมมีคนอยูบางหรือไมมีคนไปเปด ยกตัวอยางเชน ซอยถนน

เทศบาล 1 ซอย 1 คือ รานขาวสารฮอไฮงวน เพราะเราสามารถท่ีจะผลักดันท่ี

มันลงมาจากถนนเทศบาล 2 สามารถผลักดันใหมันเลี้ยวซายไปออกสุขุมวิทได

เลยไหม โดยไมตองวิ่งลงไปท่ีรานอุนประเสริฐหรือรานสามยานกลการตรงนั้น

สวนหนึ่ง และตรงรานสุขใจฟอรนิเจอรอีกตรงนี้อีกสวนหนึ่ง ท่ีเราเคยไดทำทอ 

ทานสมาชิกบางทานผมไมทราบวาเคยอยูในท่ีประชุมนี้หรือไม และท่ีไดทำตรง

บานเจนอมและวิ่งไปทางขวาไปท่ีศูนยบริการสาธารณสุขในสวนนั้นเพ่ือท่ีจะ

แบงน้ำไมใหลงไปซอยศุภลักษณในสวนนี้ เพราะฉะนั้นจะตองดูเพ่ือท่ีจะแกไข

ใหเรียบรอยถึงจะคอยปูฟุตบาทใหม ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายวิทยา  นุชพุม   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
รก.ผอ.กองชาง/กองการประปา กระผม นายวิทยา  นุชพุม เปนประธานตรวจการจางโครงการปูพ้ืนท้ังสามเสน

นะครับ จะขอเรียนวาเรื่องการปูกระเบื้องท่ีทางผูรับจางทำอยูนี้นะครับ เปน

การปูแบบเขาเรียกวาปูแบบแหง คือ ซีเมนตผสมทรายปนน้ำหมาด ๆ ไมถึงกับ

เปยกคลุกเคลาและปูเขาไปเต็มแผน กระเบื้องกอนท่ีจะลงจะมีกาวซีเมนตปาด

เต็มแผนและทับหนาไปและใชกระเบื้องยางหรือวัสดุอ่ืนไลตามระดับเอ็นท่ีปรับ

ระดับไว ซ่ึงปรับระดับจะไมเทากันนะครับมีสามเซ็นบางหาเซ็นบางพ้ืนตาม

สภาพทางเทาเดิม ซ่ึงวิธีการปูแบบนี้ ถูกตองแลว แตวาระหวางกอสราง

ผูรับเหมามีหลายชุดบางครั้งก็ไปเจออยางท่ีทานเลขาฯ วาก็คือ บางครั้งไปเจอ

ผูรับเหมาชวงปูแบบซาลาเปาปูไมเต็มแผน ถาเราเจอเราก็จะตักเตือนใหแกไข

ไปนะครับ และแจงวาตรงไหนท่ีระดับเปนคลื่นอะไรแบบนี้ก็รบกวนแจงผม   

นิดหนึ่งวาตรงไหน ทานบอกผมหนอย และเดี๋ยวไปดูดวยกันนะครับ จะใหแกไข

นะครับ ขอบคุณครับ 

        นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล         

ประธานสภาเทศบาล  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระนี้คอนขางเยอะพอสมควร เม่ือสักครูไดนั่งรับฟงการชี้แจงจากทานเลขา

นายกเทศมนตรี ผมมีจุดหนึ่งท่ีไมสบายใจในเรื่องท่ีวา ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการ

แจงกับ ส.ท.ทานหนึ่ง ซ่ึงผมก็ไมทราบวาเปนใคร แลวไมแนใจเหมือนกันวามี

การไปแกไขตัวฟุตบาทนี้โดยการเจาะใชหรือไม ถาใชผมไมยอมครับ เพราะของ

หลวงครับ คุณไปตัดสินใจโดยพลการไดยังไง ถาเปนเพ่ือนสมาชิกผมขอใหทาน

ปรับพฤติกรรมนะครับ ถาไมอยางนั้นทานตองรับผิดชอบสิ่งท่ีทานเอยปากสิ่งท่ี

ทานทำไป ประชาชนท่ีทานไปสั่งงานทานก็ตองรับผิดชอบนะครับ เพราะอันนั้น

เปนของหลวง ผมไมแนใจวาเราจะดำเนินการกันยังไงตอ ถาเปนอยางท่ี     

ทานเลขาฯ แจงมา ผมวาทางผูรับเหมาตองไปแกไขใหเหมือนเดิมตรงตามแบบ

กอนจะเจาะไมเจาะคอยวากัน ไมใชทำไปกอนและมาแจงเจาหนาท่ีทีหลัง   

อยางนี้ผมรับผิดชอบไมไหวนะครับ ถาพูดตรง ๆ ตรงนี้ดวยสภาเราคอนขาง

ชัดเจนนะครับมีอะไรขอใหพูดกันตรง ๆ ผิดวาผิด ถูกวาถูกนะครับ ผิดแกไขให

มันดี ถูกชื่นชมสงเสริม ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตร ี ผมก็ไมอยากท่ีจะเอยนะครับ เพราะวาจริง ๆ ในเรื่องพวกนี้มันมีสะทอนมานาน 

ในสวนตัวผมไมอยากจะมาพูดในสภาแหงนี้ เพราะวามันเปนการท่ีผมไมรูวา

เปนพฤติกรรมหรือเปนการท่ีเราจะไปหาเสียงหรือไปเอาใจประชาชน คนท่ี 

ปวดหัวท่ีสุด คือ ขาราชการกับผูบริหาร ท่ีบางทีเขาทำอะไรก็ลำบาก ในสวนตัว

ผมก็หวานอมขมกลืนมาประมาณสามปแลวในสวนนี้ ก็อยากจะสอบถามทาง

ทานสมาชิกอีกเรื่องหนึ่ง ท่ีทานสมาชิกเสนอวาถนนเทศบาล 1 จะปูหรือไมปู 

คราวนี้ผมอยากจะถามวามันมีปูอยูแลว เม่ือสิบเกาปท่ีแลว คือจากรานโชคชัย

ถึงรานแตกิมเตียงเกา ถาจำไมผิดนาจะปสี่เจ็ดหรือสี่แปด ก็เกือบครบยี่สิบป

แลว ฝงเดียวปจจุบันนี้จากรานโชคชัยถึงรานแตกิมเตียงเกาตรงนั้น คือ ตรงนี้ไป

เอาแบบมาจาก พอดีผมไปบางแสนและไปเห็นท่ีเลยบางแสนไปหนอยตรง   

ศาลเจาเจาแมกวนอิม ก็เลยเอามาทำตรงนี้ และทุกวันนี้ก็ยังดีอยูในสวนนั้น คือ 

จะตองเอาออกแลวปูใหมหรือคงไวเพราะยังดีอยู จะแกแคสีเอง เพราะมันซีดไป

แตแผนซีเมนตยังดีอยู อันนี้ถาทำเอาไวตองปรึกษากันนะครับวายังจะเอาไว

หรือไม ขอบคุณครับ 

        นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.แกวกาว  ถนอมวงศ ครับ         

ประธานสภาเทศบาล  

นายแกวกาว  ถนอมวงศ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล ตามท่ีทานนายกเทศมนตรีไดเสนอญัตตินี้เขามา ก็มีทางทานสมาชิกไดอภิปราย

ในประเด็นตาง ๆ หลายประเด็นดวยกันครับ ท้ังนี้ท้ังนั้นเม่ือทานนายกฯ ไดพูด

ถึงถนนฟุตบาทบริเวณถนนเทศบาล 1 ซ่ึงทำในสมัยทานนายกฯ ซ่ึงผมอยากให

เก็บเอาไวครับ แตเดิมผมนึกวาโครงการทำฟุตบาทจะใชตนแบบของฟุตบาท

บริเวณนี้ครับ เพราะถือวาเปนฟุตบาทท่ีคอนขางจะเอ้ืออำนวยกับสังคม

ผูสูงอายุเนื่องจากไมสูงเกินไป ประเด็นท่ีสอง คือ พ้ืนท่ีเราเปนพ้ืนท่ีพาณิชยการ 

การคาขาย ปญหาการจราจรเปนสิ่งสำคัญและก็เปนสิ่งท่ีทำใหเรารูสึกวามัน

ขัดขวางการคาการขายของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ี ในการทำถนนลักษณะ

ดังกลาวโอเคแมวารถจักรยานยนตหรือรถยนตจะข้ึนไปจอดบาง แตมันทำให

การจราจบนทองถนนมันโฟลข้ึน ไมจอดขวางการจราจร เพ่ือท่ีจะไปคาขาย

อยางนอยผมวาอะลุมอลวยกันได เพราะวาหนึ่งบริบทพ้ืนท่ีของเราเปนเมืองท่ี

อยูไดดวยพาณิชยกรรม เพราะผมอยากใหในอนาคตสิบปยี่สิบปผมยังมองวา

ฟุตบาทบรเิวณท่ีทานนายกฯ ไดเคยทำ เปนฟุตบาทท่ีนาชื่นชมและเปนฟุตบาท

ท่ีดีมากครับ มันเอ้ืออำนวยอะไรหลาย ๆ อยางในพ้ืนท่ี และเม่ือพูดถึงฟุตบาท 

ผมอยากจะขออนุญาตเสนอแนะในเรื่องของการปูกระเบื้องทับฝาทอครับ  

อยางท่ีทานนายกฯ ไดกังวล ผมเองก็กังวลไมแตกตางกัน คือ พอวางกระเบื้อง

ซีเมนตทับฝาทอและมีการไปเอาเครื่องคอนกรีตไปกรีดเปนรอง ซ่ึงจะ         

เกิดปญหาในเรื่องกรณีท่ีจะดูดโคลนดูดเลนในอนาคตตองมีปญหาแนนอนครับ 

เพราะวาพอเรากรีดไปแลวเราไมรูวาตรงหรือไมอยางไรใชไหมครับ อีกอยาง

หนึ่งในลักษณะของการทำฝาทอท่ีดีก็ตองมีลักษณะของโครงเหล็กครอบทออยู

ขาง ๆ ทอครับ ซ่ึงอยากจะปรึกษาทานนายกฯ วาตอไปในอนาคตอาจจะตอง

ตั้งงบเพ่ิมทำฝาทอใหมท้ังเมืองเลยครับ เพราะวาในการทำพ้ืนลักษณะนี้ตอไป

ในอนาคตจะเกิดการทรุดตัว อันนี้เราตองยอมรับเพราะวามันไมมีสิ่งใดอยูคงทน

ถาวรหรอกครับ จะเกิดการทรุดตัว ฉะนั้นการทรุดตัวสิ่งท่ีเราตองปองกันและ

เปนขอกังวลท่ีจะตองเซฟในเรื่องของความปลอดภัยคือฝาทอนี่ครับ ฉะนั้นผม

วาเราจะตองทำฝาทอใหมเพ่ือท่ีหนึ่งสามารถท่ีจะเปดได สองในกรณีท่ีมีเหตุ

ฉุกเฉินหรือจำเปนจะตองเปดฝาทอ ในกรณีท่ีเกิดภัยพิบัติหรืออะไรตาง ๆ ท่ี

จะตองเปนลักษณะของการดูดน้ำมันตองมีการปรับปรุงและแกไขในเรื่องของ

ระบบทอระบายน้ำใหม นำเรียนทานนายกฯ วา ในอนาคตอาจจะตองมีการตั้ง

งบประมาณในเรื่องของการจัดทำฝาทอใหม ประเด็นถัดมาครับ จมูกทอ        

 

           จะเห็นวา ... 
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จะเห็นวาจมูกทอในถนนสุนทรโวหารก็ดี ถนนเทศบาล 1 ถนนเทศบาล 2   

ถนนเทศบาล 3 ก็ดี ไมมีตะแกรงเหล็ก ตอไปในอนาคตอาจจะตองมีการทำ

ตะแกรงเหล็กเพ่ือปองกันในเรื่องของขยะลงไปอุดทอครับ เพราะจะทำให

ปญหาท่ีตามมาก็คือ เม่ือฝาทอเปดไมไดและขยะมันไมมีตะแกรงกันตะกอนลง

ไปในทอจะเกิดการอุดตันได ฉะนั้นก็อาจจะตองเสนอวาเราตองปรับปรุงเปน

ระบบเนื้องานเดียวกันเลย พรอมกับการดำเนินการจัดทำเสาไฟครับ จะไดขุด

เจาะทีเดียว ถาเกิดเปนไปไดครับทานนายกฯ อาจจะทดลองถนนสุนทรโวหาร

กอนก็ไดครับ ปรับปรุงไปพรอมกันเลยจะไดไมตองจุดเจาะหลายรอบ คือ     

วางเสาไฟ ปรับปรุงในเรื่องของฝาทอระบายน้ำใหม สามคือ ปรับปรุงแกไข 

จมูกทอและประเด็นถัดมาท่ีทานนายกฯ ได พูดเม่ือสักครู  คือ เรื่องของ       

โพรงจมูกทอหลังจากท่ีมีการเจาะเปนรูปแบบของสี่เหลี่ยมคางหมูลงไปลึก     

ผมเองตกมาแลวครับ เพราะวาพอจอดรถมันมีการจิ๊กกับฟุตบาทใชไหมครับ 

และในชวงกลางคืนดวย บางทีก็มืดและมองไมเห็น ประกอบกับเสาไฟของ 

ถนนสุนทรโวหารเองมันอยูขางเดียว ฉะนั้นแสงกับฟุตบาทท่ีบังตัวทอท่ีเจาะลึก

เปนสี่เหลี่ยมคางหมูมองไมเห็นครับ เวลาคนแกหรือใครท่ีมากินผัดไท ถาเกิด

เห็นไมชัด คือ ตรงหนารานสามยานสังฆภัณฑครับ เวลาจอดซ้ือผัดไทยคนฝง

ขางคนขับเขาลงมาไมทันมองก็ตกหลายคนเหมือนกันครับ ทีนี้นำเรียนทาน

นายกฯ วา ตรงนี้นาจะแกไขในคราวเดียวกันครับ ฉะนั้นอยากจะนำเรียน      

ขออนุญาตแนะนำทานนายกฯ วา เรื่องฝาทอนี่สำคัญครับ และดำเนินการ

ออกแบบและเสนอเขาแผนเพ่ือท่ีจะจัดทำระบบฝาทอระบายน้ำท่ัวท้ัง ซอย 1 

ซอย 2 ซอย 3 ซอย 4 ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตรี เรื่องฝาทอ ตอนแรกก็มองเหมือนปญหาเล็ก ๆ แตวาเปนปญหาท่ีสะสมมานาน 

บางคนก็ไมคอยรูวาจริง ๆ แลว เปนความรับผิดชอบของใคร ยกตัวอยางเชน 

เม่ือตอนสามปท่ีแลวท่ีมีผูหญิงเดินตกทอตรงรานรุงทวี รูสึกไมรูวาเปนแขวงหรือ

เจาหนาท่ีท่ีจะตองไปชดใชใหกับคนตกทอท่ีเปนผูหญิง พอดีอยูในชวงของการ

เลือกตั้งดวยถาผมจำไมผิด อันนี้ก็เปนสวนหนึ่ง ฉะนั้นถนนสุขุมวิทก็เปนความ

ดูแลของแขวงการทางระยอง ทางเทศบาลก็ตองไปตอกไมใหแกไขชั่วคราวมา

สิบปแลว คือ ทางเขาหนาธนาคารกรุงศรีท่ีรถผูใชบริการเขาเคยตกลงไป      

ทุกวันนี้ก็ยังเปนฝาไมอยู แตก็ตองขอขอบคุณทางธนาคารกสิกรท่ีผูจัดการเดิน 
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ออกมาคุยกับผม ผูจัดการคนนี้ก็ดีเม่ือฝาทอท่ีทางเขาธนาคารกสิกรผุและมี

ความคม ผมไดบอกวาตรงนี้เปนการดูแลของแขวง สุดทายผูจัดการธนาคารคน

นั้นก็ทำเรื่องของบจากทางธนาคารเลย เพ่ือท่ีจะเอามาทำตรงนั้น เพ่ือใหมีความ

แข็งแรงจนถึงทุกวันนี้ ผมไมรูวาทุกวันนี้ทางเขาธนาคารกรุงศรียังเปนฝาทอท่ี

เทศบาลไปใชไมตีปดใหหรือไม อันนี้ยกตัวอยางใหฟงท้ังสองจุดวาปญหาเกิดมา

จากตรงนี้ และลาสุดสุขุมวิทตรงนี้ก็รานอวนโภชนา ความจริงผมเห็นตั้งแตวันท่ี 

หาท่ีทานรองผูวากัฬชัยมาเปดงานของการทองเท่ียวท่ีหนาหอประวัติ ผมก็ไป

เห็นมาแลว วาฝาทอพังไป และมีพอคาไปสงน้ำเอารูปมาลงเฟส ผมเลย

สอบถามวาทำไมถึงตองมาลงดวยละ แกลงถามเพราะวาเปนพรรคพวกกัน 

เวลาเอาน้ำไปสงคงกลัวรถจะตกทอก็เลยลงมาตรงนั้น ในสวนตัวท่ีผมเห็น คือ 

เจาของรานเขาเปนนายกฯ เขาคงนาจะรูอะไรดีในเรื่องของการแกไข ก็มีอีก

สองประเด็นในเรื่องของฝาทอ คือ ตรงถนนสุนทรภู จริง ๆ แลว ผมแจงมาตั้ง

เปนปแลววาใหไปแกไข ก็ยังไมถึงคิวเปนปแลว ท่ีผมเก็บไวเม่ือสามป ผมแจงไว

ก็ยังไมถึงคิวผมซักที เหมือนกับการซ้ือหวย เม่ือไรจะถึงคิวผมถูกรางวัลท่ีหนึ่ง 

ไมรูคิวนานแคไหน คิวฝาทอถนนฟุตบาทเสนนี้ก็ไมรูจะถึงคิวเม่ือไร สูคิวชางกับ

คิวเสือไมได คิวชางกับคิวเสือมันเร็วจริง ๆ คิวผูบริหารคิวชาไมรูวาเม่ือไรจะถึง

คิว อีกอันหนึ่งเม่ือสองวันนี่ คือ ท่ีหมูบานพวงเพชร ทานสมาชิกพูดถึงฝาทอ

หมูบานพวงเพชรฝาทอพังหมดเลย และฝาทอไมมีเหล็กนาจะเกินหาสิบ

เปอรเซ็นตของหมูบานพวงเพชรท่ีจะตองไปทำฝาทอใหม ปญหาก็คลาย ๆ กับ

บานเอ้ือ คือ ทอระบายน้ำแคสี่สิบเอง เราจะไปทำยังไง ทุกวันนี้สาธารณสุขฯ 

ยังปวดหัว และการท่ีจะปลอยใหดินทรายลงไปมาก ๆ การแกปญหามันทำยาก 

เพราะวาทอสี่สิบเซ็นตสามสิบเซ็นตทำอะไรยากมากในสวนนี้ และฝาทอก็หมด

สภาพผมวาถาเกิดสำรวจจริง ๆ นาจะเกินหาสิบเปอรเซ็นต ผมก็ไดโทรเรียน

ทานปลัดไปวาปวดหัวเหมือนกัน เพราะฝาทอเขาใชแผนซีเมนตสำเร็จรูปมาตัด

และวางทับไปโดยบางทีก็ไมสนิท การท่ีไมสนิทก็เลยทำใหมันชำรุดเร็วพอมีรถ 

ไปเหยียบ ก็เพ่ิมเติมจากท่ีทานสมาชิกไดอภิปรายมา ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล         

ประธานสภาเทศบาล  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล เรื่องฝาทอก็เปนเรื่องแทบจะทุกครั้ง เพราะเปนปญหาไมจบไมสิ้นหรอกครับ 

แตเราเม่ือมีปญหาก็ตองแกไขกันไป ผมอยากจะเสนอเพ่ิมเติม คือ ตัวฝาทอสวน

ไหนท่ีเปนเหล็กพอดีผมมีโอกาสผานไปทางชลบุรีและก็เห็นฝาทอเขามีตราของ

เทศบาล เราก็จะไดรูวาตรงนี้พังเปนของเทศบาลนะอันนี้ประเด็นหนึ่ง ประเด็น 
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ท่ีสองก็คือวา เวลามีคนรักเล็กขโมยนอยเอาไปขายรานจะไดรูดวยวานี่ของ

หลวงนะ ไมใชวาเปนเหล็กหรืออะไรตาง ๆ ธรรมดานะครับ อันนี้ถาปรับเปลี่ยน

ไดผมเชื่อวาก็จะเปนประโยชนและจะไดปองกันการสูญหายไดในระดับหนึ่ง 

ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล         

ประธานสภาเทศบาล ผมขอเสริมในฐานะ ส.ท.เขต ๑ ขอเสริมเรื่องฝาทอโดยเฉพาะถนนสุนทรภูฝง

ซายท่ีผมเดินหาเสียงมาเม่ือสามปท่ีแลว ชำรุดเยอะยังโชคดีท่ียังไมมีใครตกหรือ

เกิดอุบัติเหตุ อันนี้ขอใหเปนวาระของเทศบาลหางบมาทำฝาทอท้ังหมดเลย 

ชวยสำรวจเรงดวนเลย งบเราก็มีเยอะแยะ อันนี้ฝากคณะผูบริหารดวยนะครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ         
ประธานสภาเทศบาล  
นายสันติชัย  ตังสวานิช   เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ   
นายกเทศมนตร ี ทานประธานสภาพูดประเด็นนี้ข้ึนมาผมก็ไดจังหวะพอดีเลย ท่ีทานประธานสภา

พูดมาก็คือ ถนนสุนทรภูจริง ๆ แลว ทานประธานสภาบอกวาใหตั้งงบแตถนนเสน

นี้เปนความดูแลของ อบจ. ถาเราไปแกไขเพ่ือใหประชาชนใชไดและประชาชนไม

ตกลงไปเปนการแกปญหาเบื้องตนนี่ได แตในเรื่องของการตั้งงบประมาณตอง

ถามทานเลขานุการสภาครับวา ทานเลขานุการสภาจะยอมไหมในสวนนี้ เพราะ

ทุกวันนี้บางทีทำไปแลวใชในระบบก็ยังมีปญหาในเรื่องของการเบิกจายอยูครับ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        

ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชกิสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   ๑๑   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 497,000 บาท  (-ส่ีแสนเกาหม่ืน   
เจ็ดพันบาทถวน-) (กองชาง)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 
 
               - มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๙         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  ๓. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          ๔. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       ๕. นายสายัณห  รุงเรือง   

  ๖. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๗. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานชิ 
       ๙. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชกิสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     ๒     คน 
  1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
  ๒. นายถนอม  ยินดี 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน (ยื่นใบลา ตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๖) 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุม มีมติ  อนุ มัติ โอนงบประมาณ รายจ ายประจำป งบประมาณ           
พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 497,000 บาท (-ส่ีแสนเกาหม่ืนเจ็ดพัน       
บาทถวน-) (กองชาง) 

       อนุมัติ  จำนวน       ๙     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน       ๒      คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา) จำนวน       1      คน 

 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป กอนเขาระเบียบวาระท่ี ๘ ผมขอพักการประชุมเพ่ือรับประทานอาหารและ 
ประธานสภาเทศบาล  เขาประชุมตอเวลา ๑๓.๓๐ น. ครับ  

 

พักการประชุม 

         

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 8  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 1,150 ,000 บาท  (-หนึ่งลาน        
หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง)   
ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสนัติชยั  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง 
จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 1,150,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสน    
หาหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือขอ
อนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณรายจายประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงท่ีดิน
และสิ่งกอสราง จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 1,150,000 บาท (-หนึ่งลาน      
หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน-) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน  
นั้น 

     เหตุผล 
  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย

เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง จำนวน 1 รายการ 
เพ่ือจัดทำโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน (ชุมชนโพธิ์เงิน) 
ซ่ึงสภาพเดิมเปนพ้ืนท่ีขรุขระ รกราง เพ่ือใหประชาชนใชเปนพ้ืนท่ีออกกำลังกาย 
เปนท่ีพักผอนหยอนใจ และเพ่ือใหเกิดความสวยงาม 

  คณะผูบริหารได พิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอ        
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณจาก แผนงาน
สาธารณสุข งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข เปนเงิน 300,000 บาท         
(-สามแสนบาทถวน-) แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
เปนเงิน 300,000 บาท (-สามแสนบาทถวน-) แผนงานบริหารงานท่ัวไป        
งานวางแผนสถิติและวิชาการ เปนเงิน 400,000 บาท (-สี่แสนบาทถวน-) 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน เปนเงิน 
150,000 บาท (-หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน-) 

 
                โอนเพ่ิม ... 
 
 



- 40 - 
 

 
     โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
     งานกอสราง 
     งบลงทุน 
     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

  ประเภทคาปรบัปรงุท่ีดินและส่ิงกอสราง 
  โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน (ชุมชนโพธิ์เงิน) 

จำนวน 1,150,000 บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน (ชุมชน  

โพธิ์เงิน) โดยการปรับปรุงพ้ืนท่ีดวยการลงลูกรังบดอัดแนน หนา 0.10 เมตร และ
หินคลกุบดอัดแนน หนา 0.15 เมตร พ้ืนท่ีรวม 6,600 ตารางเมตร 

     - เปนไปตาม 
 1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 
16 (13) การจัดใหมีและบำรุงรักษาสถานท่ีพักผอนหยอนใจ 

2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 
1/2566 หนาท่ี 8 ลำดับท่ี 11 

  3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี ช. 30/2567 
 

     รวมโอนเพ่ิม  1,150,000  บาท 
โอนลด 

     1. แผนงานสาธารณสุข 
     งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

  งบประมาณตั้งไว 932,300 บาท ปจจุบันคงเหลือ 848,580 บาท      
จึงขอโอนลด 300,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
รายการโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน (ชุมชนโพธิ์เงิน) 
จำนวน 300,000 บาท 

   2. แผนงานเคหะและชุมชน 
     งานกำจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดอืน (ฝายประจำ) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

   
         งบประมาณ ... 
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งบประมาณตั้งไว 1,008,600 บาท ปจจุบันคงเหลือ 1,008,600 บาท 
จึงขอโอนลด 300,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง 
รายการโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน (ชุมชนโพธิ์เงิน) 
จำนวน 300,000 บาท 

   3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 

  ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนกังานสวนทองถิ่น 
  งบประมาณตั้งไว 2,160,000 บาท ปจจุบันคงเหลือ 1,390,524.84 

บาท จึงขอโอนลด 400,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและ     
การโยธา งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง รายการโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน        
(ชุมชนโพธิ์เงิน) จำนวน 400,000 บาท 

   4. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่น 

  งบประมาณตั้งไว 355,400 บาท ปจจุบันคงเหลือ 355,400 บาท   
จึงขอโอนลด 150,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานกอสราง หมวดคาท่ีดินและสิ่งกอสราง ประเภทคาปรับปรุงท่ีดินและ
สิ่งกอสราง รายการโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน         
(ชุมชนโพธิเ์งิน) จำนวน 150,000 บาท 

      รวมโอนลด  1,150,000  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล   
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม 
ใน ห มวดค า ท่ี ดิ น แล ะสิ่ งก อส ร า ง  จ ำน วน  1  รายการ  ต าม ระ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2563 หมวด 4 ขอ 27 ตอไป 

   
               ขอแสดงความนับถือ 
       สนัติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
 

        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม         

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ 

นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เขตท่ี ๑    

ในเรื่องของโครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณรอบสระน้ำรูปเด็กคลาน ในตัวของ

แบบกอสรางท่ีคณะผูบริหารไดเสนอเขามาในสวนของสภานะครับ จะเปนใน

เรื่องของการปรับปรุงพ้ืนดวยการลงลูกรังบดอัดกับหินคลุกบดอัดแนนเทานั้น

ครับ แตทีนี้ผมมาดูในตัวแบบนะครับ จะมีในสวนของแบบหนาท่ี ๘(๕) เราจะ

สังเกตไดวาจะมีงานพ้ืนท่ีท้ังหมด บริเวณแนวหนึ่งใหจำกัดวัชพืชออกดวย ทีนี้

ตัวแนวหินเรียงท่ีมีอยูแลวของเดิม ผมก็เสียดาย ตอนนั้นผมก็ไมไดดูอยาง

ละเอียดนะครับ คือ การเรียงหินก็เรียงหินอยางเดียวเหมือนกัน เพราะวาตัว

ดานลางของหินหรือชองวางของหินแตละกอน ไมมีการเทปูนหรือเทลีนลงไป

เพ่ือไมใหวัชพืชข้ึน มันก็เลยทำใหวัชพืช ตนหญา ตนไม ข้ึนแซมข้ึนมาก็ดูไม

สวยงาม แตงานนี้เปนงานบดอัดท่ีจะทำเปนขอบพ้ืนท่ีสัญจรได และมีเพียงให

กำจัดวัชพืชออก ถาเปนไปไดผมจะเรียนปรึกษาทานประธานรวมท้ังเพ่ือน

สมาชิกและก็คณะผูบริหาร ในการเพ่ิมงานเทลีนคอนกรีตเพ่ือในชองวางของหิน

เรียงนะครับ เพ่ืออนาคตไมใหวัชพืชไดข้ึนอีก เพราะถากำจัดแคนี้เดี๋ยวฝนมา

ไมก่ีทีก็ข้ึนเหมือนเดิม  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป สำหรับผมเกรียงไกร สมาชิกเทศบาล เขตท่ี ๑ ขอสนับสนุนความเห็นของ         

ประธานสภาเทศบาล ส.ท.สุทธิ เพราะถาเพ่ิมลีน หนึ่งจะทำใหดินไมไหล และข้ึนยากดวย ทำให

ทนทานอายุยืนข้ึน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ        

ประธานสภาเทศบาล  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระนี้ผมก็มีขอสอบถามผานทางทานประธานสภาไปยังเจาหนาท่ีหรือทาน

คณะผูบริหาร ในหนาท่ี ๘(๕) ตรงเรื่องความกวางตามแนวรูปสระประมาณ    

๖ เมตร หรือ Veries ถาในภาษาอังกฤษนะครับ ผมไมเขาใจคำวา Veries 

หมายความวาอยางไร และความกวางรอบสระประมาณ ๖ เมตร ถาใชคำวา  

ไมนอยกวา  ๖ เมตร จะไดหรือไมครับ อันนี้ประเด็นท่ีหนึ่ง สวนประเด็นท่ีสอง

อยากจะใหชวยชี้แจงนิดหนึ่ง เรื่องลูกรังบดอัดหรือหินคลุกบดอัดท่ีใชสำหรับ

เปนทางเดินสัญจรรอบสระรูปเด็กคลานแตกตางกับถาเราทำเปนแอสฟลท

เหมือนกับบอศาลาแปดเหลี่ยมอันนี้จะแตกตางกันยังไง และการใช การดูแล 

แตกตางกันยังไงบางครับ ขอบคุณครับ 

        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ีครับ         

ประธานสภาเทศบาล  

นายวิทยา  นุชพุม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
รก.ผอ.กองชาง/กองการประปา ผม นายวิทยา นุชพุม หัวหนาฝายแบบแผนและกอสราง กองชาง สำหรับ

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีโดยการลงลูกรังบดอัดแนน หนา ๐.๑๐ เมตร หินคลุก

บดอัดแนนหนา ๐.๑๕ เมตร พ้ืนท่ีรวมท้ังหมด ๖,๖๐๐ ตารางเมตร สำหรับ

ความกวาง คือ สระลูกนี้ขุดไวประมาณสิบกวาปแลว ระยะระหวางบอเล็กกับ

บอใหญ คือ ตรงนี้จะหางกันอยูท่ีทำพ้ืนท่ีเดิมไวจะอยูประมาณ ๖ เมตร ซ่ึงท่ี

เขียนความกวางไว ๖ เมตร หรือ Veries คือ เราเขียนเอาไวเพ่ือ คือ บางจุด

บางตำแหนงอาจจะไมได ๖ เมตร บางจุดท่ีอยูใกลกับริมน้ำจะมีบางสวนท่ีไดไม

ถึง ก็เขียนเอาไววา คือ Veries แตท้ังหมดท้ังสิ้น พ้ืนท่ีรวมท้ังหมดตองไดท่ี     

๖,๖๐๐ เมตร ตรวจรับกันท่ี ๖,๖๐๐ ตารางเมตร สวนเรื่องลูกรังท่ีบดอัดแนน 

๐,๑๐ เมตร และหินคลุกบดอัดแนน ซ่ึงตรงนี้เปนการปรับพ้ืนท่ีเพ่ือเตรียมความ

พรอมเพ่ือท่ีจะทำผิวจราจรตอไป เนื่องจากวาบริเวณดังกลาว ยังมีงานกอสราง

สวนอ่ืน ๆ อีก ซ่ึงมีงานของกรมโยธาธิการ งานตอกตัวพนังก้ันน้ำ เขาก็ยัง

ดำเนินการอยู ซ่ึงเราไดทำผิวจราจรไปก็เกรงวา อาจจะทำใหพ้ืนเราเสียหายได 

เลยปรับพ้ืนท่ีเอาไวเพ่ือรองรับในการท่ีจะทำผิวตอไป ก็เลยเปนเพียงแคปรับ 

เพ่ือใหไดใชพ้ืนท่ีในบริเวณดังกลาว ซ่ึงตรงนี้หญามันข้ึนรกไมคอยมีใครเขาไป

เดิน ก็เลยเปนเพียงแคการปรับพ้ืนท่ีลงหินคลุกไว หลังจากนั้นถาเราจะมี

โครงการตอเราก็เพียงแคทำผิวแอสฟลทลงไปแคนั้น สวนเรื่องกำจัดวัชพืช 

เนื่องจากวาโครงการท่ีทำหินจะเปนหินประเภทหินเรียง หินมีสองอยาง        

ตัวปองกันการกัดเซาะ คือ หินเรียง หรือ หินซิงค จะเปนการปองกันการ     

กัดเซาะ สวนอีกอยางหนึ่ง เรียกวาหินเรียงยาแนวก็จะเปนอีกประเภทหนึ่ง    

แตโครงการท่ีเราทำหรือขอไปเปนหินเรียงอยางเดียวไมไดยาแนว สวนท่ีจะขอ

ยาแนวเพ่ิมเขาไป เนื่องจากวานาจะติดเรื่องสัญญาค้ำประกันงานของโครงการ 

ซ่ึงเราไมนาจะดำเนินการไดตองรอหมดสัญญาค้ำประกันงานกอนครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ        

ประธานสภาเทศบาล  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระนี้ผมก็เปนหวง เพราะวาการทำตรงนี้เหมือนเปนการเตรียมสถานท่ีไว

กอน ซ่ึงเรายังไมรูวาทางกรมโยธาเขาจะทำพนังก้ันน้ำเสร็จเม่ือไร ณ จุดบริเวณ

นั้นนะครับ ทีนี้เม่ือเราเตรียมพ้ืนท่ีไปแลว เราไมรูวาเม่ือไร วาจะไดทำปูผวิทับ  

 

        ทีนี้ ... 
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ทีนี้ถามีการกระแทกกระท้ันไป สิ่งท่ีเราไปบดอัดไว มันจะเกิดการแยกแยะเซาะ

กรอนไปกอนท่ีเราจะไปลงผิวแอสฟลทหรือเปลา ตรงนี้ก็มีความเปนหวงนะครับ 

เพราะวาถามีโอกาสจะเปนอยางท่ีกระผมนำเรียน เปนไปไดครับวาใกล ๆ ท่ีจะ

มีโครงการท่ีจะปรับผิวใหเรียบรอย ๑๐๐% และใชงานไดแบบเต็ม ๆ ก็นาจะ

ดีกวาหรือไมนะครับ อันนี้เสนอเปนแนวทางไวแลวกัน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ         

ประธานสภาเทศบาล  

นายสุทธิ  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาล อยางเม่ือสักครูท่ีเจาหนาท่ีได

ชี้แจงในเรื่องของการเทลีนตรงหินเรียงทางเจาหนาท่ีไดแจงวายังติดสัญญาค้ำ

ประกันอยู ผมนึกยอนแลวญัตติท่ีผานมา เรื่องของเสาไฟประติมากรรม ถาจะ

ผานแลวลงไปทำไมติดสัญญาประกันปู พ้ืนกระเบื้องฟุตบาทเหรอครับ     

เพราะตรงนูนผลกระทบแทบจะไมมีอะไรเลย ยิ่งถาเราทำเร็วน้ำจะเขาหนาฝน

อยูแลวนะครับ ฝนตกหินก็ไมไหลลงบอดวยซ้ำถาเกิดเราทำและวัชพืชก็จะไมมี

ข้ึน ผมก็ยังสับสนในเรื่องของการท่ีอยูในประกัน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ  ตังสวานิช ครับ         

ประธานสภาเทศบาล  

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี จะใหผมพูดยังไงดีเพราะทุกคนก็พูดกันเกือบถูกหมดนะครับ คงตองเปน ง.   

ถูกทุกขอ และชอยก็ตองไปกาวงท่ีขอ ง.เกือบทุกขอ ก็แลวแตทางทานสมาชิก

นะครับ ใหทานสมาชิกไดพิจารณานะครับ ในสวนตัวของผมแลว คือ ผมจะเลา

พอสังเขปให คือ ตรงนี้จริง ๆ คณะผูบริหารก็ยังไมไดจางคนมาออกแบบเลย  

วาเราจะทำยังไงกันตอไปในสวนนี้ และไดสอบถามกับคณะผูบริหารชุดเกาวา

ตั้งแตกอนวางไวยังไง ถึงไดกลายมาเปนวาเปนรูปสระน้ำเด็กคลาน เพราะ

เม่ือกอนผมก็ไมรูวาเปนเด็กคลานหรือเปนอะไร ไดไปสอบถามจนรูวาเปนเด็ก

คลาน จริง ๆ ผมยังนึกวาเปนเหมือนท่ีโรงเจหินหยางหัวทายชนกันคลาย ๆ 

ลูกน้ำ ผมยังนึกวาเปนอยางนั้น แตในเรื่องของโครงการ คือ เม่ือเราไดงบจาก

กรมสงเสริมมาสองลานเกากวาบาท และเราก็ทำตรงนี้ไป และเม่ือทำแลวทาง

ชาวบานเขาถามวา ทำแลวทำไมไมใหเขาไปใชหรือไปทำอะไร เราก็เลยวาจะทำ

แคนี้กอน คือ วาเอาลูกรังลงและเอาหินคลุกมาบดอัด เพ่ือใหคนแคเขาไปใชใน

สถานท่ีนี้ เพ่ือใหมีสถานท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตในสวนลึก ๆ จริง ๆ แลว ตองพูด   

 

              ตรง ๆ ... 
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ตรง ๆ วา ยังไมไดมีการออกแบบอะไร แมกระท่ังบนเนินอันนั้นก็ยังไมรูวาจะ

ออกเปนรูปแบบไหน ทีนี้ เลยจะทำเฉพาะให เขาไปใชงานไดกอน และ         

อีกสวนหนึ่งก็คือ ผมไดใหกรมโยธาไดออกแบบ เพราะวาเราจะไดงบประมาณ

จากพนังก้ันน้ำอีกประมาณสองรอยยี่สิบหรือสองรอยสามสิบลานเพ่ิมเติมมา

เพ่ือใหมันจบ เสร็จแลวผมบอกวาเงินท่ีเหลือสวนหนึ่งประมาณยี่สิบสามสิบลาน

ก็ใหมาทำตรงบริเวณนี้ และก็ทำถนนใชเรา ท่ีวิ่งเอาเสาเข็มเขาไปทำงาน อันนี้ก็

ยังไมไดออกแบบอะไร อันนี้ ก็พูดตรง ๆ ครับวาเปนอยางนี้ ก็แลวแตทาน

สมาชิกสภาจะเห็นชอบยังไงก็แลวแตในสวนนี้ ในเรื่องของงบประมาณหนึ่งลาน

หนึ่งแสนกวาบาทสวนนี้ เราก็พูดตามความเปนจริง เพราะวาถาเกิดใหทางโยธา

อะไรอยางนี้  ก็ตองมาออกแบบใหม ในสวนตัวผมวาเราจะออกแบบเปนแบบ

เดียวกับท่ีทุงนาเชยก็ได คือ เขาจะเทถนนแอสฟลทติก แตเขาตองเลือกเม็ดหิน

ใหขนาดเดียวกันเพ่ือท่ีจะมาคลาย ๆ กับแอสฟลทติกตรงนี้ หรือกับเหมือน

สนามรถแขงท่ีระดับโลก คือ เวลาฝนตกแลวน้ำไมขัง น้ำก็ซึมลงไปได ก็เปน

แบบนั้นเหมือนกับท่ีทุงนาเชย เพราะวาบริษัทนี้ก็เปนคนทำรับเหมากอสรางท่ี

ทุงนาเชย ก็แลวแตทางทานสมาชิกสภาจะพิจารณา สวนหนึ่งก็คือเราไดงบ

มาแลวและเราทำเปนรูปเปนรางแลว อันนี้ชาวบานเขาบอกวาและทำไมไมทำ

ใหมันนั่น เพราะถาเราไมทำตัวนี้มันจะเขาไปใชลำบาก เวลาหนาฝนก็ลำบาก 

ในเรื่องของหญาก็ข้ึนเต็มไปหมด ขอชี้แจงในสภาแคนี้ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ        

ประธานสภาเทศบาล  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน   
สมาชิกสภาเทศบาล ผมก็พอเขาใจไดในเรื่องวัตถุประสงคท่ีทำ สวนตัวผมเองยังเปนหวงเรื่องหิน   

บดอัด อยากจะไดรับคำชี้แจงจาก รก.ผอ.ชางนิดหนึ่งนะครับ ทำแลวบดอัดแลว

สามารถใชประโยชนไดตามสมควรใชหรือไม คือ ในการบดอัดสามารถไปเดินได 

ไมใชวาเลอะเทอะเปรอะเปอนเปนโคลนเปนอะไรประมาณนี้แลวกัน เพราะ

หนึ่ง คือ ถาทำแลวก็ตองใชงานไดครับ เพราะถาทำแลวใชงานไมได ผมวาเดี๋ยว

จะมีฟดแบคกลับมาคอนขางลบไปเลยนะครับ ทีนี้เรื่องท่ีผมจะเสริมก็คือวา 

บริเวณนี้กับท่ีผมเคยไปลงพ้ืนท่ีมาเปนพ้ืนท่ีท่ีคอนขางสวย ตองยอมรับตรง ๆ 

วาสวยงามจริง ๆ ครับ มีบอสองบอ ถาออกมาสมบูรณ ๑๐๐% แลว เชื่อวาจะ

เปนแลนดมารคหนึ่งท่ีวาผูคนจะออกไปใชประโยชนตรงจุดนี้ จึงอยากจะเสริม

เรื่องหองน้ำนิดหนึ่ง ถามีซักหองหรือสองหองก็ไดครับ เพราะผมคิดวาผูสูงอายุ 

ผมวาจะมาตรงนี้มากกวาไปศาลาแปดเหลี่ยม เพราะตรงนั้นจะเดินคอนขาง 
 

           รอบใหญ ... 
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รอบใหญนิดหนึ่ง แตตรงนี้จะเดินเหมือนมีวิวน้ำวิวนูนนี่นั่น ถาเปนไปไดในเม่ือ

ฝงศาลาแปดเหลี่ยมเรามีหองน้ำไปแลว ยังไงฝงอีกฝงหนึ่ง ออศาลาเกาเหลี่ยม

หายไปเหลี่ยมหนึ่ งขอโทษครับ ตัวนี้ ก็อยากจะเสริมนะครับถาเปนไปได       

เพ่ิมหองน้ำไปอีกซักดานหนึ่ง จะเปนหองน้ำฝงตะวันออกหรือตะวันตก การใช

ประโยชนก็จะเกิดประโยชนไดสูงสุดครับ   

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        

ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   ๑๐   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 1,150 ,000 บาท  (-หนึ่งลาน       
หนึ่งแสนหาหม่ืนบาทถวน-) (กองชาง)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๙         คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายถนอม  ยินดี 
  ๓. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

       ๔. นายสายัณห  รุงเรือง   
  ๕. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๖. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๗. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       ๘. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       ๙. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     ๑     คน 
  1. นายสมปอง  งามเสง่ียม  
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน (ยื่นใบลา ตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๖) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม) จำนวน     1     คน 

      1. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม  
 
        มติท่ีประชุม ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ       

พ.ศ. 2567 เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 1,150,000 บาท (-หนึ่งลานหนึ่งแสนหาหม่ืน
บาทถวน-) (กองชาง) 

       อนุมัติ    จำนวน      ๙     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ   จำนวน       -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง   จำนวน      ๑      คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา)   จำนวน      1      คน 
  ไมอยูในท่ีประชุม  จำนวน      1     คน 
 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 9  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 9,500 บาท (เกาพันหารอยบาทถวน)     
สำนักปลัดเทศบาล   
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชกิผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 

เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ 
รวมเปนเงิน 9,500 บาท (เกาพันหารอยบาทถวน) สำนักปลัดเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 ดวยนายกเทศมนตรี มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม         
ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
ไฟฟาและวิทยุ จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 9,500 บาท (เกาพันหารอย       
บาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

     เหตุผล 
  สำนักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับการใหบริการ

ประชาชนแตเนื่องจากในปจจุบัน สำนักปลัดเทศบาลยังขาดเครื่องมือเครื่องใช 
และครุภัณฑท่ีมีอยู มีอายุการใชงานมานานพอสมควร ไมคุมคากับการซอมแซม
และบำรุงรักษา 

 
          คณะผูบริหาร ... 
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  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปน จึงขออนุมัติตอสภา

เทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ 
จำนวน 1 รายการ  รวมเปนเงิน  9,500 บาท (เกาพันหารอยบาทถวน)  ดังนี้ 

   โอนเพ่ิม  (ตั้งจายเปนรายการใหม) สำนักปลัดเทศบาล 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทย ุ
เครื่องขยายเสียง  กำลังขับไมนอยกวา  350 วัตต  จำนวน  1 เครื่อง 

รวมเปนเงิน  9,500 บาท 
  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือเครื่องขยายเสียง  กำลังขับไมนอยกวา 350 วัตต  

ใชกับไฟฟากระแสสลับ 220 โวลตท่ัวไป และไฟฟากระแสตรงหรือจากแบตเตอรี่  
24  โวลตไดเชื่อมตอ  Bluetooth , SD Card - วิทยุ FM 

   เปนไปตาม 
-  แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566–2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม ครั้งท่ี  

1/2567  หนาท่ี  10  ลำดับท่ี  1 
- เป น การจั ด ซ้ื อตามราคาท อ งตลาด โดยประหยั ดตามหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552    
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

รวมโอนเพ่ิม  9,500  บาท (เกาพันหารอยบาทถวน) 

    โอนลด  สำนักปลัดเทศบาล 
     แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
หมวดเงินเดือน  (ฝายประจำ) 
ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ิน งบประมาณตั้งไว 

7,280,800 ปจจุบันคงเหลือ 4,824,349.03  บาท ขอโอนลดครั้งนี้ เปนเงิน 
9,500 บาท เพ่ือนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป     
งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ เพ่ือจัดซ้ือ
เครื่องขยายเสียงกำลังขับไมนอยกวา  350 วัตต  จำนวน 1 เครื่อง รวมเปนเงิน 
9,500 บาท 

  รวมโอนลด  9,500  บาท (เกาพันหารอยบาทถวน) 
 
 
         จึงเรียนมา ... 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
2567  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
หมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ ไฟฟาและวิทยุ  จำนวน 1 รายการ           
รวมเปนเงิน 9,500 บาท (เกาพันหารอยบาทถวน) ซ่ึงเปนไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครอง-สวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2563 ขอ 27  ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สนัติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        

ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   ๑๑    คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 9,500 บาท (เกาพันหารอยบาทถวน)    
สำนักปลัดเทศบาล   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑       คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  3. นายถนอม  ยินดี 
  4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายณัห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       9. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       10. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       1๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
 
              มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 

          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน (ยื่นใบลา ตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๖) 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 

เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ     
รวมเปนเงิน 9,500 บาท (เกาพันหารอยบาทถวน) สำนักปลัดเทศบาล 

       อนุมัติ  จำนวน      ๑๑     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน        -      คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา) จำนวน       1      คน   

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 10  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ   

จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 5,500  บาท (หาพันหารอยบาทถวน)     
สำนักปลัดเทศบาล   
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นายเสถียร  งามฉาย  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 

เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ 
รวมเปนเงิน 5,500 บาท (หาพันหารอยบาทถวน) สำนักปลัดเทศบาล 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 ดวยนายกเทศมนตรี มีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติ    
จากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง โอนเงินงบประมาณ เพ่ือตั้งจายเปนรายการ
ใหม ในแผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภท
ครุภั ณ ฑ ส ำนั ก งาน  จำนวน  1 รายการ รวม เป น เงิน  5 ,5 00  บาท              
(หาพันหารอยบาทถวน) โดยมีหลักการและเหตุผล  ดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.2563 หมวด 4 ขอ 27 “การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพ่ิม โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนตั้งจายเปนรายการใหม  ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน” 

 
 
         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  สำนักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานท่ีรับผิดชอบงานเก่ียวกับการ
ใหบริการประชาชนแตเนื่องจากในปจจุบัน สำนักปลัดเทศบาลยังขาดเครื่องมือ
เครื่องใช และครุภัณฑท่ีมีอยู มีอายุการใชงานมานานพอสมควรไมคุมคากับการ
ซอมแซมและบำรุงรักษา 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลว เห็นวามีความจำเปน จึงขออนุมัติตอสภา
เทศบาลเพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 
เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
จำนวน 1 รายการ  รวมเปนเงิน  5,500 บาท (หาพันหารอยบาทถวน)  ดังนี้ 

   โอนเพ่ิม  (ตั้งจายเปนรายการใหม) สำนักปลัดเทศบาล 
     แผนงานบรหิารงานท่ัวไป 
     งานบริหารท่ัวไป 
     งบลงทุน 

หมวดคาครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสำนักงาน 
เกาอ้ีสำนักงานลอเลื่อนปรับระดับได ขนาดไมนอยกวา 63 x 73 x   

110 ซ.ม. จำนวน  1 ตัว รวมเปนเงิน  5,500 บาท 
เป นการจั ด ซ้ื อตามราคาท องตลาด โดยประหยั ดตามหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552    
เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครอง      
สวนทองถ่ิน 

รวมโอนเพ่ิม  5,500  บาท (หาพันหารอยบาทถวน) 

    โอนลด  สำนักปลัดเทศบาล 
     แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
หมวดเงินเดือน  (ฝายประจำ) 
ประเภทเงินเดือนขาราชการหรือพนักงานาสวนทองถ่ิน งบประมาณตั้ง

ไว 7,280,800 ปจจุบันคงเหลือ 4,824,349.03  บาท  ขอโอนลดครั้งนี้  
เปนเงิน 5,500 บาท เพ่ือนำไปตั้งจายเปนรายการใหม ในแผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน เพ่ือจัดซ้ือ
เกาอ้ีสำนักงานลอเลื่อนปรับระดับได ขนาดไมนอยกวา 63 x 73 x 110 ซ.ม. 
จำนวน 1 ตัว รวมเปนเงิน 5,500 บาท 

    รวมโอนลด  5,500  บาท (หาพันหารอยบาทถวน) 

 
          จึงเรียนมา ... 
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล  

เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ 
2567  เพ่ือตั้งจายเปนรายการใหม แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารท่ัวไป 
หมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสำนักงาน จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 
5 ,5 0 0  บ าท  (ห า พั น ห า ร อ ย บ าท ถ ว น )  ซ่ึ ง เป น ไป ต าม ร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2563 ขอ 27  ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        

ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   ๑๑    คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ 2567 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ 

จำนวน 1 รายการ รวมเปนเงิน 5,500 บาท (หาพันหารอยบาทถวน)    
สำนักปลัดเทศบาล   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๑๑       คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  3. นายถนอม  ยนิดี 
  4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       9. นายสทุธิ  ตังสวานิช 
       10. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       1๑. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
           มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชกิสภาเทศบาล  (ลากิจ)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน (ยื่นใบลา ตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๖) 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 

เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ     
รวมเปนเงิน 5,500 บาท (หาพันหารอยบาทถวน) สำนักปลัดเทศบาล 

       อนุมัติ  จำนวน      ๑๑     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ จำนวน        -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง จำนวน        -      คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา) จำนวน       1      คน   

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 11  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงประกอบ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  2567 ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล)
รายจาย ประจำปงบประมาณ 2567 ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล)   
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นายเสถียร งามฉาย  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ  2567 ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน  1  รายการ (สำนกัปลัดเทศบาล) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 ด วยผูบ ริห ารมีความจำเปนตองเสนอญั ตติ เพ่ื อขออนุ มั ติแก ไข
เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 ตอสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕63 ขอ ๒๙ การแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจง
งบประมาณรายจายในงบลงทุน ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
เปลี่ยนแปลงสถานท่ีกอสราง ใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

 
               เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 2567 ไดตั้ง
งบประมาณ ในหมวด ค าครุภัณ ฑ  ประเภทครุภัณฑ คอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส รายการกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ี 
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงาน
อ่ืน ๆ รวมติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมอุปกรณ ตั้งไว 808,000.- 
บาท การตั้งงบประมาณดังกลาวไดตั้งตามเกณฑราคากลางและคุณลักษณะ
พ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด ฉบับเดือนมิถุนายน 2564 และเกณฑ
ราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานครุภัณฑคอมพิวเตอร ฉบับเดือนมีนาคม 
2566 ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหการจัดซ้ือจัดจาง 
และการเบิกจายในปงบประมาณ 2567 เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแกไข
เปลี่ยนแปลง  รายละเอียดดังนี้ 

    ขอความเดิมกอนขออนุมัตเิปล่ียนแปลงคำช้ีแจง 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     งานเทศกิจ 
     หมวดคาครภุัณฑ  
     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

  รายการ กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ี สำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย ท่ัวไปและงานอ่ืนๆ 
รวมติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมอุปกรณ  ตั้งไว 808,000.- บาท  
(แปดแสนแปดพันบาทถวน) 

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมอง
คงท่ี สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย ท่ัวไป
และงาน อ่ืนๆ รวมติดตั้ งระบบกลองโทรทัศน วงจรป ด พรอม อุปกรณ  
ประกอบดวย 
 1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ี สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ     
จำนวน 15 ตัว 
     2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder)           
แบบ 8 ชอง จำนวน 5 เครื่อง 

        3. ตูจัดเก็บอุปกรณระบบกลองวงจรปด จำนวน 5 ตู 
        4. เครื่องสำรองไฟฟา ขนาด 1 KVA 600W จำนวน 5 เครื่อง 

     5. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5 ชนิดภายนอกอาคาร     
ความยาว 915 เมตร 
 6. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด  8 ชอง 
จำนวน 5 เครื่อง 
 
               7. ระบบกราวด ... 
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                    7. ระบบกราวด+มิเตอร กลองวงจรปด โดยติดตั้งบริเวณถนนสุขุมวิท 

        (1) แยกสารนารถ จำนวน 3 ตัว 
       (2) แยกภิบาล จำนวน 3 ตัว 
       (3) แยกโพธิ์ทอง จำนวน 3 ตัว 
       (4) แยกโรงพยาบาลแกลง จำนวน 3 ตัว 
       (5) แยกบายพาส จำนวน 3 ตัว 
    - เปนไปตาม 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
 2. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศน    
วงจรปด ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 3. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและ     
ระบบคอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 4. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภณัฑ และจัดซ้ือตามราคา     
ทองตลอดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/    
ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

- เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 2   
เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 22 ลำดับท่ี 1 

    ขอความใหม 
     แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
     งานเทศกิจ 
     หมวดคาครุภัณฑ  
     ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 

  รายการ กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ี สำหรับ
ติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย ท่ัวไปและงานอ่ืน ๆ 
รวมติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมอุปกรณ ตั้งไว 500,000.- บาท  
(หาแสนบาทถวน) 

  - เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมอง
คงท่ี สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย ท่ัวไป
และงาน อ่ืนๆ รวมติดตั้ งระบบกลองโทรทัศน วงจรป ด พรอม อุปกรณ  
ประกอบดวย 
 1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ี สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ จำนวน 
15 ตัว 
 
          2.อุปกรณ ... 
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 2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder)             
แบบ 16 ชอง จำนวน 1 เครื่อง 

    3. ตูจัดเก็บอุปกรณกลองวงจรปดภายนอกอาคาร จำนวน 5 ตู 
 4. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด 8 ชอง 
จำนวน 1 เครื่อง 
     5. ระบบไฟฟาสายสัญญาณและการตั้งคาระบบ โดยติดตั้งบริเวณ    
ถนนสุขุมวิท 

           (1) แยกสารนารถ จำนวน 3 ตัว 
           (2) แยกภิบาล จำนวน 3 ตัว 
           (3) แยกโพธิ์ทอง จำนวน 3 ตัว 
           (4) แยกโรงพยาบาลแกลง จำนวน 3 ตัว 
           (5) แยกบายพาส จำนวน 3 ตัว 

- เปนไปตาม 
 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 
พ.ศ.2562 มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรยีบรอยของประชาชน 
 2. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจร
ปด ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 3. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอร ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

4. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือตามราคาทอง
ตลอดโดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/       
ว 1989 ลงวันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติม
ครั้งท่ี 1/2566 หนาท่ี 22 ลำดับท่ี 1 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล  
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจำป 2567 ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑคอมพิวเตอรหรือ
อิเล็กทรอนิกส 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสนัติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
 
      
        บัญชีขออนุมัติ ...  
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บัญชีขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 

คำชีแ้จงประกอบงบประมาณรายจายท่ีขออนมุัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  
เหตุผล ขอความเดิม ขอความใหม 

แผนงานการรักษความสงบภายใน 
งานเทศกิจ 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภณัฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส 
กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ี สำหรับติดตั้งภายนอก
อาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย ท่ัวไปและงานอ่ืนๆ รวมติดตั้งระบบ
กลองโทรทัศนวงจรปด พรอมอุปกรณ ตั้งไว  808,000.- บาท  
   - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ี 
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย ท่ัวไปและงาน
อ่ืนๆ รวมติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมอุปกรณ ประกอบดวย 
     1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ี สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัยท่ัวไปและงานอ่ืนๆ จำนวน 
15 ตัว 
     2. อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย (Network Video Recorder)  แบบ 8 
ชอง จำนวน 5 เคร่ือง 
    3. ตูจัดเก็บอุปกรณระบบกลองวงจรปด จำนวน 5 ตู 
    4. เคร่ืองสำรองไฟฟา ขนาด 1 KVA 600W จำนวน 5 เคร่ือง 
    5. สายทองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5 ชนิดภายนอกอาคาร ความยาว 
915 เมตร 
    6. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) ขนาด   8 
ชอง จำนวน 5 เคร่ือง 

แผนงานการรักษความสงบภายใน 
งานเทศกิจ 
งบลงทุน 
หมวด คาครุภัณฑ 
ประเภท ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนกิส 
กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ี สำหรับติดตั้ง
ภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย ท่ัวไปและ
งานอ่ืนๆ รวมติดตั้งระบบกลองโทรทัศนวงจรปด พรอมอุปกรณ ตั้ง
ไว   500,000.- บาท  
   - เพ่ือจายเปนคาจัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบ
มุมมองคงท่ี สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษา
ความปลอดภัย ท่ัวไปและงานอ่ืนๆ รวมติดตั้งระบบกลองโทรทัศน
วงจรปด พรอมอุปกรณ ประกอบดวย 
     1. กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขายแบบมุมมองคงท่ี 
สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร สำหรับใชในงานรักษาความปลอดภัย
ท่ัวไปและงานอ่ืนๆ จำนวน 15 ตัว 
     2 . อุ ปกรณ บั น ทึ กภาพผ าน เครือข าย (Network Video 
Recorder)  แบบ 16 ชอง จำนวน 1 เคร่ือง 
    3. ตูจัดเก็บอุปกรณกลองวงจรปดภายนอกอาคาร จำนวน 5 
ตูองแดงแบบตีเกลียว UTP CAT 5 ชนิดภายนอกอาคาร ความยาว 
915 เมตร 
    4. อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ POE (POE L2 Switch) 
ขนาด    8 ชอง จำนวน 1 เคร่ือง 

 
 
 
 
 
- แกไขเปลี่ยนแปลรายละเอียดคณุลักษณะของ
อุปกรณบางชนิดออกเพราะไมจำเปนในการติดตั้ง 
และแกไขแบบและจำนวน เพ่ือใหเหมาะสมกับการใช
งาน จงึทำใหงบประมาณลดลง 
 
 
 
 
 
 
- แกไข แบบจากเดมิ 8 ชอง เปน 16 ชอง และจำนวน 5 
เครื่อง เปน 1 เครือ่ง   
- เก็บอุปกรณกลองวงจรปดภายนอกอาคาร 
- ไมจำเปนตองใช 
- นำไปรวมอยูใน ขอ 5 
 
- แกไขจำนวนจากเดิม 5 เครื่อง เปน 1 เครื่อง 
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บัญชีขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567 
คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจายท่ีขออนมุัติแกไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2567  

เหตุผล ขอความเดิม ขอความใหม 

    7. ระบบกราวด+มิเตอร กลองวงจรปด โดยติดตั้งบริเวณถนนสุขุมวิท 
         (1) แยกสารนารถ จำนวน 3 ตัว 
         (2) แยกภิบาล จำนวน 3 ตัว 
         (3) แยกโพธ์ิทอง จำนวน 3 ตัว 
         (4) แยกโรงพยาบาลแกลง จำนวน 3 ตัว 
         (5) แยกบายพาส จำนวน 3 ตัว 
   - เปนไปตาม 
   1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.
2562 มาตรา   50 (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
   2. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
   3. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
   4. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซื้อตามราคาทองตลอด
โดยประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลง
วันท่ี 22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑและ
รถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 
1/2566 หนาท่ี 22 ลำดับท่ี 1 
 

    5. ระบบไฟฟาสายสญัญาณและการต้ังคาระบบ โดยติดตั้งบรเิวณถนนสุขุมวิท 
         (1) แยกสารนารถ จำนวน 3 ตัว 
         (2) แยกภิบาล จำนวน 3 ตัว 
         (3) แยกโพธ์ิทอง จำนวน 3 ตัว 
         (4) แยกโรงพยาบาลแกลง จำนวน 3 ตัว 
         (5) แยกบายพาส จำนวน 3 ตัว 
   - เปนไปตาม 
   1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) พ.ศ.
2562 มาตรา 50 (1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
   2. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานของระบบกลองโทรทัศนวงจรปด 
ของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
   3. เกณฑราคากลางและคุณลักษณะพ้ืนฐานการจัดหาอุปกรณและระบบ
คอมพิวเตอรของกระทรวงดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
   4. เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภณัฑ และจัดซื้อตามราคาทองตลอดโดย
ประหยัด ตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/ว 1989 ลงวันท่ี 
22 มิถุนายน 2552 เรื่อง การตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑและรถยนต
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   - เปนไปตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.2566 - 2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 
1/2566 หนาท่ี 22 ลำดับท่ี 1 
 

- มิเตอรและสายสญัญาณ รวมคา
ติดตั้ง 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ 

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ในวาระนี้ผมก็มีขอเสนอเพ่ิมข้ึนนิดหนึ่งก็คือ จากจุดท่ีติดตั้งจะมีท้ังหมด ๕ จุด 

ทีนี้อยากจะสอบถามวา ถาจะเพ่ิมจุดตรงแยกของรานวิชาญปากทาง ซอย ๔ 

เดิม ผมวานาจะเกิดประโยชนเพ่ิมข้ึน เพราะวาเปนจุดออกของเทศบาลเรา 

เพราะตอนนี้ไมแนใจวาของเดิมมีอยูหรือเปลา ถามีอยูแลวก็คงไมมีปญหาอะไร 

แตผมเห็นกลองแตไมรูวาเจาภาพเปนของทานใด ไมรูวาของตำรวจหรือของ

พ้ืนท่ีเรานะครับ ถาเปนไปไดถาไมมีไปเพ่ิมท่ีแยกวิชาญดวยก็ดีครับ เพราะถา

เกิดเหตุอะไรข้ึนมา จะออกจากเทศบาลเรามาออกทางวังหินไปทางนูนนะครับ 

เพราะอยางเชน เม่ือเหตุการณลาสุดก็คือ สงกรานตเกิดมีการใชอาวุธกันข้ึนมา 

หนาปากซอยสหกรณ ตรงนั้นทางเจาหนาท่ีก็กำลังดำเนินการติดตามไปอยู   

แตวาในสวนของผมก็เพ่ิมตรงวิชาญไดจะดีมากครับ อันนี้ประเด็นท่ีหนึ่งครับ 

สวนประเด็นท่ีสองในเรื่องของกลองวงจรปด ผมจะพูดอยูเสมอนะครับวา   

อยากใหเจาหนาท่ีเพ่ิมใน TOR ไป เรื่องชวงเวลาหรือระยะเวลากำหนดไปเลย

ครับ ว าก าร maintenant อย างเช น ว า  เกิดการ error จะต อ งภ าย ใน           

๗๒ ชั่วโมงไหม หรือยังไง ใหกำหนดใน TOR เลยครับ TOR สามารถกำหนดได 

ในเนื้อหาของเราเองเราตองการอะไรเรากำหนดใหผูรับเหมาเขาพิจารณา    

หนึ่งท่ีผมจะเสนอ คือ กำหนดกรอบระยะเวลาไปจะสามวันจะเจ็ดวันตองเขามา

ซอมบำรุง สองชวงระยะเวลาประกัน ถาเปนไปไดไมรูวาทำไดหรือไม คือ     

เก็บเงินไวสวนหนึ่งเลย เพราะบางทีเราจำเปนตองจางชางเฉพาะทางมากอน 

เราก็จะหักจากสวนนี้ไมรูทำไดหรือไม ถาทำไดจะดีมากครับ อันนี้เปนเรื่องท่ีผม

เปนหวงมาตลอดครับ ในเรื่องของระยะเวลาการ maintenant หรือการซอม

บำรุงของกลองวงจรปด ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรี        

ประธานสภาเทศบาล  

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่องแรก คือ เรื่องท่ีทานสมาชิกบอกวาตรงแยกรานวิชาญ ผมไมรูวามันมีอยู

หรือยัง ถาผมจำไมผิดนาจะมีอยู แตแยกสหกรณมีอยู แยกตรงนี้ไมรูวายังมีอยู

หรือเปลา ผมไมทราบวามีเจาหนาท่ีทานใดพอทราบวายังมีอยูไหม ก็ไมเปนไร  

 

        ถามี ... 
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ถามีหรือไมมีก็ไมเปนไร จริง ๆ แลว ท่ีผมจะพูดก็คือ ผมมีความคิดวา เม่ือเรา

จะทำถนน ซอย ๓ เปนสายไฟลงดินสวนหนึ่ง และเปนเรื่องของสงกรานต   

สวนหนึ่ง ก็อาจจะเปนโครงการอีกโครงการหนึ่ง ท่ีถนนเสนนี้คงจะตั้งหัวทาย

เลย ถายังไมมีเราก็จะเพ่ิมตรงนี้ กับอีกเรื่องหนึ่งท่ีทานสมาชิกพูดก็คือ เรื่องของ 

อะไรตรงนี้ คือ ผมก็ปวดหัว ในเรื่องของการประกันในเรื่องของการรับรอง 

เพราะบริษัทท่ีเขารูมากเขาจะไมมา เขาจะมาอีกครั้งหนึ่งตอนท่ีจะหมดสัญญา 

และจะมาทำแลวก็เบิกเงินประกันคืน ในสวนนี้ก็ฝากทางเจาหนาท่ีวาสามารถ

เพ่ิมเติมไปไดหรือไม ทุกโครงเลยนะครับ และยิ่งเปนโครงท่ีเก่ียวกับในเรื่องของ

เทคโนโลยี คือ ปญหามันเยอะ และมันก็มีความเสียหายอยูตลอด อันนี้ก็ฝากไว

ดวยวาจะทำไดหรือไม ถาทำไดก็สมควรท่ีจะทำ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        

ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   ๙   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงประกอบ 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณรายจาย ประจำปงบประมาณ  2567 ในหมวดคาครุภัณฑ ประเภท

ครุภัณฑคอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน 1 รายการ (สำนักปลัดเทศบาล)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๙         คะแนนเสียง 

    1. นายถนอม  ยินดี  
  2. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
  ๓. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

       ๔. นายสายัณห  รุงเรือง   
  ๕. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๖. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
       ๗. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       ๘. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       ๙. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 
 
 
           มีสมาชิก ... 
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- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 

          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน (ยื่นใบลา ตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๖) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม) จำนวน     ๒     คน 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    ๒. นายสมปอง  งามเสง่ียม  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคำช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย 

ประจำปงบประมาณ  2567  ในหมวดคาครุภัณฑ  ประเภทครุภัณฑ
คอมพิวเตอรหรืออิเล็กทรอนิกส จำนวน  1  รายการ (สำนักปลัดเทศบาล) 

อนุมัติ    จำนวน      ๙     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ   จำนวน       -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง   จำนวน       -      คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา)   จำนวน       1     คน 
  ไมอยูในท่ีประชุม  จำนวน      ๒     คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 12  เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖7  เพ่ือไปตั้งจายรายการ ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน       

1 รายการ เปนเงิน 253,000 บาท (-สองแสนหาหม่ืนสามพันบาทถวน-)      
(กองการศึกษา)   
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖7   เพ่ือไปตั้งจายรายการ ในหมวดคาครุภัณฑ  จำนวน          
1 รายการ เปนเงิน 253,000 บาท (-สองแสนหาหม่ืนสามพัน        
บาทถวน-) (กองการศึกษา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  โอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจาย
รายการใหม ในหมวดครุภัณฑ จำนวน 1 รายการ ในแผนงานการศึกษา       
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา คือ ครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร     
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 253,000 บาท (-สองแสนหาหม่ืนสามพันบาทถวน-) โดยมี
หลักการและเหตุผลดังนี้ 
 
             หลักการ ... 
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     หลักการ 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ท่ีทำใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ
เปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

     เหตุผล 

  ดวยปจจุบัน เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีโรงเรียนท่ีรับผิดชอบในสังกัด  
ไดแก โรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยา ซ่ึงโรงเรียนอยูเมืองแกลงวิทยามีนักเรียนท่ีอยูใน
ความดูแล จำนวนท้ังสิ้น 345 คน จำแนกเปนระดับชั้นอนุบาล จำนวน          
8 หองเรียน ระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 8 หองเรียน รวมท้ังสิ้น จำนวน   
16 หองเรียน กองการศึกษาจึงมีความจำเปนตองขอจัดซ้ือ ครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร จำนวน 1 รายการ ไดแก โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจออภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  ขนาด 55 นิ้ว เพ่ือสราง
โอกาสใหครูและนักเรียนไดเขาถึงสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนรูท่ีทันสมัย 
เพ่ือใหครูสามารถพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรูสงผลตอการจัดการเรียนรูให
สูงข้ึน เพ่ือสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการจัดการเรียนรูของครู       
ไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง นั้น 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอ     
สภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุ มัติโอนเงินงบประมาณรายจาย 
ประจำป 2567 จากแผนงานการการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ประถมศึกษา  เปนเงิน 253,000 บาท  (-สองแสนหาหม่ืนสามพันบาทถวน-)  
เพ่ือไปตั้งจาย เปนรายการใหม ในแผนงานการศึกษา งานระดับกอนวัยเรียนและ
ป ระถม ศึ กษ า  ห ม วดค าค รุ ภั ณ ฑ  จ ำน วน  1  ร ายก าร  รวม เป น เ งิน        
253,000 บาท  (-สองแสนหาหม่ืนสามพันบาทถวน-)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานการศึกษา 
     งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร 

โทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล  ขนาด 55 นิ้ว  เปนเงิน 253,000 บาท 

  -เพ่ือจายเปนคาจัดซ้ือโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV 
ระดับความละเอียดจอภาพ 3840 x 2160 พิกเซล   ขนาด 55 นิ้ว จำนวน 
11  เครื่องๆละ 23,000 บาท เปนเงิน 253,000  บาท   คุณลักษณะเฉพาะ
สังเขป ดังนี ้

               1.ระดับ ... 
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 1. ระดับความละเอียด เปนความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 

(พิกเซล) 

        2. ขนาดท่ีกำหนดเปนขนาดจอภาพ (นิ้ว) 

        3. แสดงภาพดวยหลอดไฟแบค็ไลท LED TV 

        4. สามารถเชื่อมตออินเตอรเน็ตได (Smart TV) 

        5. เปนระบบปฏบิัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออ่ืนๆ 

 6. ชองตอ HDM ไมนอยกวา 2 ชอง เพ่ือการเชื่อมตอสัญญาณภาพ    

และเสียง 

        7. ชองตอ USB ไมนอยกวา 1 ชอง รองรับไฟลภาพ เพลง และภาพยนตร 

        8. มีตัวรับสัญญาณดิจิทัล (Digital) ในตัว 

   (เปนราคาตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับธันวาคม ๒๕๖6  
และจัดซ้ือตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ฉบับธันวาคม  ๒๕๖6 ) (ปรากฏใน
แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2567  
หนา 7  รายการท่ี 1) 

     รวมโอนเพ่ิม   253,000 บาท 
โอนลด  
1. แผนงานการศึกษา 

     งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

  งบประมาณตั้งไว 3,434,100 บาท ปจจุบันคงเหลือ 2,037,950 
บาท  จึงขอโอนลด  253,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานการศึกษา งานระดับ
กอนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑโฆษณาและ
เผยแพร รายการโทรทัศนแอลอีดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความ
ละเอียดจอภาพ 3840 x  2160 พิกเซล ขนาด 55 นิ้ว  เปนเงิน 253,000 บาท 
(สองแสนหาหม่ืนสามพันบาทถวน) 

      รวมโอนลด   253,000  บาท 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายรายการใหมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗  ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชยั  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
 

        นายเกรียงไกร ...  
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        

ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   ๘   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบงัคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 เพ่ือไปตั้งจายรายการ ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน       

1 รายการ เปนเงิน 253,000 บาท (-สองแสนหาหม่ืนสามพันบาทถวน-)      
(กองการศึกษา)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๘         คะแนนเสียง 

    1. นายถนอม  ยนิดี  
  2. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
  ๓. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

       ๔. นายสายัณห  รุงเรือง   
  ๕. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๖. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       ๗. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       ๘. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน (ยื่นใบลา ตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๖) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม) จำนวน     ๓     คน 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    ๒. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
    ๓. นายสาธิต  หิรัญรักษ  
 
 
        มติท่ีประชมุ ... 
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ       

พ.ศ.๒๕๖7  เพ่ือไปตั้งจายรายการ ในหมวดคาครุภณัฑ  จำนวน  1 รายการ 
เป น เงิน  2 5 3 ,0 0 0  บ าท  (-สองแสน ห าห ม่ืน สาม พั นบาทถ วน -)             
(กองการศึกษา) 

อนุมัติ    จำนวน      ๘     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ   จำนวน       -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง   จำนวน       -      คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา)   จำนวน      1      คน 
  ไมอยูในท่ีประชุม  จำนวน      ๓     คน 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 13  เรื่อง ญัตตขิออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป  
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ  

จำนวน  5 รายการ เปนเงิน 499,500 บาท (-ส่ีแสนเกาหม่ืนเกาพันหารอย   
บาทถวน-) (กองการศึกษา)   
ขอเชิญรองนายกเทศมนตรี ครับ 

นางสาวอิสรีย  ปานงาม  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
รองนายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ 

พ .ศ .๒๕ ๖ 7  เพ่ื อ ไปตั้ งจ ายรายการใหม   ในหมวดค าครุภั ณฑ            
จำนวน 5 รายการ เปนเงิน 499,500 บาท (-สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันหารอย
บาทถวน-)  (กองการศึกษา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง  มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ
ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  โอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจาย
รายการใหม ในหมวดครุภัณฑ จำนวน 5 รายการ  ในแผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ  คือ ครุภัณฑสนาม      
รวมเปนเงินท้ังสิ้น 499,500 บาท (-สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน-)  โดยมี
หลักการ และเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. ๒๕๖๓  หมวด ๔ ขอ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณ
รายจายในงบลงทุน  โดยการโอนเพ่ิม  โอนลด ท่ีทำให ลักษณะ ปริมาณ 
คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหมใหเปนอำนาจอนุมัติของสภา
ทองถ่ิน 

 
         เหตุผล ... 
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     เหตุผล 

  ดวยปจจุบัน เทศบาลตำบลเมืองแกลง มีสนามกีฬาและสนามเด็กเลนท่ีอยู
ในเขตเทศบาล จำนวน 16 ชุมชน  ซ่ึงไดตรวจสอบตามชมุชนตางๆ ท้ัง 16 ชุมชน 
พบวาชุมชนบานเอ้ืออาทรระยอง (วังหวา) มีเครื่องเลนสนามเด็กเลนไมเพียงพอ
ตอเด็กและเยาวชนในชุมชน กองการศึกษาจึงมีความจำเปนตองขอจัดซ้ือ ครุภณัฑ
สนาม  จำนวน  5 รายการ ไดแก 1. ชุดเครื่องเลนสนาม ดินแดนนางฟาตัว
นอยสไลเดอร 4 ทาง, 2. ชดุปนปายเชือกแสนสนุก, 3. ชดุกระดานลื่นอุโมงคผึ้ง
นอย, 4. ชุดไมกระดกคานขวาง 4 ท่ีนั่ง และ 5. ชุดมาหมุนหลากสี 3 ท่ีนั่ง    
เพ่ือจัดซ้ือเครื่องเลนสนามกลางแจงสำหรับการพัฒนาพัฒนาการของเด็กและ
เยาวชนใหมีพัฒนาการท่ีครบทุกดานทุกมิติ และเหมาะสมกับวัยของเด็กและ
เยาวชน เพ่ือใหเด็กและเยาวชน มีเครื่องเลนสนามกลางแจงท่ีม่ันคง แข็งแรง 
ปลอดภัยและเพียงพอสำหรับเด็ก และเพ่ือใหเด็กในเขตเทศบาลตำบลเมืองแกลง 
มีสถานท่ีออกกำลังกาย มีความคิดสรางสรรคอันเกิดจากการไดเลน เม่ือเติบโต
เปนผูใหญจะไดเปนผูมีคุณภาพ นั้น 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา มีความจำเปนตองขอเสนอสภา
เทศบาลตำบลเมืองแกลง เพ่ือขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจำป 
2567 จากแผนงานสาธารณสุข งานศูนยบริการสาธารณสุข และแผนงานการ
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน เปนเงิน 
499,500 บาท  (-สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน-)  เพ่ือไปตั้งจายเปน
รายการใหม  ในแผนงาน การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและ
นันทนาการ  หมวดคาครุภัณฑ จำนวน 5 รายการ รวมเปนเงิน 499,500 บาท 
(-สี่แสนเกาหม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน-)  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

   โอนเพ่ิม (โอนตั้งจายรายการใหม) 
     แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานกีฬาและนันทนาการ 
     งบลงทุน   
     หมวดคาครุภัณฑ 
     ประเภทครภุัณฑสนาม 

1. ชุดเครื่องเลนสนาม ดนิแดนนางฟาตัวนอยสไลเดอร 4 ทาง ขนาด
ไมนอยกวา 3.5x6.6x3.3 เมตร  เปนเงิน 339,500 บาท 
 - เพ่ือจายเปนชุดเครื่องเลนสนาม ดินแดนนางฟาตัวนอยสไลเดอร       

4 ทาง ขนาดไมนอยกวา 3 .5x6.6x3.3 เมตร  จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 

339,500  บาท   

 

            เปนราคา ... 
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   (เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว.1989 ลงวันท่ี  22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2567 หนา 5 
รายการท่ี 1 และหนาท่ี 8 ลำดับท่ี 1 ) 

  2. ชุดปนปายเชือกแสนสนุก ขนาดไมนอยกวา 135x185x160 
เซนตเิมตร  เปนเงิน 28,500 บาท 
 - เ พ่ื อ จ าย เป น ชุ ดป น ป าย เชื อ กแสน สนุ ก  ขน าด ไม น อ ยกว า 

135x185x160 เซนติเมตร จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 28,500  บาท   

   (เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ  และจัดซ้ือตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว.1989 ลงวันท่ี  22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2567 หนา 5 
รายการท่ี 1และหนาท่ี 8 ลำดับท่ี 2) 

  3. ชุดกระดานล่ืนอุโมงคผ้ึงนอย ขนาดไมนอยกวา80x280x140 
เซนติเมตร  เปนเงิน 40,000 บาท 
 - เพ่ือจายเป นชุดกระดานลื่ น อุ โมงคผึ้ งน อย ขนาดไมน อยกวา 

80x280x140 เซนติเมตรจำนวน 1 ชุด เปนเงิน 40,000  บาท   

   (เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว.1989 ลงวันท่ี  22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2567 หนา 5 
รายการท่ี 1และหนาท่ี 8 ลำดับท่ี 3) 

  4. ชุดไมกระดกคานขวาง 4 ท่ีนั่ง ขนาดไมนอยกวา 130x150x60 
เซนติเมตร  เปนเงิน 49,500 บาท 
 - เพ่ือจ ายเปนชุดไมกระดกคานขวาง 4  ท่ีนั่ ง ขนาดไมน อยกวา 

130x150x60 เซนติเมตรจำนวน 1 ชุด เปนเงิน 49,500  บาท   

   (เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ  และจัดซ้ือตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว.1989 ลงวันท่ี  22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2567  หนา 5 
รายการท่ี 1 และหนาท่ี 8 ลำดับท่ี 4) 

 
        4.ชุดมาหมุน ... 
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  4. ชุดมาหมุนหลากสี 3 ท่ีนั่ง ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 

110 x 78 เซนติเมตร  เปนเงิน 42,000 บาท 
 - เพ่ือจายเปนชุดมาหมุนหลากสี 3 ท่ีนั่ง ขนาดเสนผานศูนยกลาง           

ไมนอยกวา 110 x 78 เซนติเมตร  จำนวน 1 ชุด เปนเงิน 42,000  บาท   

   (เปนราคานอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ และจัดซ้ือตามราคา
ทองตลาดโดยประหยัดตามหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0808.2/
ว.1989 ลงวันท่ี  22 มิถุนายน 2552 เรื่องการตั้งงบประมาณเพ่ือการจัดซ้ือ
ครุภัณฑและรถยนตขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน) (ปรากฏในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70 ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2567 หนา 5 
รายการท่ี 1 และหนาท่ี 9 ลำดับท่ี 5) 

      รวมโอนเพ่ิม   499,500   บาท 
     โอนลด  

1. แผนงานสาธารณสุข 
     งานศูนยบริการสาธารสุข 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

  งบ ป ระ ม าณ ตั้ ง ไว   1 ,3 7 2 ,3 0 0  บ าท   ป จ จุ บั น ค ง เห ลื อ 
1,191,889.35 บาท จึงขอโอนลด  200,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดครุภัณฑ 
ประเภทครุภัณฑสนาม รายการชุดเครื่องเลนสนาม ดินแดนนางฟาตัวนอยสไล
เดอร 4 ทาง ขนาดไมนอยกวา 3.5x6.6x3.3 เมตร  เปนเงิน 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถวน) 

   2. แผนงานการศึกษา 
     งานระดับกอนวัยเรยีนและประถมศึกษา 
     งบบุคลากร 
     หมวดเงินเดือน (ฝายประจำ) 
     ประเภท เงินเดือนขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถ่ิน 

  งบประมาณต้ังไว 3,434,100 บาท ปจจุบันคงเหลือ 2,037,950 บาท  
จึงขอโอนลด  139,500 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสนาม 
รายการชุดเครื่องเลนสนาม ดินแดนนางฟาตัวนอยสไลเดอร 4 ทาง ขนาดไมนอย
กวา 3.5x6.6x3.3 เมตร  เปนเงิน 139,500 บาท (หนึ่งแสนสามหม่ืนเกาพันหา
รอยบาทถวน) 

 
 
          3. แผนงาน ... 
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   3. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ 

  โค รงก ารสื บ ส าน ป ระ เพ ณี บุ ญ กล างบ าน  งบ ป ระมาณ ตั้ ง ไว   
4 ,000 ,000  บาท ป จจุบั นคงเหลือ  327 ,492  บาท จึ งขอโอนลด       
28,500 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสนาม รายการชุดปน
ปาย เชือกแสนสนุก ขนาดไมนอยกวา 135x185x160 เซนติเมตร  เปนเงิน 
28,500 บาท (สองหม่ืนแปดพันหารอยบาทถวน) 

   4. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ 

  โค รงก ารสื บ ส าน ป ระ เพ ณี บุ ญ กล างบ าน  งบ ป ระม าณ ตั้ ง ไว   
4 ,000 ,000  บาท ป จจุบั นคงเหลือ  327 ,492  บาท จึ งขอโอนลด       
40,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสนาม รายการชุด
กระดานลื่นอุโมงคผึ้งนอย ขนาดไมนอยกวา 80x280x140 เซนติเมตร       
เปนเงิน 40,000 บาท (สี่หม่ืนบาทถวน) 

   5. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 

     งบดำเนินงาน 

     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย

งบรายจายอ่ืนๆ 

  โค รงก ารสื บ ส าน ป ระ เพ ณี บุ ญ กล างบ าน  งบ ป ระมาณ ตั้ ง ไว   
4 ,000 ,000  บ าท  ป จจุบั นคงเหลือ  327 ,492  บาท จึ งขอโอนลด       
49,500 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสนาม รายการชุดไม
กระดกคานขวาง 4 ท่ีนั่ง ขนาดไมนอยกวา 130x150x60 เซนติเมตร  เปนเงิน 
49,500 บาท (สี่หม่ืนเกาพันหารอยบาทถวน) 

 
          6. แผนงาน ... 
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   6. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

     งานศาสนาวัฒนธรรมทองถ่ิน 
     งบดำเนินงาน 
     หมวดคาใชสอย 

 ประเภท รายจายเก่ียวเนื่องกับการปฏบิัติราชการท่ีไมเขาลักษณะรายจาย
งบรายจายอ่ืนๆ 

  โค รงก ารสื บ ส าน ป ระ เพ ณี บุ ญ กล างบ าน  งบ ป ระมาณ ตั้ ง ไว   
4 ,000 ,000  บาท ป จจุบั นคงเหลือ  327 ,492  บาท จึ งขอโอนลด      
42,000 บาท เพ่ือไปเพ่ิมในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ หมวดครุภัณฑ ประเภทครุภัณฑสนาม รายการชุดมา
หมุนหลากสี 3 ท่ีนั่ง ขนาดเสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 110 x 78 เซนติเมตร 
เปนเงิน 42,000 บาท (สี่หม่ืนสองพันบาทถวน) 

        รวมโอนลด   499,500  บาท 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล
เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณเพ่ือไปตั้งจายรายการใหมตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๓ ขอ ๒๗  ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผมนายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๑        

ในวาระนี้ก็มีความเห็นดวยเปนอยางยิ่งนะครับ เพราะวาเปนการสงเสริมให

เยาวชนหรือเด็กเล็กมีการออกกิจกรรมตาง ๆ แตดวยตัวผมเองนั้น มีความ

กังวลอยูนิดหนึ่ง คือ ในอนาคตตอไปโครงการประเภทอยางนี้ ผมอยากจะให

ความสำคัญกับโลเคชั่นหรือท่ีตั้งของอุปกรณตาง ๆ ท่ีใชนะครับ คือ อยากจะให

อยูในโลเคชั่นหรืออะไรตาง ๆ ท่ีคอนขางจะเปดกวางตอคนหมูมาก ของในวาระ

นี้ผมไมแนใจวาจะติดตั้ง ณ บริเวณใดนะครับ ถาติดตั้งบริเวณดานหนาของ

ชุมชนบานเอ้ืออาทรไดจะดีมาก ๆ เลย เพราะวาจะทำใหเยาวชนจากพ้ืนท่ีรอบ

ขางสามารถเขามาใชบรกิารไดโดยไมเคอะเขิน ผมใชคำวา ไมเคอะเขินนะครับ  

 

         เพราะวา ... 
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เพราะวาถาเปรียบเทียบกับปจจุบันท่ีเรามีอยูท่ีสนามกีฬาของเราเองเปนพ้ืนท่ี

คอนขางเปด บุคคลท่ีอ่ืนก็ไมเคอะเขินในการท่ีจะเขามาใชบริการ ทีนี้ในอนาคต

ถามีโครงการประเภทนี้ อยากใหทางเจาหนาท่ีหรือคณะผูบริหารในอนาคต

ตอไป คำนึงถึงจุดท่ีตั้งดวย สวนประเด็นท่ีสองก็คือ เนื่องจากเครื่องเลนปจจุบัน

ตอนนี้ท่ีเรามีอยู อยูในเขตความรับผิดชอบของเราโดยตรง ก็มีความเปนหวง

เหมือนกันเรื่องระยะเวลา ก็คอนขางเนิ่นนานแลวสิบกวาป ถาเปนไปได

อยากจะใหมีการทะนุบำรุงนิดหนึ่ง เพราะเรื่องการสไลเดอรหรืออะไรตาง ๆ 

หรือตัวโยก มา ชาง จะมีการสึกกรอนไป และเรื่องการเลนสไลเดอรประสบกับ

ลกูตัวเองเหมือนกัน คือ ลูกชายไปเลนแลวมันไมลื่นแลว อาจจะดวยระยะเวลา

ความลื่นของสีอาจจะเสื่อม อันนี้ผมไปหาขอมูลมาไดรูสึกวาจะสีบางประเภท 

สามารถทาเคลือบพนเคลือบได เพ่ือทำใหความลื่นเพ่ิมข้ึน แตอาจจะไม 

๑๐๐% เหมือนของใหม ตรงนี้ ก็เสนอเปนแนวทางเพ่ืออนาคตตอไปครับ 

ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง        

ประธานสภาเทศบาล  

นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ขอชี้แจงทาน ส.ท.เทิดศักดิ์ นิดหนึ่งนะครับ ชุดเครื่องเลน ๕ ชุด ทางเราไดทำ

หนังสือถึงทานนายกเรียบรอยแลวครับ เรื่องจุดติดตั้งซ่ึงเปนโดมกลางหมูบาน 

ซ่ึงโดมกลางหมูบานเปนของเทศบาล สวนโดมหนาหมูบานเปนของการเคหะ

แหงชาติ ซ่ึงเราไมสามารถไปติดตั้งตรงนั้นได และจริง ๆ แลว ถาติดตั้งตรงนั้นก็

ไมนาจะสะดวกดวย เพราะติดถนน การจราจรตรงนั้นก็จะติดขัดดวย สวนตรง

ดานหนาทางกรรมการชุมชนของเราไดระบุจุดเพ่ือความหาง เราแยกเลยครับวา

เด็กเล็กกับเด็กโตอยูคนละฝง ขอชี้แจงจุดติดตั้งกอนวาดานหนาเราไปทำอะไร

ของการเคหะแหงชาติเขาไมได เราก็เลยมาติดตรงกลาง ซ่ึงตรงกลางก็เหมาะ

ครับ เพราะกวางและโลงโปรง และอีกประเด็นหนึ่ง ตองขอบคุณทานนายกฯ ท่ี

ไดนำเรื่องเขาญัตติมาในวันนี้นะครับ ซ่ึงเราก็รอมานานวันนี้ก็ถือวาผูปกครอง

และเด็กท่ีบานเอ้ืออาทรมีเยอะจริง ๆ ครับ วันนี้ไดมีเครื่องเลน ตองขอบคุณ

คณะผูบริหารดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ        

ประธานสภาเทศบาล 

 

         นายสันติชัย ... 
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นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ท่ีทานสมาชิกเทิดศักดิ์พูด ผมก็จะสะทอนวาจริง ๆ แลว ผมไปท่ีไหนแมกระท่ัง

ในพ้ืนท่ีของเทศบาลเอง เรื่องของเครื่องเด็กเลนบางแหงเขาก็ทำซะอยางดีเลย 

บางแหงเปนสแตนเลสเลย ผมขับรถผานบางทีก็ไมคอยมีคนเลน บางทีเห็นไป

ตั้งแตละจุด ๆ แถวระยอง แตละจุดริมถนนใหญ ถนนใหญหมายถึงจุดท่ีรถผาน

ไปผานมาแตผูใชก็นอยมาก เห็นบางเทศบาลขนาดใชสแตนเลสท้ังหมดก็คงจะมี

กำลังพอท่ีจะทำ แตปญหาของผูเลนหรือวาผมไปไมรูวาตอนนั้นก็ไมไดมองวาก่ี

โมงแลว วันนี้ก็สะทอนกลับมาบานเรา คือ ท่ีดอนมะกอกท่ีเราไปตั้งไวอยู

ตรงหนาศาลาริมคลอง อันนั้นผมก็ไมรูวามีเด็กไปเลนหรือไม เพราะอยูตรงนั้น

จุดหนึ่งแลว และอีกจุดหนึ่งท่ีขางศาลาแหลมยาง อันนี้ก็สวนหนึ่งท่ีเราไปตั้งไว 

ผมก็ไมรูวาวันไหนจะขับรถไปเย็น ๆ จะไปดูบางวาเอาไปตั้งแลวประสบ

ความสำเร็จหรือไม ก็เขาใจวาบางอยาง คือ ท่ีทานสมาชิกพูด บางทีถาไมมีคน

ไปเลนหรือไมมีการจูงใจ และเสร็จแลวไปเลนคนเดียว บางทีเด็กก็ไมอยากท่ีจะ

ไปเลน หรือบางทีไปนาน ๆ แลว ไมมีใครเลนเลย ก็อาจจะชำรุดหรือวามันไมมี

การเคลื่อนไหวอันนั้นก็สวนหนึ่ง  แตท่ีบานเอ้ือในสวนตัวผมก็คุยกันไวแลว ไมรู

วามีทำขอตกลงไวหรือเปลาวาตองไปตั้งอยูตรงนั้น ก็ดีใจดวยอยูหนาบาน   

ส.ท.ปุมเลยท้ังหาชิ้นนี้ ท่ีผมเปนหวงไมใชอะไรหรอก เดี๋ยวไวถาเกิดทำกิจกรรม

อะไรและเดี๋ยวจะบอกวาเกะกะ กลัววาเดี๋ยวสถานท่ีนั้นจะไมพอ จริง ๆ แลวท่ี

ผมลุกข้ึนมาพูดก็ใหสะทอนวาบางทีผมไปเห็นบางทองท่ี บางทีก็นาเสียดาย

เปนสแตนเลสเปนอะไรเลย แตในสวนของการซอมก็จะใหทางเจาหนาท่ีไป

ตรวจสอบท้ังหมด ท้ังท่ีสนามกีฬาและหนาเทศบาลดวยและสองแหงท่ีเม่ือ

สักครูผมได เอยดวย วามีอะไรเสียหายไหม และพอท่ีจะไปซอมไดไหม        

เม่ือสักครูท่ีทานสมาชิกพูดมาวาไปลื่นแลวไมคอยจะลื่น ในสวนนี้วัสดุมันเปน

อะไร เปนพวกพีวีซีไมเปนไมใชไหมหรือเปนเหล็ก ผมก็ไมรูวาจะไปใหเฮียเปยก

ออฟโรดไปชุบหรือวาเคลือบสีและเขาอบไดไหมจะไดลื่น ในสวนนี้วาจะเขาได

หรือไม เม่ือสักครูท่ีสมาชิกชี้ก็นาจะเปนท่ีแหลมทาตะเคียน แหลมทาตะเคียนก็

ลำบากครับ เวลาเราไปทำก็ไมคอยมีใครเลนสวนหนึ่ง เปนพ้ืนท่ีใหญดวยและก็

มันรมรื่นดี แตรมรื่นเกินไปก็ไมดี เพราะกลายเปนตะไครน้ำจับพ้ืนเต็มไปหมด 

ผมก็จะใหเจาหนาท่ีไดไปเช็คและสำรวจในสวนท่ีมีความเสียหาย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        

ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

 
              นางกานดา ... 
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นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   ๘   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำป 
ประธานสภาเทศบาล งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖7 เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม  ในหมวดคาครุภัณฑ  

จำนวน  5 รายการ เปนเงิน 499,500 บาท (-ส่ีแสนเกาหม่ืนเกาพันหารอย      
บาทถวน-) (กองการศึกษา)   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๘         คะแนนเสียง 

    1. นายถนอม  ยินดี  
  2. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 
  ๓. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 

       ๔. นายสายัณห  รุงเรือง   
  ๕. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 

       ๖. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       ๗. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       ๘. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน (ยื่นใบลา ตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๖) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม) จำนวน     ๓     คน 

      1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา 
    ๒. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
    ๓. นายสาธิต  หิรัญรักษ  
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕๖7  เพ่ือไปตั้งจายรายการใหม ในหมวดคาครุภัณฑ จำนวน 5 รายการ 
เป น เงิน 499,500  บาท (-ส่ี แสนเก าหม่ืนเก าพั นห าร อยบาทถ วน -)            
(กองการศึกษา) 

อนุมัติ    จำนวน      ๘     คะแนนเสียง  
ไมอนุมัติ   จำนวน       -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง   จำนวน       -      คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา)   จำนวน      1      คน 
  ไมอยูในท่ีประชุม  จำนวน      ๓     คน 

            นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 14  เรื่อง  ญัตติขออนุมัติจายเงินสะสมประจำปงบประมาณ 

ประธานสภาเทศบาล 2567 โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตซอล และสนามตะกรอ ณ สนามกีฬา      

เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 

3,242,000 บาท (สามลานสองแสนส่ีหม่ืนสองพันบาทถวน) (กองการศึกษา)   

ขอเชิญนายกเทศมนตรี ครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุง 

พ้ืนสนามฟุตซอล และสนามตะกรอ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80     

พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 3,242,000 บาท  

(สามลานสองแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถวน) (กองการศึกษา) 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

 ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง  มีความจำเปนตองเสนอญัตติเพ่ือ

ขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง  ขออนุมัติจายเงินสะสม ประจำป

งบประมาณ 2567 โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตซอล และสนามตะกรอ              

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) จำนวน 1 รายการ    

เปนเงิน 3,242,000 บาท  (สามลานสองแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถวน)  โดยมี

หลักการและเหตุผลดังนี้ 

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน  

การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดย

ไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทำการไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยูในอำนาจหนาท่ีขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนคาครุภัณฑ คาท่ีดินและกอสราง            

(2 ) ไดส งเงินสมทบกองทุนส งเสริม กิจการขององคกรปกครอง        

สวนทองถ่ินแตละประเภท ตามระเบียบแลว 

(3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา   

สามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจำป เพ่ือเปน

คาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจาย

ดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลว องคการบริหาร      

สวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท 

เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงินสะสม

คงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 

      (4) เม่ือไดรับ ... 
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(4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป    

หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอัน

พับไป 

กรณี ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันไวแลว หากใน

ภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการจัดหา

ผูขายหรือผูรับจางรายใหม โดยนำเงินท่ีเหลือเปนสวนหนึ่ง ของการจัดหาผูขาย

หรือผูรับจางรายใหม เพ่ือดำเนินงานในสวนท่ีเหลือได 

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ

การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเถียรภาพในระยะยาว 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติจายเงินสะสม ประจำป

งบประมาณ 2567 เพ่ือจัดทำโครงการปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตซอล และสนามตะกรอ 

ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) เนื่องจากสนามกีฬา

เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา อยูในความรับผิดชอบ เนื้อท่ี 132 ไร บางสวนเปน

ท่ีดินของมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ เนื้อท่ี 54 ไร 1 งาน    

14  ตารางวา ซ่ึงในพ้ืนท่ีบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา        

ไดดำเนินการกอสรางหลังคาคลุมสนามฟุตซอล และสนามตะกรอแลวเสร็จไป      

เม่ือตนเดือนมีนาคม  พ.ศ. 2567  ซ่ึงพ้ืนสนามเดิมชำรุด ทำให เยาวชนและ

ประชาชนจำนวนมากท่ีมาใชบริการ  ไมสามารถใชงานไดอยางมีมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับนโยบายของคณะผูบรหิาร นโยบายดานการศึกษา  กีฬาและนันทนาการ 

ใหกับเยาวชนและประชาชน เพ่ือเสริมสรางความสามัคคี การใชเวลาวางใหเกิด

ประโยชน  เพ่ือสรางภูมิคุมกันทางสังคมท่ีดี เทศบาลตำบลเมืองแกลง จึงขอจัดทำ

โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตซอล และสนามตะกรอ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

80    พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) จำนวน  1 รายการ  เปนเงิน 3,242,000 บาท  

(สามลานสองแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถวน) 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการดำเนินการกิจการตาม

อำนาจหนาท่ีเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ

ประชาชน จึงมีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบล

เมื อ งแกล ง ขออนุ มั ติ จ า ย เงิน ส ะสม  ป ระจำป งบ ป ระม าณ  2 5 6 7           

โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตซอล และสนามตะกรอ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) จำนวน  1 รายการ  เปนเงิน 3,242,000 บาท  

(สามลานสองแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถวน) 

             แผนงาน ... 
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     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานกอสราง 

     งบลงทุน 

     หมวด คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

     ประเภท คาปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 

 โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตซอล และสนามตะกรอ ณ สนามกีฬา      

เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน)  จำนวน   3,242,000 บาท  

(สามลานสองแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถวน) เพ่ือจายเปนคาปรับปรุงพ้ืนสนาม     

ฟุตซอล และสนามตะกรอ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ  80 พระพรรษา         

(ชุมชนโพธิ์เงิน)  ดังมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ปรับระดับพ้ืนสนามเดิมคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.10 เมตร เต็มพ้ืนท่ี

อาคารเดิม   27x65 เมตร หรือพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1,755 ตารางเมตร  

- ทำพ้ืนสนามฟุตซอล ขนาด 22x42 เมตร หรือมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 

924 ตารางเมตรดวยพ้ืนยางสังเคราะหโพลียูริเทน หนา 8 มิลลิเมตร 

- ทำพ้ืนสนามตะกรอ ขนาด 6.10 x 13.40 เมตร สองสนาม หรือมี

พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 163.48 ตารางเมตร ดวยพ้ืนท่ียางสังเคราะหโพลียูริเทน       

หนา 8 มิลลิเมตร 

- ทำพ้ืนรอบสนามฟุตซอล และสนามตะกรอ มีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 667 

ตารางเมตร ดวยสีระบบโพลียูริเทน  หนา 450 ไมครอน 

- ตาขายลอมสนามฟุตซอลและสนามตะกรอ รอบตัวอาคาร ขนาดชอง

ตา 5 นิ้ว x 5 นิ้ว สีดำกัน UV ทนแรงดึงสูง 2.5 มิลลิเมตร สูง 8.00 เมตร หรือ

มีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 1 ,100 ตารางเมตรตามแบบแปลนเทศบาลตำบล     

เมืองแกลง เลขท่ี ช. ..29./2567 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง   

(ฉบับท่ี 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน 

ผูสูงอายุ และผูพิการ 

- เปนไปตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย

อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติมถึง       

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  มาตรา 16  (10) การสังคมสงเคราะห และการพัฒนา

คุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาส และ (14) การสงเสริมกีฬา 

(ปรากฏในแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70) ฉบับท่ี 2 

เพ่ิมเติมครั้งท่ี 1/2567  หนา 4 รายการท่ี 5 ) 

            ปจจบุัน ... 
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ปจจุบันเทศบาลตำบลเมืองแกลง มียอดเงินสะสม ณ วันท่ี 1  เมษายน 

2567 คงเหลือท่ีสามารถนำมาใชได เปนจำนวนเงิน  389,137,546.43 บาท 

(สามรอยแปดสิบเกาลานหนึ่งแสนสามหม่ืนเจ็ดพันหารอยสี่สิบหกบาทสี่สิบสาม

สตางค)  ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ประจำป 2567 เปน

จำนวนเงิน 1,187,312.40 บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันสามรอย

สิบสองบาทสี่สิบสตางค) ตาม (3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดาน

บุคลากรไมนอยกวาสามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณรายจาย

ประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง

จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลว 

องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวา

สิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมี

เงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท และตามรายงานพิสูจนยอดเงินสะสมท่ีมา

รถนำไปใชไดตามรายงานการเงิน (ระหวางป) ณ วันท่ี 1 เมษายน 2567 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล

เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567  

โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตซอล และสนามตะกรอ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 

80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน)  จำนวน  1 รายการ  เปนเงิน 3,242,000 บาท  

(สามลานสองแสนสี่หม่ืนสองพันบาทถวน) 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชกิสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเห็นเปนอยางอ่ืนหรือไม        

ประธานสภาเทศบาล ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ ตังสวานิช ครับ 

นายสุทธิ  ตังสวานชิ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสุทธิ  ตังสวานิช สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ผมมีหลาย

ประเด็นเลยครับทานประธาน ในตัวของการปรับปรุงสนามฟุตซอลและ    

สนามตะกรอ ซ่ึงกอนหนานี้ผมตองยอนกลับไปในเรื่องของการปรับปรุงสนาม

ฟุตซอลและสนามตะกรอ โดยเราไดมีโครงการจัดทำโครงหลังคาคลุมสนาม   

ท้ังสองสนามแลว แตทานประธานทราบไหมครับ เม่ือผมไดเขาไปดูในตัวของ

งานการกอสรางโครงหลังคา ซ่ึงมีการตรวจรับไปแลวนะครับ ผลออกมาท่ีผม

เจอนะครับ ระบบไฟควบคุมสวติซเบรกเกอรควบคุมไฟสองสวางฝาไมไดปดไว 

 

              เปดหอยท้ิงไว … 
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เปดหอยท้ิงไว สองระบบไฟสามเฟสท่ีเดินระบบเกาท่ีเดินมาใตดินมาข้ึนบนเสา

เกากอนท่ีจะรื้อไปก็ยังอยูท่ีเดิม ระบบสายไฟยังอยูท่ีพ้ืนท่ีเดิมโดยท่ีเอาเหล็ก

กลองไปคลุมไวเฉย ๆ ไมมีการรื้อท่ีจะเอาข้ึนไปเขาสูตัวระบบไฟท่ีทำใหมเพ่ิง

เสร็จไป และอีกเรื่องหนึ่งเลย ท่ีผมไดขาวหรือไดรับแจงจากชาวบานหรือเพ่ือน

สมาชิกเองนะครับ คือ ในเรื่องของตัวหนังสือตัวปายดานบนคำภาษาอังกฤษ 

คือ Muangklang Futsal ก็มีชาวบานท่ีเขาไปออกกำลังกายเขาไดทวงมากับ

ทางสมาชิกในเรื่องของตัวสะกดของคำวา Muangklang ก็มีหลายทานเขาติมา

วาขาดตกตัว e ไปตัวหนึ่ง เกิดประเด็นผมไดแจง มีการพูดคุยไปแลวกับทาง

เจ าหน า ท่ี  แต เขาก็ ไม ได มี การเปลี่ ยนแปลง เขาก็ยั งยึ ด ถือสิ่ ง ท่ี ท าง

คณะกรรมการไดประชุมหารือกันแลว ท่ีผมพูดมาเม่ือสักครูนี้คือ ผลงานเกาท่ี

ทำไปเพ่ิงเสร็จ แลวมาในตัวญัตติของวันนี้ ญัตติท่ี 14 ในเรื่องโครงการปรับปรุง

พ้ืนสนามฟุตซอลและสนามตะกรอ เราปรับปรุงเพ่ือใหสามารถใชงานไดเพ่ือให

เด็ก ๆ ไดมีท่ีออกกำลังกาย ผมยอนกลับไปอีกนิดหนึ่ง กลับไปดูตัวตาราง

ประมาณการคากอสรางงานระบบไฟอยูท่ี 240,000 บาท แตงานออกมา    

ผมอยากใหทุกคนท่ีอยูในท่ีประชุมไดดูกันเอาเองนะครับ แลวมาในโครงการ

วันนี้โครงการปรับปรุงพ้ืนมีเรื่องของการเทปรับพ้ืนสนาม ความหนาสิบเซ็นต 

โดยปรับปรุงพ้ืน ท้ั งหมดเลย น าจะคลุมเสาดวยหรือเปล าผมไมแน ใจ        

ระยะขนาดนี้ แลวถาเกิดผมไมไดลุกข้ึนมาพูดในวันนี้ อนาคตแนนอนครับ 

อาจจะเทปูนทับสายเมนท่ีเดินลอดใตดินมาหรือเปลา อันนี้ผมก็ไมแนใจนะครับ 

ทีนี้อยากใหทางเจาหนาท่ีหรือทานปลัดเทศบาลหรือคณะกรรมการท่ีตรวจรับ

ไปแลว ไดยอนกลับไปดูงานกอสรางท่ีผูรับเหมาไดสงมอบมาแลว อีกซัก      

ครั้งหนึ่งผมมาพูดถึงในเรื่องโครงการปรับปรุงสนามฟุตซอล ตัวแบบผมไดเปดดู

แลว ซ่ึงหนึ่งเลยท่ีเพ่ือนสมาชิกอยากไดก็คือ ตัวอัฒจันทรคนดู ซ่ึงเราจะเขาไป

ตั้งภายในสนามไมได ก็ขอใหทางเจาหนาท่ีไดออกแบบตัวอัฒจันทรเอาแค    

สามชั้นพอนะครับ ติดตั้งบริเวณนอกสนาม ฝงถนน หรือ ฝงทิศตะวันตกของ

สนามฟุตซอล สองผมไมเห็นในเรื่องของสลิงขึงตาขายดานขาง เพราะมีแต     

ตาขายอยางเดียว ผมไมตองไปดูไกลสนามฟุตซอลใกล ๆ บานเราเขามีท้ัง     

ตาขายและสลิงขึงเพ่ือปองกันการกระชากของตาขาย เพ่ือยื่นอายุการใชงาน

ดวยหรือเปลาอันนี้ผมไมแนใจ สามการเก็บระบบไฟใหสามารถใชการได

ปลอดภัยกับผูเลนกับประชาชนท่ีมาใชสนาม สี่ตัวโกลผมไมรูไปอยูท่ีไหนท่ี

อาคารโดมและยังสามารถท่ีจะใชงานไดอยูหรือไม  ผมมีอยูสี่ประเด็น            

ซ่ึงสี่ประเด็นนี้ผมตองขออนุญาตทางทานสมาชิกไดชวยพูดถึงสี่ประเด็นนี้ 

 

             หรือไม ... 
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หรือไม หรือทานสมาชิกทานอ่ืนมีประเด็นอะไรเพ่ิมเติมสามารถจะเพ่ิมเติมได 

และในลำดับตอไปผมจะสอบถามในเรื่องของการขออนุมัติใชจายเงินสะสม    

นะครับวาจะมีผลกระทบไหม ถาเราจะใหกลับไปแกตัวแบบของโครงการนี้    

ในการเพ่ิมเติมของสวนตาง ๆ และอาจจะมีเพ่ิมเงินหรือไมเพ่ิมเงิน อันนี้คอยวา

กันอีกทีนะครบั ขออนุญาตครับทานประธานสภาฯ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครบั       

ประธานสภาเทศบาล  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

เขตเลือกตั้งท่ี ๑ ในวาระนี้ผมก็เห็นดวยกับทาน ส.ท.สุทธิ ตังสวานิช ท่ีกลาวถึง

ปญหาและเนื้องานตาง ๆ ไปแลว ขออนุญาตท่ีเอยนามนะครับ สวนตัวผมเอง

นั้น ผมคอนขางกังวลใจกับเรื่องตัวอักษรท่ีทาน ส.ท.สุทธิ ไดแจงไปคราว ๆ คือ 

คำวา Muangklang ปกติแลวโดยสากลท่ัวไปของ Muangklang จะใช Klaeng 

ไมวาจะเปนท่ีอำเภอหรือตามสากลใน Google Maps หรืออะไรตาง ๆ ซ่ึง    

ทุกครั้งท่ีผมไปใชบริการท่ีสนามกีฬาก็จะมีประชาชนในพ้ืนท่ีถามแทบทุกรอบ

ครับวา ทางเทศบาลมีแนวทางจะแกไขอยางไรไดบาง ผมก็เชื่อวาเราตองหา

หนทางแกไขใหไดครับ เพราะถาไมไดประเด็นคำถามตอสมาชิกทุกทานและจะ

เปนฟดแบคดานลบกลับมาทางเทศบาล เพราะตัวนี้ผมเปนกังวลมาตั้งแตเห็น

ครั้งแรกแลว วาเอะตัว e หายไปไหน มีการทักทวงกันสอบถามกันบางนะครับ 

แต ท้ังนี้ ท้ังนั้นในเรื่องการแกไขผมอาจจะตองฝากทางทานประธานไปยัง     

คณะผูบริหารและเจาหนาท่ีของเทศบาลวาจะหาวิธีการอยางใดอยางหนึ่งแกไข

ใหเร็วท่ีสุดครับ เพราะตรงนี้เปนหนาเปนตาจริง ๆ ครับ เพราะวาเราพยายาม

จะพัฒนาท้ังหลาย ๆ ดาน พนักงานของเราก็มีหลาย ๆ กอง ผมเชื่อวาผูมี

คุณวุฒิทุกคนหลาย ๆ ทาน นาจะทำใหชัดเจนข้ึน วาสรุปแลวเราจะใชคำวา 

กลาง หรือ แกลง เพราะอยางเว็บไซตของเรายังเปนเมืองกลางอยูนะครับ      

แตวิธีการแก ไขผมไมแน ใจวาแกไดหรือไม  www.Muangklang.com อยู      

นะครับ เราสามารถเสิรซไดในอุปกรณของเรา อันนั้นเปนอดีตมาแลว แตผมไม

รูวาจะมีวิธีการแกไขหรือเปลา นอกเหนือความสามารถผมไปแลว แตตัวอักษร

ท่ีสนามกีฬาเรา ผมวาเราทำไดครับ และสามารถทำไดเร็วดวย ยังไงฝากแกไข

ใหเร็วท่ีสุด ขอบคุณครับ 

 

        นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ       

ประธานสภาเทศบาล  

นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสายัณห  รุงเรือง ผมขอสนับสนุนทาน ส.ท.สุทฺธิ ในสวนท่ีเปน

อัฒจันทรนะครับ อยากใหทางชางท่ีสำรวจออกแบบก็ขอใหมีชองวางระหวาง

อัฒจันทรดวย และในสวนของชองวางท่ีเปนชองทางเดินเขาสนาม ขอใหมี

ตะแกรงท่ีก้ันระหวางอัฒจันทรดวย เพ่ือการเดินจะไดสะดวก เราจะจินตนาการ

อัฒจันทรใชไหมครับ สมมติวาเราแบงเปนสองฝง ฝงเดียวจะแบงเปนสองชวง     

ช วงระหว างท่ี เราเดินลอดก็ให มีตะแกรงซ ายขวาด วยแบบนี้ นะครับ            

ทานประธานจินตนาการออกไหมครับ มีอัฒจันทและมีตะแกรงก้ันแคนั้นเอง

ครับ ราวจับเพ่ือไมใหเด็กลอดหรืออะไร เพราะคนเดินเขาเดินออกจะไมเกะกะ

กันนะครับ ถาเปนตะแกรงก้ันจะไดเดินสบาย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ       

ประธานสภาเทศบาล  

นายสนัติชยั  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ท่ีทานสมาชิกไดพูดมาในสวนนั้น ในเรื่องความเรียบรอยของสายไฟของเกา    

ผมตองขออภัยดวยยังไมไดไปดู ยังไมไดเห็นเลยในสวนนี้ และในเรื่องของ

ตัวอักษร ในสวนตัวผมตองลองไปดูวาท่ีทำไวถูกหรือไม เดี๋ยวใหชี้แจงนะครับ 

วาตัว e หายไปไหน ตัว e นี่ก็สำคัญนะครับ เพราะไปภาคเหนือสวนมากจะใช

ตัว e เยอะ และยิ่งภาษาอังกฤษไปท่ัวโลกเลย ตัว e นี่จะสำคัญมาก ก็ลองให

ทางเจาหนาท่ีไดชี้แจงครับ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ีครับ       

ประธานสภาเทศบาล  

นางสาวรจนา  รัตนวิจิตร เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รก.ผอ.กองการศึกษา ในสวนท่ีทำไมถึงเราใชตัวอักษรแบบนั้นนะคะ เนื่องจากวาเราอิงจากเว็บไซต

ของเทศบาลตำบลเมืองแกลง และสวนหนึ่งชื่อภาษาอังกฤษของโรงเรียน      

อยูเมืองแกลงวิทยาก็ไมมีตัว e เหมือนกันคะ หรือ ถาอยากใหเปนสากลก็ตอง

แกไขท้ังระบบเว็บไซตของท้ังเทศบาลและของโรงเรียนดวยคะ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ีครบั       

ประธานสภาเทศบาล 

 

              นางสาววัลยา ... 
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นางสาววัลยา  ปตยุรักษ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

หัวหนาฝายแผนงานฯ ในสวนของเว็บไซตเทศบาลตำบลเมืองแกลง www.muangklang.com ซ่ึงจด

ทะเบียนมาตั้งแตดิฉันยังไมไดเขาทำงานท่ีนี่ คือ เหมือนบานเลขท่ีคะ แตถามวา

จะอิงจากเว็บไซตหรือจะอิงจากระบบ เหมือนอำเภอแกลง จังหวัดระยอง  

เวลาเสิรซจะเปน klaeng แกลง แตถาเว็บไซตของเทศบาลจดมากอน เขาจด

เปน klang ก็แลวแตทางเทศบาลจะใชแบบไหนคะ ถาตองการใหสอดคลองกับ

เว็บไซตก็ไมมีตัว e คะ แตอยางระบบราชการหรือเวลาเสิรซ คือ klaeng      

ขอนำเรียนในท่ีประชุมคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครับ       

ประธานสภาเทศบาล  

นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล คือ เรื่องนี้เปนเรื่องเล็กนอยแตเปนเรื่องใหญสำหรับผมครับ เพราะผมอยากให

บานผมเปนท่ีเชิดหนาชูตา Klaeng District เขียนอยูหนาท่ีทำการอำเภอแกลง 

District อำเภอ Klaeng แกลง ตัวนี้อยางท่ีบอกครับเปนเรื่องเล็กนอย แตบางที

เราจะยึดตามเว็บไซต ผมถามตรง ๆ เลย เว็บไซตของเราเองมีคนเขาเยอะขนาด

นั้นเลยเหรอ แต Google Maps ผมเชื่อลึก ๆ วามากกวานะ จะไปไหนมาแกลง

ก็พิมพก็ข้ึนอยูแลว ผมเชื่อวามันแกไขได วันนี้ผมไมไดมาทวงอะไรหรอก      

ผมอยากจะหาทางออก ผมอยากไดตัว e ผม เพราะผมจะไดไปตอบชาวบาน

เขาได ถาไมอยางนั้นมันเปนอะไรท่ีคาใจครับ วันใดวันหนึ่งผมไมไดอยูในสภานี้

แลว ผมไปใชท่ีออกกำลังกาย โอโห ส.ท.เปา มีสเตอรกลางเหรอ ผมก็ไมสบาย

ใจ คือ เปนไปไดอยากจะใหหาทางออกรวมกัน โอเคจะบอกวาอิงทางเว็บไซตก็

ได ก็ถูกตอง แตชาวบานหรือท่ีผานไปผานมาละจะเอายังไง แตสวนตัวผมเอง 

ผมอยากจะเสนอใหมีการปรับปรุงและเปลี่ยนใหถูกตอง จากกลางก็เปนแกลง 

ภาษาอังกฤษมันดิ้นไดครับ ไมไดล็อคตายตัว แตวาอันนี้มันคาและเห็นอยู ท่ีผม

เชื่อวาแกไขได อยากจะสอบถามความเห็นของสมาชิกทานอ่ืน วามีความ

คิดเห็นยังไงกับเรื่องตรงนี้ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ       

ประธานสภาเทศบาล  

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ก็เดี๋ยวจะเอาไปดูนะครับ เพราะจริง ๆ เราก็ไมอยากใหประวัติศาสตรมันซ้ำกับ

คลองประแสร หรือคำวา ประแส ท่ีแตละท่ีเขียนไมตรงกันเลย ท้ังกระแสบน 

ท้ังปากนำ้ประแส ท่ีมี ร.และไมมี ร. แถมมีตัวการันต แถมตัว ป หรือตัว ก.อีก  

 

         ไมอยากให ... 

 

http://www.muangklang.com/
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ไมอยากใหซ้ำรอย ฉะนั้นในเรื่องของเว็บไซตกับในเรื่องของชื่อก็ตองไปดูดวย

ไมไดไปอิงเว็บไซตอยางเดียว ในสวนตัวผมพูดก็คือ ท่ีผมเรียนมาเวลาชั่วโมง

ภาษาอังกฤษผมก็โดดหนีออกนอกหองเรียนตลอด ไมคอยเรียนเทาไร ฉะนั้นใน

เรื่องนี้เดี๋ยวจะตองไปดู เพราะในสวนตัวผมถาไปอิงเว็บไซตอยางเดียวก็ไมได 

ตองไปดูวาตอนเราเริ่มตั้งเปลี่ยนจากเทศบาลตำบลทางเกวียนมาเปนเทศบาล

ตำบลเมืองแกลง อันนั้นใชเปนอะไรดวย เพราะผมเชื่อวาตองมากอนเว็บไซต 

ฉะนั้นตองดูเพ่ือใหมันตรงกันนะครับ เพราะจริง ๆ แลวก็ไมอยากใหเปนประวัติ

แบบเดียวกับคลองประแสร หรือ กระแส อะไรพวกนี้ จะเอาไปเช็คดูครับ 

ขอบพระคุณมากครับในสวนนี้ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ ตังสวานิช ครบั        

ประธานสภาเทศบาล  

นายสุทธิ  ตังสวานชิ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเรียนถามทานเลขานุการสภานะครับ ในเรื่องของระเบียบการตั้ ง

งบประมาณ คือ ท่ีเราตั้งมาแลวจำนวนเงินสามลานสองกวา อันนี้เราไดขอ

อนุญาตทางทานผูวาฯ แลว หรือพอสภาผานแลวเราคอยไปขอ  

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเลขานุการสภาเทศบาลครับ       

ประธานสภาเทศบาล  

นางกานดา  นามสงา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล ตัวนี้เปนเงินสะสมอำนาจของเราเองคะ กรณีผูวาฯ นาจะเปนสำรองเงินสะสม 

คือ เงินสะสมไมพอแลว ก็ไปใชเงินสำรองเงินสะสมอันนั้นตองเปนอำนาจของ

ผูวาฯ แตตอนนี้เราใชเงินสะสมของเราเองอำนาจของสภาคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.แกวกาว  ถนอมวงศ ครับ        

ประธานสภาเทศบาล  

นายแกวกาว  ถนอมวงศ กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับชื่อภาษาอังกฤษของเทศบาลตำบลเมืองแกลง ไมตองเถียงกันครับ    

ทางกลุมงานวิชาการและวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน กองพัฒนาและสงเสริม

การบริหารงานทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดกำหนดรายชื่อ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ัวประเทศเปนภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑการ

ถอดอักษรไทยเปนอักษรโรมันแบบถายเสียง โดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

เทศบาลตำบลเมืองแกลงนั้นมีตัว e ดวยครับ 

 

        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ผมขอเสนอบางนะครับ เก่ียวกับเมืองแกลงมี e หรือไมมี e สำหรับเฟสบุค       

ประธานสภาเทศบาล เราขออนุญาตจดใชไหมครับ เขาจดเองใชไหมครับ แตกูเกิลไปท่ัวโลกนะครับ 

อยางผมเคยไปเท่ียวท่ีเมืองนอก ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ก็มีพรอมเลย        

จะสากลกวา ฉะนั้นผมอยากใหใชกูเกิลเปนเกณฑ แตตัวผมเองผมชื่อเกรียงไกร 

Kiang ควรใช kleang ความคิดผม แตทางนี้ Klaeng ก็ใกลเคียงแตยังไงตองมี 

e ครับ อันนี้ก็ฝากผูท่ีเก่ียวของไปปรับปรุง 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สุทธิ ตังสวานิช ครับ        

ประธานสภาเทศบาล  

นายสุทธิ  ตังสวานชิ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผมขออนุญาตทานประธานสภาครับ ขอสรุปประเด็นปญหาและขอเสนอแนะ

เพ่ิมเติมจากสมาชิกสภาเพ่ือใหทางคณะผูบริหารไดกลับไปแกไขและใหนำเสนอ

เขาสภาใหมในสมัยหนา โดยโครงการปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตซอลและสนาม

ตะกรอ ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน)     

ตามขอเสนอแนะของเพ่ือนสมาชิกสภา ขอหนึ่ง คือ ใหเพ่ิมอัฒจันทรคนดู

บริเวณดานขางสนามและท่ีนั่งของผูเลนภายในสนาม สองเรื่องของประตู

ทางเขาออกของสนาม สามจัดใหมีสลิงขึงปองกันตาขายขาดอีกชั้นหนึ่ ง 

หมายถึงวา ตาขายขึงปกติอยูแลวใชไหมครับ สลิงก็ขึงเปนกากบาทในระหวาง

ชองของเสาครับ สี่ปรับปรุงระบบไฟสามเฟสเกา สายไฟกอนทำการเทปูน  

ปรับพ้ืนหนาสิบเซ็นตนะครับ ทางเพ่ือนสมาชิกก็มีท้ังหมดสี่ประเด็นนะครับ 

และผมจะขอมติทางทานประธานสภา ขอมติจากเพ่ือนสมาชิก ในเรื่องของให

คณะผูบริหารนำโครงการญัตตินี้กลับไปปรับปรุงและแกไขใหมและใหนำเขามา

เสนอสภาใหมในการประชุมคราวหนาครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ        

ประธานสภาเทศบาล 

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ในญัตติขออนุมัติจายเงินสะสม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวย

ขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) 

พ.ศ. 2565 ขอท่ี 55 การขอถอนญัตติหรือคำแปรญัตติ หรือการแกไข

ขอความในญัตติรางขอบัญญัติ ซ่ึงเปนเหตุใหเปลี่ยนหลักการของรางขอบัญญัติ 

การขอถอนชื่อจากการเปนผูรับรองหรือจากการเปนผูรวมกันเสนอญัตติจะ

กระทำเม่ือใดก็ได เวนแตญัตตินั้นไดจัดเขาระเบียบวาระแลว ตองไดรับความ

ยินยอมจากท่ีประชุมสภาทองถ่ินหรือคำแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการ      

แปรญัตติตองไดรับความยินยอมจากท่ีประชุมคณะกรรมการแปรญัตติ ขอให

ทานประธานสภาไดขอมติสภาในญัตติระเบียบวาระท่ี 14 นี้ครับ 

        นายเกรียงไกร … 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอความเห็นของทานสมาชิกใหความยินยอมในการถอนญัตติระเบียบวาระท่ี 14         

ประธานสภาเทศบาล ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ยินยอม  โปรดยกมือข้ึน   
  ยินยอม   จำนวน        ๑๐       คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  3. นายถนอม  ยินดี 
  4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       8. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       9. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
       10. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมยินยอม  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     -     คน 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน (ยื่นใบลา ตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๖) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม) จำนวน     1     คน 

      1.  นายสาธิต  หิรัญรักษ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ ยินยอมถอนญัตติจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567          
โครงการปรับปรุงพ้ืนสนามฟุตซอล และสนามตะกรอ ณ สนามกีฬาเฉลิม        
พระเกียรติ 80 พระพรรษา (ชุมชนโพธิ์เงิน) จำนวน 1 รายการ เปนเงิน 
3 ,2 4 2 ,0 0 0  บ าท  (สามล าน สองแสน ส่ีห ม่ื น สองพั น บาทถ วน )              
(กองการศึกษา) 

       ยินยอม    จำนวน      ๑๐     คะแนนเสียง  
ไมยินยอม   จำนวน       -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง   จำนวน       -      คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา)   จำนวน      1      คน 
  ไมอยูในท่ีประชุม  จำนวน      1     คน 

 

           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 15  เรื่อง  ญัตติขออนมัุติจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ  
ประธานสภาเทศบาล 2567  โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะ พรอมอุปกรณ  (ชุมชน     

หนองแตงโม, ชุมชนหนองกระโดง, ชุมชนดอนมะกอก, ชุมชนโพธิ์เงิน, ชุมชน
โพธิ์ทอง, ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนจำนวนเงิน 1,508,000 บาท (-หนึ่งลาน
หาแสนแปดพันบาทถวน-) กองชาง 
ขอเชิญนายกเทศมนตร ีครับ 

นายสันติชัย  ตังสวานิช  เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 
นายกเทศมนตรี เรื่อง    ญัตติขออนุมัติจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ2567 โครงการติดตั้ง 

ดวงโคมไฟฟาสาธารณะ พรอมอุปกรณ (ชุมชนหนองแตงโม, ชุมชน 
หนองกระโดง, ชุมชนดอนมะกอก, ชุมชนโพธิ์เงิน, ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชน
สุนทรโวหาร) เปนจำนวนเงิน 1,508,000 บาท (-หนึ่งลานหาแสน 
แปดพันบาทถวน-) กองชาง 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

สิ่งท่ีสงมาดวย   1.  แบบแสดงรายการ ปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4)  
      จำนวน     ๑     ฉบับ 

               2. บัญชีแสดงสถานท่ีจุดติดตั้งโคมไฟฟาแสงสวางสาธารณะ 
          จำนวน     ๑     ชดุ 
               3. แบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง เลขท่ี ช. 31/2567 
          จำนวน     ๑     ชุด 

 ดวยนายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง มีความจำเปนตองเสนอญัตติ    
เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง ขออนุมัติจายเงินสะสม ประจำป
งบประมาณ 2567 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟา-สาธารณะพรอมอุปกรณ 
(ชุมชนหนองแตงโม, ชุมชนหนองกระโดง, ชุมชนดอนมะกอก, ชุมชนโพธิ์เงิน,      
ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนจำนวนเงิน 1,508,000 บาท           
(-หนึ่งลานหาแสนแปดพันบาทถวน-)โดยมีหลักการและเหตุผล ดังนี้ 

     หลักการ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน   
การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2566 ขอ 97 องคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจใชจายเงินสะสมได โดย
ไดรับอนุมัติจากสภาทองถ่ิน ภายใตเง่ือนไขดังตอไปนี้ 

(1) ใหกระทำการไดเฉพาะกิจการซ่ึงอยู ในอำนาจหน ท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนคาครุภัณฑ คาท่ีดินและสิ่งกอสราง            

(2) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
แตละประเภท ตามระเบียบแลว 

 
      (3) ใหกันเงิน ... 
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(3) ใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดานบุคลากรไมนอยกวา

สามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณรายจายประจำป เพ่ือเปน

คาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจาย

ดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลว องคการบริหาร      

สวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาสิบลานบาท 

เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการบริหารสวนตำบล ตองมีเงินสะสม

คงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท 

(4) เม่ือไดรับอนุมัติใหใชจายเงินสะสมแลว องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองดำเนินการกอหนี้ผูกพันใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไมเกินหนึ่งปถัดไป    

หากไมดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีกำหนด ใหการใชจายเงินสะสมนั้นเปนอัน

พับไป 

กรณี ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดกอหนี้ผูกพันไวแลว หากใน

ภายหลังมีการบอกเลิกสัญญา ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการจัดหา

ผูขายหรือผูรับจางรายใหม โดยนำเงินท่ีเหลือเปนสวนหนึ่ง ของการจัดหาผูขาย

หรือผูรับจางรายใหม เพ่ือดำเนินงานในสวนท่ีเหลือได 
 

ท้ังนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินใชเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะ

การเงินการคลังขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและเสถียรภาพในระยะยาว 

     เหตุผล 

  ดวยเทศบาลตำบลเมืองแกลง เสนอขออนุมัติจายเงินสะสม ประจำป

งบประมาณ 2567 เพ่ือจัดทำโครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะพรอม

อุปกรณ (ชุมชนหนองแตงโม, ชุมชนหนองกระโดง, ชุมชนดอนมะกอก, ชุมชน

โพธิ์เงิน, ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนสุนทรโวหาร) เนื่องจากถนนดังกลาวมีระบบไฟฟา   

แสงสวางสาธารณะไมเพียงพอ เพ่ือใหมีระบบไฟฟาแสงสวางสาธารณะเพียงพอ

เหมาะสมตอการสัญจรของประชาชน และเพ่ือใหประชาชนใชสัญจรไปมาได

อยางสะดวก ปลอดภัยในชีวติและทรพัยสนิของประชาชน ในการสัญจร 

  คณะผูบริหารไดพิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหการดำเนินภารกิจตาม

อำนาจหนาท่ีเก่ียวกับดานการบริการชุมชนและสังคม เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ

ประชาชน จึงมีความจำเปนตองเสนอญัตติ เพ่ือขออนุมัติจากสภาเทศบาลตำบล

เมืองแกลง ขออนุมัติจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการติดตั้ง

ดวงโคมไฟฟาสาธารณะพรอมอุปกรณ (ชุมชนหนองแตงโม, ชุมชนหนองกระโดง,               

ชุมชนดอนมะกอก, ชุมชนโพธิ์ เงิน, ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนสุนทรโวหาร)         

เปนจำนวนเงิน 1,508,000 บาท (-หนึ่งลานหาแสนแปดพันบาทถวน-) 
 

              แผนงาน ... 
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     แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

     งานกอสราง 

     งบลงทุน 

     หมวดคาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

     ประเภทคากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 

 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะพรอมอุปกรณ  (ชุมชน    

หนองแตงโม, ชุมชนหนอง-กระโดง, ชุมชนดอนมะกอก, ชุมชนโพธิ์เงิน, 

ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนสุนทรโวหาร) จำนวน  1,508,000 บาท (-หนึ่งลาน

หาแสนแปดพันบาทถวน-) 

  - เพ่ือติดตั้งดวงโคมไฟชนิด LED ขนาดไมนอยกวา 150 วัตต พรอม

แขนโคมยาว ไมนอยกวา 2.20 เมตร พรอมขาจับชนิดปรับโยกได (ติดตั้งดวง

โคมใหม/รือ้ถอนโคมเกา) บริเวณ 

     1) ถนนสขุุมวิทหนารานวิชาญยานยนต ถึงหัวสะพานดำ จำนวน 70 โคม 

 - เพ่ือติดตั้งดวงโคมไฟชนดิ LED ขนาดไมนอยกวา 80 วัตต พรอมแขนโคม

ยาวไมนอยกวา 2.20 เมตร พรอมขาจับชนิดปรับโยกได  

(ติดตั้งดวงโคมใหม/รื้อถอนโคมเกา) บริเวณ 

     1) ซอยดอนเค็ด จำนวน 12 โคม 

     2) ซอยบนเนิน (เกือกมา) จำนวน 5 โคม 

     3) หมูบานนพเกา ซอย 1 – 9 จำนวน 70 โคม 

  4) ซอยโรงเรียนจินดาวัฒน จำนวน 20 โคม 

     5) ซอยสทุธฉิายา จำนวน 15 โคม 

     6) ซอยหมูบานปราณี จำนวน 10 โคม 

     7) สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา จำนวน 30 โคม 

     ราคาโคมละ 6,500 บาท รวมจำนวน 232 โคม 

     - เปนไปตาม 

 1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 14) 

พ.ศ. 2562 มาตรา 51 (7) ใหมีและบำรงุการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 

2. แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2566 – 2570) ฉบับท่ี 2 เพ่ิมเติมครั้งท่ี 

4/2566 หนาท่ี 1 ลำดับท่ี 1 

  3. เปนไปตามแบบแปลนเทศบาลตำบลเมืองแกลง ท่ี ช. 31/2567 

 
 

             ปจจุบัน ... 
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  ปจจุบันเทศบาลตำบลเมืองแกลง มียอดเงินสะสม ณ วันท่ี 1 เมษายน 

2567 คงเหลือท่ีสามารถนำมาใชได เปนจำนวนเงิน 389,137,546.43 บาท 

(-สามรอยแปดสิบเกาลานหนึ่งแสนสามหม่ืน-เจ็ดพันหารอยสี่สิบหกบาทสี่สิบสาม

สตางค-) ไดสงเงินสมทบกองทุนสงเสริมกิจการเทศบาล ประจำป 2567           

เปนจำนวนเงิน 1,187,312.40 (-หนึ่งลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนเจ็ดพันสามรอย

สิบสองบาทสี่สิบสตางค- ) และใหกันเงินสะสมสำรองจายเปนคาใชจายดาน

บุคลากรไมนอยกวาสามเดือน และกันไวอีกรอยละสิบหาของงบประมาณรายจาย

ประจำป เพ่ือเปนคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึน เม่ือไดกันเงินสะสมสำรอง

จายเปนคาใชจายดานบุคลากรและคาใชจายกรณีท่ีมีสาธารณภัยเกิดข้ึนแลว 

องคการบริหารสวนจังหวัด และเทศบาลนคร ตองมีเงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวา

สิบลานบาท เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองคการ-บริหารสวนตำบล ตองมี

เงินสะสมคงเหลือไมต่ำกวาหาลานบาท ตามรายงานพิสูจนยอดเงินสะสมท่ี

สามารถนำไปใชไดตามรายงานการเงิน (ระหวางป) กองคลัง เทศบาลตำบล   

เมืองแกลง 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณานำเสนอตอท่ีประชุมสภาเทศบาลตำบล

เมืองแกลง เพ่ือพิจารณาอนุมัติจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 

โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะพรอมอุปกรณ (ชุมชนหนองแตงโม, ชุมชน

หนองกระโด ง, ชุ มชนดอนมะกอก , ชุ มชน โพธิ์ เ งิน , ชุ มชน โพ ธิ์ท อง ,                   

ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนจำนวนเงิน 1,508,000 บาท (-หนึ่งลานหาแสน   

แปดพันบาทถวน-) ตอไป 

               ขอแสดงความนับถือ 
       สันติชัย  ตังสวานิช 
            (นายสันติชัย  ตังสวานิช) 
         นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง 
 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด ประสงคจะเสนอความเหน็เปนอยางอ่ืนหรือไม (ไมมี)        

ประธานสภาเทศบาล ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาเทศบาล ตรวจสอบจำนวนสมาชกิสภาเทศบาลท่ีอยูใน

ท่ีประชุม วาครบองคประชุมตามระเบียบฯ หรือไม 

นางกานดา  นามสงา  เรียน ประธานสภาท่ีเคารพ 
เลขานุการสภาเทศบาล ไดตรวจสอบจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล อยูในท่ีประชุมแลว มีจำนวน   ๑๐   คน  

ครบองคประชุม ตามขอ 76 แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 2547 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2565 

 
           นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ตอไป จะขอมติท่ีประชุมสภาเทศบาล อนมัุติจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล 2567 โครงการติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะพรอมอุปกรณ  (ชุมชน        

หนองแตงโม, ชุมชนหนองกระโดง, ชุมชนดอนมะกอก, ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชน
โพธิ์ทอง, ชุมชนสุนทรโวหาร) เปนจำนวนเงิน 1,508,000 บาท (-หนึ่งลาน
หาแสนแปดพันบาทถวน-) กองชาง   
ตามท่ีนายกเทศมนตรีเสนอหรือไม 
 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  อนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน   
  อนุมัติ   จำนวน        ๙       คะแนนเสียง 

    1. นายศุภกร แสงพงษพิทยา   
  2. นายสมปอง  งามเสง่ียม 
  3. นายถนอม  ยินดี 
  4. นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม 

          5. นายสมศักดิ์  ตือติ่ง 
       6. นายสายัณห  รุงเรือง   

  7. นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล 
       ๘. นายสุทธิ  ตังสวานิช 
       ๙. นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป 

- มีสมาชิกสภาเทศบาลทานใด  ไมอนุมัติ  โปรดยกมือข้ึน 
          ไมอนุมัติ    จำนวน      -      คะแนนเสียง 

- มีสมาชิกสภาเทศบาล  งดออกเสียง   จำนวน     1     คน 
  1. นายแกวกาว  ถนอมวงศ 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล  (ลากิจ)  จำนวน     1     คน 

      1. นายจตุรงค  วงศโภคิน (ยื่นใบลา ตั้งแตระเบียบวาระท่ี ๖) 
- มีสมาชิกสภาเทศบาล (ไมอยูในท่ีประชุม) จำนวน     1     คน 

      1. นายสาธิต  หิรัญรักษ 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติ อนุมัติจายเงินสะสม ประจำปงบประมาณ 2567 โครงการ
ติดตั้งดวงโคมไฟฟาสาธารณะพรอมอุปกรณ (ชุมชนหนองแตงโม, ชุมชน
หนองกระโดง, ชุมชนดอนมะกอก, ชุมชนโพธิ์เงิน,ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชน
สุนทรโวหาร) เปนจำนวนเงิน 1,508,000 บาท (-หนึ่งลานหาแสนแปดพัน
บาทถวน-) กองชาง 

อนุมัติ    จำนวน      ๙     คะแนนเสียง  
ไมอนมัุติ   จำนวน       -      คะแนนเสียง 
งดออกเสียง   จำนวน      ๑      คน   

     ไมมา (ย่ืนใบลา)   จำนวน      1      คน 
  ไมอยูในท่ีประชุม  จำนวน      1     คน  

        นายเกรียงไกร ... 
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นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ระเบียบวาระท่ี 16  เรื่อง อ่ืน ๆ     

ประธานสภาเทศบาล มีสมาชิกทานใดจะเสนอเรื่องใดไหมครับ ขอเชิญ ส.ท.ทัศนีย วิสุทธาธรรม 

นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ดิฉัน นางทัศนีย  วิสุทธาธรรม สมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งท่ี 2 จะมีเรื่อง

เรียนใหทุกทานทราบในเรื่องขอเชิญรวมใหเปนเกียรติในพิธีการเปดการ

แขงขันเปตอง ในนามของชมรมพัฒนาสตรีของเทศบาลตำบลเมืองแกลง 

เอกสารแจกไปแลวตามกำหนดเวลา ขอใหท่ีประชุมสภาแหงนี้เรียนเชิญสมาชิก

และทุกทานรวมงาน ในวันพุธท่ี 29 พฤษภาคม 2567 ณ สนามกีฬา      

เฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา เทศบาลตำบลเมืองแกลง รายละเอียดตาม

กำหนดการ ขอบคุณคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ        

ประธานสภาเทศบาล 

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี อยากจะพูดถึงความคืบหนาการทำงานของคณะผูบริหารและเทศบาลนะครับ 

ในสวนนี้ตองขอขอบคุณผูวาไตรภพ วงศไตรรัตน ในเรื่องของสายไฟลงดินและ

อีกเรื่องหนึ่ง คือ ทอระบายน้ำท่ีคูขนานกับถนนสายบานบึง-แกลง หรือ 344 

ในสวนนี้ทางเทศบาลไดทำหนังสือไปถึงจังหวัดแลว เพ่ือท่ีทางสำนักงานจังหวัด

จะไดทำหนังสือไปแขวงการทางระยอง เพ่ือท่ีจะออกแบบในสวนของทอ

คูขนานท่ีมันขาดไปในปากทางสายบานบึง-แกลง หรือ 344 นั้น ท่ีตรง      

เกาะกลางสามเหลี่ยมนั้น คือ ไมมีทอคูขนานไปกับถนนสุขุมวิทท่ีน้ำท่ีจะลงไป

แมน้ำประแสร เพราะฉะนั้นน้ำท่ีลงมาจากมาบใหญ จากหนองแตงโม คราวนี้ก็

จะลงพรอมมาผานโรงเจเสี่ยไตหรือโรงเจเล็กและมาท่ีสารนาถ และสวนหนึ่งท่ี

หลุดมาจากสายบานบึง-แกลง ตรงหนา AIA ตรง ธกส.ตรงนั้นน้ำสวนนี้ และ  

อีกสวนหนึ่งคือจากสกรณลงมาจนถึงแยกรานกอบชัยน้ำจะตองลงครอสลอด

ถนนสุขุมวิทมาท่ีแกลงของฝากก็จะมาชนกัน ก็ไดขออนุมัติใชงบจังหวัด อันนี้ก็

อยูในชวงของการดำเนินงานท่ีทางสำนักงานจังหวัดทำหนังสือถึงแขวงการทาง

ระยองท่ีจะไดทำตรงนี้และทำทอคูขนานลงไป ของซีกทางทิศเหนือและสุขุมวิท 

คงจะไมลอดลงไปปะทะกับ เสนท่ีเทศบาลนี่ ท่ีลงไปสุนทรโวหารและก็จาก

ธนาคารกสิกรลงมา ดานทิศนี้ท่ีจะไมชนกันนะครับ ตอไปคือสายถนนสุนทรภู 

ท่ีวาจะทำถนน 4 เลนท่ี เปนการดูแลของอบจท่ีผมไดไปประชุม อบจ.          

เม่ืออาทิตยกอน ๆ วันพุธท่ีแลว เขาก็เอาเขาแผนอีก ท่ีนี้ความคืบหนาก็เอาเขา 
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แผนอีก ผมก็สอบถามวาแลวทำไมไมแบงเปน 2 ตอน เขาก็บอกวาจาก

งบประมาณท่ีตั้งไวเม่ือสองสามปกอน งบประมาณตั้งไวแปดรอยยี่สิบแปดลาน

สองแสน ตอนนี้ก็ข้ึนเปนแปดรอยสามสิบแปดลานเศษ ๆ เขาก็เอาเขามาเปน

อีก เพ่ือท่ีรัฐบาลจะมา ครม,สัญจร ก็จะนำเสนอตัวนี้ใหเขา ตอไปก็คือเรื่องของ

ทอประปาจากโรงพยาบาลแกลง หรือจากศูนยฮอนดาไปท่ีสะพานดอนมะกอก 

ตรงบานหมอจ๋ำ ตรงนั้นซีกทิศใตของสุขุมวิท ทอ 6 นิ้ว งบประมาณก็ไดจาก 

กรมสงเสริม 1,800,000 บาท ตอนนี้ก็กำลังประกาศจัดซ้ือจัดจางอยู ตอไปก็

คือโครงการถนนขางโรงผลิตประปาท่ีหนองแหวน ท่ีไปรอบสระน้ำขาว 

งบประมาณของ อบจ.ท่ีไดหาลานกวา สมาชิกท่ีอยูในหองนี้ก็ไดอานิสงสไป     

ในสวนนั้นก็เยอะพอสมควร อันนี้ก็ไมไดไปตามนะครับ เพราะจริง ๆ แลวทาง

เทศบาลคำขอไปก็มีไฟแสงสวางดวย แตสรุปแลวไมมีไฟแสงสวาง แตก็ออกไป

รอบสระ แลวเลี้ยวซายไปตามถนนเดิม ออกไปขวามือเสร็จแลวก็ขามสะพานไป 

ไปชนของเกาของถนนท่ี ท่ีทำไวใกลๆแทงคน้ำ กอนถึงแทงคน้ำของ อบต.    

ทางเกวียน สระนี้ก็จะมีถนนคอนกรีตรอบสระ และเม่ือทำถนนเสนนี้แลวก็จะ

ทำใหเทศบาล มีปญหาในเรื่องของการทำทอน้ำดิบเขาท่ีสระประปาของเรา ท่ีมี

ปญหาและเอาเขาสภาไมทัน นาจะเปนปลายเดือนนี้ท่ีจะเอาเขาสภา ท่ีวาจะทำ

ทอเปนบล็อกเลย ก็จะทำประตูน้ำใหม่ันคงและแข็งแรง ท่ีจะตองขุดและวางทอ

บล็อกใหม ประชุมครั้งหนาก็คงจะเอาเขาสภานะครับ ก็เลยบอกทานสมาชิกไว

ดวย ตอไปก็คือ มีการไปสำรวจถนนสาธารณะตาง ๆ ท่ีมันอึมครึมหรือ        

ถูกทอดท้ิงไปเยอะแยะหมดในเทศบาล มีอันนึงผมมอบใหเจาหนาท่ีแผนท่ีภาษี   

นิติกรและสำนักปลัดฯ ไปสำรวจพรอมกองชาง คือมีท่ีนาท่ึงอยูอันหนึ่งก็คือ 

จากหลัง toyota หรือหลังโรงงานเอเชีย และท่ีวิ่งตรงไป RCA ทานสมาชิกพอ

รูจักนะครับ หลัง RCA ก็จะสามารถออกถนนสายบานบึงแกลงไดดวย และก็จะ

มีถนนอีกจุดหนึ่งเลี้ยวเขามาไดดวย คือถนนหนองกันเกรา ใหผมเดา ๆ ตอนนี้

นาจะเปน ก็นาจะเปนแถว ๆ ตนลำไยตรงนั้น เพราะแลมันรกๆอยู นาจะวกเขา

มาไดดวย บางชวงกวางถึง 8 เมตรนะครับ ทากองชางก็ยังไมวางอยู ไมง้ันจะ

เอารถแม็คโครไปเกา ไปเกาเพ่ือใหเปนทางไว และมีจุดอ่ืนท่ีจะตองขอรางวัด

จากท่ีดินก็มีสองสามจุด เม่ือวานผมก็ไปท่ีวัดพลงฯ ซอยนั้นก็นาจะมีปญหา 

ซอยบานครูสมถวิล เขาไปซอกนั้นและตรงเขาไปไปดู เพราะมีทางสาธารณะอยู 

ตรงขามบานครูสันติ เอาไววันไหนถาไปสำรวจก็จะ เชิญทานสมาชิกสภาไปออก

กำลังกายกันดวยนะครับ ตอไปก็จะมีขอความรวมมือ คือเรื่องฟุตบาทเม่ือเชาท่ี

เราอภิปรายกันไป จรงิ ๆ ฟุตบาทท่ีทำมาก็ไดหลายอยางนะครับ ท้ังแผนซีเมนต 
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สีแดงนั่นก็คือ ไมใหผูประกอบการ ล้ำแผนสีแดงนั้นมา เพราะฉะนั้นตองชวย ๆ

กันดูดวยนะครับ เพ่ือความสวยงามของบานเมืองเม่ือเราหมด งบประมาณไป

ไมใชสวยงามอยางเดียว เราตองการให เปนทางสาธารณะ ได เดินก็ฝาก      

ทานสมาชิกดวยนะครับ วาระท่ี 8 ท่ีไปทำทางท่ีสระรูปเด็กคลาน ในการทำทาง

ตองขอขอบคุณ ท่ีทางทานสมาชิกไดอนุมัติงบประมาณผาน เพราะจริง ๆ แลว   

ทางเทศบาลก็จะพยายามทำนะครับ เพราะเม่ือทำเสร็จแลวก็จะเขาไปตัดหญา

หรือทำอะไรก็จะสะดวกข้ึน และทางทานปลัดเม่ือปลายป ก็ไปปลูกตน

ทานตะวันไว และตอนนี้ทาน สจ.รุง ก็ปลูกไวผมยังไมไดเขาไปดู ไมรูวาชมพู

บานทิพยยังทนแลงอยู ไดหรือไหม ในเรื่องของงานท่ีทางเทศบาลและ         

คณะผูบริหาร ก็มีหลายเรื่องท่ียกตัวอยางใหฟง ท่ีผมพูดถึงระเบียบวาระท่ี 8 

สระน้ำรูปเด็กคลาน คือ จริงๆในสวนตัวผมผมบอกวา ผมไมรูวาจะออกแบบ

ยังไง และผมอยากจะฝากท้ังทานสมาชิกวา มีไอเดียอะไรท่ีจะมองเนินตรงนั้น 

วาใหเปนรูปแบบไหน อยากใหชวยกันคิดนะครับวาเราจะทำยังไง ในสวนนี้ตอง

บอกตรง ๆ วา เราอยากจะทำแตไมรูจะออกในรูปแบบไหน อันนี้ตัวอยางท่ี 1 

ตัวอยางท่ี 2 เคยตั้งงบประมาณในเรื่องของการออกแบบ ตั้งแลวตกลงก็ไมไดใช 

เพราะในเรื่องของหาผูรับออกแบบไมได อีกอันนึงก็คือท่ีอาคารท่ีสนามหญา    

ท่ีจะทำนาเทศบาล งบก็ตกไปในเรื่องของการท่ีจะออกแบบอาคาร วาเราจะเอา

อาคารแบบไหน แตในสวนตัวผมเองเลย ผมอยากไดเปนแบบก่ึงไทยนิดหนึ่ง  

แตวาขางในใหเปนแบบทันสมัย คือภายนอกมองเหมือนวาเปนแบบ แบบท่ี

จันทบุรี หรือ ร 5 แตขางในอยากจะใหทันสมัยหนอยก็คือ โปรง ๆ หนอย     

ไมตองมีหองเล็กหองอะไรสามารถก้ันเปนฉากได และในเรื่องของท่ีเราซ้ือท่ี

แปลงหนึ่ง ในเรื่องของท่ีจะทำท่ีพักน้ำพรอมท่ีจะปลอยน้ำเสริมในชวงพีค อันนี้

ก็ยังไมไดออกแบบเลยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็ยังมีอีกหลายเรื่องท่ี ในเรื่อง

ของการออกแบบ เพราะวาเรื่องการออกแบบในสวนตัวผมแลว บอกตรง ๆ วา

ไมคอยมีความรู เพราะฉะนั้นบางทีเราก็อยาก จะใหชวยๆกัน และอีกอยางหนึ่ง

ก็อยากใหมาชวยกันรับผิดชอบดวย ถาเกิดออกไปไมดี เชน ไมสวยหรือไมงาม

ยังไง แตวาบางสิ่งบางอยางก็ตองการในเรื่องของความรวมมือเหมือนกัน ในการ

ท่ีเราจะพัฒนาเทศบาลของเรา ใหแลดูดียิ่งข้ึนไป ก็มีแคนี้ครับขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.เทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล ครบั        

ประธานสภาเทศบาล 
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นายเทิดศักดิ์  อัชรีวงศไพศาล เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล ผมขอเวลาประมาณ 5 นาทีครับ ก็จะเสริมจากสวนท่ีทานนายกไดนำเรียน

ชี้แจงเม่ือสักครูนะครับ ในเรื่องถนนรอบสระ วันนั้นผมก็ลองขับรถไปกลับอยู

ประมาณ 2 กิโลเมตร รอบสระน้ำหนองน้ำขาวเรา ตรงนี้จะดียิ่ง ๆ ข้ึนไปครับ

ถามีผูใจบุญบริจาคท่ีอีกสักนิดหนึ่งใหออกไปทางบายพาสได ทางจะสวยมาก

เลย ตรงนี้ก็ไมรูวาจะมีผูใจบุญท่ีไหนบริจาคท่ีตรงนั้นหรือเปลา เพราะจะไดออก

จากสระน้ำขาวและทะลุไปทางบายพาสไดจะเปนทางท่ีสัญจรไดสะดวกยิ่งข้ึน 

ตรงนี้ในสวนของการท่ีทานนายกฯ ชี้แจงวาปลายเดือนนี้เราจะมาพบกันอีกครั้ง

หนึ่งเพ่ือทำประตูน้ำ ตรงนี้ผมอยากจะเสนอเพ่ิมเติมเขาไปวา พอจะเพ่ิม

งบประมาณในการขุดลอกเลนข้ึนมาดวยไดบางไหมครับ สำหรับบอน้ำดิบของ

เรา เพราะเทาท่ีผมจำไดเราเคยพูดในท่ีประชุมสภาฯ วาบอน้ำดิบเราใชงานมา

พอสมควรแลว อาจจะมีการลอกเลนข้ึนมาสักนิดหนึ่ง อาจจะชวยใหน้ำใส

สะอาดเพ่ิมข้ึน อันนี้เปนขอเสนอของผมแลวกันครับ ถายังไงฝากผานทางทาน

ประธานสภาไปยังผูบริหารลองพิจารณาดูนะครับ และสวนในซอยหลัง toyota 

ปจจุบันนี้ลาสุดชวงเชามีคุยกับทาน ส.ท. จตุรงค วงศโภคิน ขออนุญาตเอยนาม

นะครับ พอดีเขตพ้ืนท่ีเดียวกัน ทานไปโรงพ้ืนท่ีมาผมก็แอบไปดูมาเหมือนกัน 

ตอนนี้ทอชำรุดครับ ถาประชาชนท่ีฟงอยูหรือใชสัญจรอยูโปรดระมัดระวังดวย

นะครับ ผมไดแจงผานทางเทศบาลเรียบรอยแลวครับ ทาง App Traffy 

Fondue ตอนนี้คอนขางไวครับ ยังไงประชาสัมพันธไปเลยแลวกัน ประชาชน

ในพ้ืนท่ี App Traffy Fondue ใชไดจริงแกปญหาไดจริงครับ สวนเรื่องตอไป

เรื่องท่ีสามนะครับ ผมอยากเรียนผานทางทานประธานสภาไปยังเจาหนาท่ีวา

ชวยประสานตอนิดหนึ่งปจจุบันนี้ เม่ือเชาประชาชนในพ้ืนท่ีก็แจงมาเก่ียวกับ

ผูปวย ผมใชคำวาผูปวยนะครับ คือ เขาอาจจะสติไมคอยสมประกอบ ปจจุบันนี้

ก็จะมีอยูสองทานท่ีเห็นชัด ๆ เลย คือ ปากทางสหกรณหนึ่ง และเม่ือเชาทาน

หนึ่งท่ีไปจัดการเก่ียวกับขยะทำใหสกปรกคอนขางมากท่ีโซนสารนาถ และไดมี

การแจงเจาหนาท่ีไปบางสวนแลว ตรงนี้อยากจะใหทางเจาหนาท่ีชวยประสาน

ไปทางจังหวัดไดไหม เพ่ือแกปญหาจุดนี้ อีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะสอบถาม   

ทางผูบริหารหรือเจาหนาท่ีเทศบาลผานทานประธานสภา เรื่องการจราจรท่ี

โรงเรียนแกลง เพราะวันนั้นถาผมจำไมผิดวันท่ีมีเจาหนาท่ีตำรวจจราจรเขามา

ประชุมท่ีเทศบาล เราเคยมีการเกริ่นนำกันนิดหนึ่ง และไดมีการพูดคุยกันไป

ระดับหนึ่งแลว วาจะรวมหาทางออกในการเดินจราจร ชวง Peak time ของ 
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ทางโรงเรียนแกลงฯ และโรงเรียนวัดพลงฯ ยังไงไดบาง ตรงนี้ก็อาจจะตอง

ประชุมหลาย ๆ ฝาย ตรงนี้ก็อยากจะสอบถามวา ถามีการประชุมในครั้งถัดไป 

ผมจะขออนุญาตเขามารวมรับฟงดวย อันนี้ขอเสนอตัวนิดหนึ่ งแลวกัน       

สวนประเด็นสุดทายตอนนี้ผมก็ไดรับคำปรึกษาจากประชาชนในพ้ืนท่ี ท้ังสอง 

เขตเลยเก่ียวกับเรื่องการผอนผันการคาขาย อันนี้ผมก็ขออนุญาตชี้แจงในสวนท่ี

ผมรูแลวกันวา จุดท่ีทานไปคาขายก็เปนจุดของหลวงอยูแลว โดยปกติก็ตองทำ

ใหถูกตอง แตวาเจาหนาท่ีเราก็พยายามจะเขมงวดกันอยูแลวนะครับ ถามันไม

ติดอะไรเกินไปเจาหนาท่ีเราคงไมมีปญหาไมมีการไปไล แตวาถามีการรองเรียน

เขามาก็ขอใหพอคาแมคา เขาใจเจาหนาท่ีดวย วาเขาตองทำตามหนาท่ี อาจจะ

ตองกำหนดวาทานตองยายออกนูนนี่นั่นยังไง ท้ังนี้ท้ังนั้นเทศบาลไมไดนิ่งนอน

ใจและผมก็เชื่อวาทานนายกฯ ไมไดนิ่งนอนใจหรอก พรอมจะรับฟงและ หาทาง

ออกรวมกัน ท้ังเจาของท่ีและผูคาขาย ดังนั้นอยาเพ่ิงไปปะทะอะไรกันนะครับ 

ไมวาจะเปนทางคำพูดหรือรางกาย ยังไงเขามาพูดคุยกันกอนนะครับ ยังไงเรื่อง

ท่ีผอนผันก็ยังอยูในหัวขอท่ีทางสมาชิกและ ผูบริหารไดมีการพูดคุยกันอยู   

เนือง ๆ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สมปอง  งามเสง่ียม ครับ        

ประธานสภาเทศบาล 

นายสมปอง  งามเสง่ียม เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล กระผม นายสมปอง งามเสง่ียม สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเมืองแกลง         

ขออนุญาตเรียนทานประธานสภาผานไปยังคณะผูบริหารนะครับ เนื่องจาก

ในชวงนี้เปนชวงฤดูฝน ซ่ึงจะมีลมกรรโชกแรง ทำใหมีตนไมลมขวางทางและลม

ทับรถท่ีจอดอยูบริเวณนั้น ซ่ึงก็มีเหตุเม่ือสองสามวันนี้ ตอนนี้เขาหนาฝนแลว    

ก็จะมีลมกรรโชกแรงอยูเปนประจำ ถาฝนตกเม่ือไรตองมีลมก็กลัวอยูนะครับ 

สิ่งท่ีเปนหวงมาก คือ ทางเขาสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติฯ ของเรานะครับ ซ่ึงมี

ตนไมใหญเกาะกลางถนน ซ่ึงตนไมชุดนี้จะปลูกอยูประมาณเกือบ ๆ 20 ป    

ก่ิงใหญตนใหญ และก่ิงไมประเภทนี้จะเปนไมกรอบ เม่ือโดนฝนโดนน้ำก่ิงก็จะ

หนักก็อาจจะมีผุบางอะไรบาง ก็เปนหวงพ่ีนองประชาชนท่ีผานไปผานมา เชน

ผูปกครองของนักเรียนโรงเรียนอยูเมืองแกลง และตอนนี้นักเรียนโรงเรียนอยู

เมืองแกลงก็เพ่ิมข้ึน พ่ีนองประชาชนท่ีมีหมูบานอยูในละแวกนั้น จะเขา

ออกเปนประจำ เทศบาลเราก็มีโครงการตาง ๆ ท่ีจะเขาไปท่ีสนามกีฬา     

เฉลิมพระเกียรติ ก็กลัววาถาเกิดลมแรงก่ิงไมหักลงมา คนท่ีผานไปผานมา  
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โดยเฉพาะผูปกครองและนักเรียน ความคิดของผมผมอยากเสนอวา ตัดก่ิงออก

ไดไหม เฉพาะเกาะกลางนะครับ ตัดก่ิงออกใหหมดแลวเหลือตนไว ใหแตกยอด

ใหมก็จะดูโลงและรถเขาออกสบาย ผูท่ีสัญจรไปมาก็จะปลอดภัย อันนี้คือความ

เปนหวงนะครับ เพราะวาก่ิงไมหักบริเวณเทศบาลเรา ถามีก่ิงไมท่ีไมแข็งแรง 

เวลาลมพัดแรง ๆ จะหักโคนและขวางถนนจะทับผูคนสัญจรไปมาไดครับ 

ขอบคุณมากครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.แกวกาว  ถนอมวงศ ครับ        

ประธานสภาเทศบาล 

นายแกวกาว  ถนอมวงศ เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล สำหรับเรื่องตนไมนะครับ ท่ีทานสมาชิกสมปอง ขออนุญาตเอยนาม เม่ือสักครู

ไดพูดถึง ซ่ึงอยากจะแนะนำทานประธานผานไปยังคณะผูบริหารนะครับ ตอนนี้

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรมีหลักสูตรท่ีเรียกวารุกขกร ซ่ึงรุกขกรเปนหลักสูตรท่ี

อบรมเจาหนาท่ีในการตัดแตงก่ิงไม ซ่ึงถือวาดีมาก ๆ ครับ เราอาจจะตองทำ

เรื่องประสานทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เพ่ือสงทางเจาหนาท่ีรุกขกรของ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร มาชวยอบรมเจาหนาท่ีงานสวนของเราในเรื่องของ

การตัดแตงก่ิงไมอยางไรใหเหมาะสม และไมเกิดอันตราย ตลอดจนรุกขกรใน

กรุงเทพมหานครเขาก็ใชครับ ฉะนั้นอาจจะตั้งงบประมาณในเรื่องของการสง

เจาหนาท่ีเราไปอบรมทางดานรุกขกรเพ่ือดูแลตัดแตงก่ิงไมให หนึ่งสวยงามดวย 

สองมีความปลอดภัยดวย สามเพ่ือไมใหตนไมไดรับบาดเจ็บ หรือเสียหาย     

จนตาย ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ        

ประธานสภาเทศบาล 

นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล มีเรื่องจะเรียนถามผานทานประธานสภาไปยังคณะผูบริหาร และเจาหนาท่ีท่ี

เก่ียวของนะครับ พอดีผมอยูหมูบานเอ้ืออาทรและตองวิ่งผานโรงฆาสัตวทุกวัน 

ไมทราบวาความคืบหนาของโรงฆาสัตวตอนนี้ของเราไปถึงไหนแลวบางครับ

พอดีพอคาแมคาถามเริ่มหนาหูแลวนะครับ เม่ือวานเจอเจเพ็ญก็ถามเขามา   

นะครับ และก็ขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะครับ โรงฆาสัตวของเราใชงบประมาณสูง

นะครับ ผมไมรูวาเรามีเจาหนาท่ีท่ีคุมงาน หรือ เจาหนาท่ีตรวจรับโรงฆาสัตว

ของเราเปนเจาหนาท่ีของหนวยงานกองไหนบางในเทศบาลของเรานะครับ 

เรื่องท่ีสองเรื่องจอ LED ท่ีทางสมาชกิและเจาหนาท่ีไดไปสำรวจจุดติดตั้ง        
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ไมทราบวาตอนนี้จอ LED ของเรานี่ เปนระบบไหนแลวก็ไมทราบครับ เพราะ

เห็นหายไปเลยนะครับ สวนเรื่องท่ีสามโรงพักสัตวท่ีเราผานงบประมาณไปแลว 

ผมก็เห็นใจคณะผูบริหารนะครับวามันหายากจริง ๆ ไมทราบวาเราพอจะมี

แนวทางตรงไหนบางท่ีเราจะทำได และเรื่องสุดทายเลยนะครับลานกีฬาของ

แหลมทาตะเคียน เหมือนท่ีทานนายกไดกลาวไปวายังมีคนเลนอยูหรือไม ก็เม่ือ

สองสามอาทิตยไดปรึกษากับทานปลัดกานดาวา พ้ืนตอนนี้เดินเขาไมไดแลว   

นะครับ เนื่องจากวาพ้ืนเปนพ้ืนยางมันโดนแดดโดนน้ำโดนฝนจนมันแหงและก็

แตก ซ่ึงถาเราเดินเทาเปลาสามารถบาดไดเลยนะครับ และตรงนั้นก็จะเปน

ตะไครอยากจะขอเสนอตนไมจามจุรีท่ีอยูตนใหญตรงนั้นสามารถตัดแตงหรือตัด

ใหเหลือเล็กนอยก็ได เพราะวาลานกีฬานี้เราไปเลนกันตอนเย็น ซ่ึงบรรยากาศก็

รมอยูแลว เพ่ือลดตะไครของใบไม เพราะใบไมท่ีรวงมันไปอัดทำใหเหนียวพ้ืน

เสียหายท้ังหมดเลยตอนนี้ อันนี้ฝากทานประธานสภาผานไปยังทานผูบริหาร

และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดวยนะครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญทานเลขานุการสภาเทศบาลครบั        

ประธานสภาเทศบาล 

นางกานดา  นามสงา เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

เลขานุการสภาเทศบาล ขออนุญาตชี้แจงเรื่องจอ LED เนื่องจากวาไดประสานตัวแทนท่ีมานำเสนอ      

ทีแรกพาเขาไปดูจุดท่ีเราเคยไปดูกันตรงหนาแวนท็อป ทีนีเ้ขามีปญหาคือวาเขา

จะตองทำสายเพ่ือรอด เพราะตรงนั้นเปนสายไฟลงดิน เขาก็ตองทำตามเพราะ

สายเขาจะรอดกับเราไมได เขาก็เลยมีปญหาหลาย ๆ อยาง ก็เลยเปลี่ยนจุดมา 

ตรงหนาชัชชัย ก็ยังมีปญหาอยู ไปดูหลายจุดมากดูจนเหนื่อย และสุดทายก็เลย

สรุปไปจบท่ีหนาศูนยบริการสาธารณสุข ซ่ึงมันมีปายประชาสัมพันธเกา ก็เลย

จะเอาจอตรงนั้นไปลงแทนปายประชาสัมพันธ ซ่ึงชวงนี้อยูระหวางการดำเนิน

เรื่องอยู  ก็คิดวาไมนาเทาไหรก็จะเสร็จ สวนอีกเรื่องหนึ่ งเรื่องลานกีฬา      

แหลมทาตะเคียนท่ีเสนอเรื่องมา ท่ี ส.ท.ปุมประสานมา ตอนนี้ก็ทำหนังสือ

ประสานชางใหชวยดูแบบวาจะทำยังไงไดบาง ถาแบบเกามีปญหาก็จะเท

คอนกรีตไปเลย ตอนนี้ก็อยูระหวางการออกแบบอยู เพราะตอนนี้งานชางก็

หลายเรื่องนะคะ และวันท่ีสามสิบท่ีจะเสนอเขาสภาอีกประมาณ 3 โครงการ 

กองชางก็อยู ระหวางการถอดแบบประมาณการอยู  และอีกเรื่องหนึ่ ง          

เรื่องโรงฆาสัตวตอนนี้อยูในข้ันตอนกระบวนการของพัสดุ ไดมีการสรุปในเรื่อง

ของผูรับจางแลว  อยูระหวางกระบวนการของพัสดุและการตั้งกรรมการ สวนท่ี 

 

            บอกวา ... 

 

 



- 97 - 
 

 

บอกวากรรมการมีใครบาง ซ่ึงทางเราก็เปนหวงเพราะวางบประมาณตั้งยี่สิบ

กวาลาน จริง ๆ แลวตองใชคนท่ีมีความรูความชำนาญเยอะนะคะ อยางเชน 

วิศวกรไฟฟา ปศุสัตวท่ีเขามีความรูในเรื่องของโรงฆาสัตว ปลัดก็ประสานไปท้ัง

ทางไฟฟาตองการขอยืมตัววิศวกรไฟฟา เพ่ือมาเปนตัวแทนคณะกรรมการ

รวมกับเรา ทีแรกเขารับปากใหแตพอเขาไปเช็คระเบียบอะไรแลว กลายเปนวา

เขาแจงกลับมาวามีหนังสือสั่งการในสวนของไฟฟาวาไมใหเจาหนาท่ีเขาออกมา

รวมกับท่ีอ่ืนอะไรประมาณนี้คะ เราก็เลยตองหันกลับมาดูบุคลากรในหนวยงาน

ของเราเอง และสวนของปศุสัตวก็อยากจะมีตัวแทนปศุสัตว เพราะเราไมมี

เจาหนาท่ีทางนี้ ก็ให ผอ.อุยประสานไปท่ีปศุสัตวขอยืมตัวแทนปศุสัตวเขามา 

ปรากฏวาทางนั้นก็ปฏิเสธเหมือนกันคะ กลายเปนวาเราตองกลับมาดูบุคลากร

ในหนวยงานของเราเอง ซ่ึงชวงนี้ ก็อยูในชวงกระบวนการของพัสดุกำลัง

ดำเนินการคะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ        

ประธานสภาเทศบาล 

นายสนัติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ในเรื่องของจอความจริงจอเราก็ไมใหญ ไปตั้งสุขุมวิทบางทีก็ ในเรื่องของการอยู

ฝงตรงขามก็อาจจะมองไมเห็น เพราะฉะนั้นก็เลยอยูท่ีศูนยบริการสาธารณสุข 

เพราะจริง ๆ แลว จอสวนมากเขาจะตั้งกันตามสี่แยก แตสี่แยกนั้นจะตองมีไฟ

เขียวไฟแดง เพราะจอดติดไฟเขียวไฟแดงเขาจะไดอานได ถาสี่แยกท่ีไมมีไฟ

เขียวไฟแดงก็อานไมได ก็ไมมีใครอานเพราะวาตางคนตางท่ีจองท่ีจะขามแยก 

อันนี้ก็เปนสวนหนึ่ง ท่ีจะตองหาจุดท่ีมันเหมาะ และถาไปท่ีปายทันใจในสวนตัว

ผมก็คิดวาจะเล็กไปดวย ท่ีฝงตรงขามจะอาน เม่ือสักครูทานปลัดก็พูดในเรื่องท่ี

ออกกำลังกายท่ีแหลมทาตะเคียน จริง ๆ ครับ เพราะจริง ๆ ท่ีไปตั้งไวก็ไม

เหมาะสม ในเรื่องของสถานท่ีและในเรื่องของยาง เพราะตรงนั้นมีความชื้นอยู

สูง และในเรื่องของโรงฆาสัตวก็เปนมหากาพยมานานพอสมควร ท่ีจะตอง

ดำเนินการกันตอไป ท่ีทานสมาชิกพูดถึงในเรื่องของโรงพักสัตว เราก็ยังกันเงิน

ไวอยูลานเกา แตวาสถานท่ีเราก็ยังไมได และเม่ือประมาณซักแปดเกาเดือนก็มี

สมาชิก ส.ส. ของพรรคกาวไกล มากันท่ีเทศบาลสี่หาคน มาทวงถามเรื่องพวกนี้ 

ผมก็เลยเชิญข้ึนมาบนหองและก็บอกเขาไปวาติดปญหายังไง ผมก็เลยบอกเขา

วามีท่ีท่ีเขาวังไทรท่ีเทศบาลมีท่ีอยูรอยไรเศษๆ เขาก็ไปดูกับเจาหนาท่ีเรา ไปดู

เสร็จแลวก็เห็นเจาหนาท่ีของเราไปดูแปบเดียว และก็ยายกลับไปท่ีหลุมขยะท่ี 
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บานนาของเราตอ เพราะท่ีเขาวังไทรมันก็ไมเหมาะครับ ในสวนตัวผมก็ไมอยาก

ใหเหมาะ เพราะงบประมาณยังตองไปลงอีกเยอะไมเหมือนกับท่ีหลุมขยะ ท่ีเขา

วังไทรมีแตโรงอยางเดียวลานเกา จะตองไปถมดินและคาสาธารณูปโภคอีก 

ไมใชของนอย ๆ อันนี้ก็วากันไป และเขาก็ไปดูท่ีบานนาเสร็จเขาก็บอกวา    

เดี๋ยวเขาจะชวยเคลียรใหในเรื่องของ คุยกับประชาชนให ในสวนนั้นแลวก็เงียบ

ไป ตอไปท่ีทานสมาชิกไดพูดถึง ในเรื่องของสระน้ำขาว ก็คงจะยากครับท่ีจะมี

คนอุทิศทางใหเพ่ือท่ีจะออกสายบานบึง-แกลง ของทานก็คงจะไมเหมาะเทาไหร

เพราะวาจะอยูริม ๆ คลองประแสร แตถามีเยอะก็แลกเปลี่ยนหรือสับเปลี่ยน

กับใครก็ได เพราะไดขาวมาวาซ้ือมาราคาแคไรละหาหลักเอง ตอนนี้ไมรูราคา

เทาไหรแลว อันนี้ก็ฝากไวนะครับ แตจริง ๆ แลว สระน้ำขาว ผมบอกใหตรง ๆ

นะ คือ เม่ือยี่สิบปกอนผมวาดฝน วาสระน้ำขาวผมทำโครงการไปให อบจ.

ท้ังหมดประมาณหาหกโครง ๆ ละไมเกินสองลาน ตอนนั้นทานนายกตุยนอง   

เจกิมหอเปนนายกฯ ผมก็ทำไปเลยหาหกโครง เพราะผมเคยไปดูแลวผมเห็น

สวนมากจะเปนคนใชแรงงานไปใชสระนั้น คือ โรงงานโตเกียวกับโรงงานญ่ีปุน 

ท่ีเวลาวางหรือวันหยุดเขาก็ไปตำสมตำ และตกปลากันบาง และตอนนี้ผมก็

เสียดายไมคอยเหมาะเทาไหร ไปโคนตนไมออกซะหมดเลยก็จะรอน ก็รอไปอีก

หนอยครับ แตจริง ๆ แลว ผมเคยทำโครงไวรอบสระนั้นเลย วาดฝนไวจะใหคน

ท่ีมีกำลังนอย ท่ีไมไดไปชายทะเลใหพักผอนตรงนี้ ผลสุดทายก็ผิดหวังไป     

เสร็จแลวตอนหลังก็ใหนายชางวิทยา ลองเช็คดูวาเขตอะไรแคไหน ตอนแรกนึก

วาจากบานหมองไปจนถึงสะพานหลังบานนองหมอเรวัต ท่ีไหนไดของเรามีอยู

นิดเดียวเอง ท่ีทำโครงการไปพรอมถนนรอบสระงบ อบจ.หาลานกวาบาท ก็ไป

เอ้ือใหกับ อบต. ทางเกวียนซะหมดเลย แตไมเปนไรครับนายกลำยองเขาบอก

วาตรงขางหมอเรวัตตรงนั้นของทาน แปลวาทานรับปากวาเปนของเรา         

แตจริง ๆ แลว นองชายหมอเรวัตรูสึกวาจะไปเสียภาษีใหกับ อบต.ทางเกวียน 

กลับลงเลือกต้ังทางโนน ท่ีพอท่ีจะทราบขาว อันนี้ก็เลาสูกันฟง เม่ือสักครูทาน

สมาชิกพูดถึงเรื่องพ้ืนท่ีขายของ ผมไมรูวาทานระบุตรงไหนตรงทางเขาสนาม

กีฬาหรือทางเขาบานทานก็ไมรู หรือวาสองท่ีเลย เปนภาพรวมเฉย ๆ หรือวา

สองท่ีท่ีเขามีประเด็นอยู ตรงกอนถึงทางเลี้ยวบานทาน เจาของท่ีเขาก็มารอง

เทศบาลหลายรอบแลว ใหเขาออกกอน เขาบอกวาเขาจะพัฒนาท่ีดินเขา ผมก็ดี

ใจวาเขาจะพัฒนาท่ีดินแถวนั้นจะไดเจริญ แตเขาก็ไมระบุมาวาจะทำอะไร 

เพราะฉะนั้นก็ติดตามตอนตอไป ในสวนของตรงนั้นแตเขาก็จะใหคนท่ีขาย

แตงโม ขายผัดไทยตรงนั้นออกใหหมด ผมก็ยังไมรูเลยวาเขาจะทำอะไร ในเรื่อง

ของตนไมก็ตองขอบคุณนะครับ คือ ตนไมในเทศบาลก็มีเยอะมาก และฝนตก 
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มาแคสามสี่ครั้งตนไมลมไปแลวครั้งหนึ่ง แตเทศบาลตำบลเมืองแกลงโชคดี 

ไมอยางนั้นเจาหนาท่ีจะตองทำเรื่อง วันนั้นลมตรงหนาฌาปนกิจลูกเสือชาวบาน 

จริง ๆ ไมนาลมแตก็ลม ผมไมไดไปดูตอวาตอมันเปนยังไง วามีหนอนกินหรือมี

อะไรหรือเปลา มันไมใหญแตวาใบมันเยอะ เสร็จแลวลมมาทับรถปคอัพเลย 

ท่ีวาเทศบาลโชคดีเพราะอะไร ไมอยางนั้นเราตองไปชดใชเขา เพราะกระบะเขา

ยุบดวย เปนรถปคอัพ แตก็ดีเจาของเขามีประกันชั้น 1 ก็เลยไปเคลมประกัน

แลวกัน ก็เลยรอด ไมเหมือนกับไฟฟาท่ี กทม. อันนี้ก็เลาใหฟงนะครับใครท่ี

รับผิดชอบชวยดูและดำเนินการใหเร็ว ๆ ดวยนะครับ เหมือนเม่ือวานไปปลงศพ

ท่ีวัดพลงฯ ผมไปยืนแลวก็ตกตะลึง ไปยืนรวมชั่วโมงรถติดเปนมหากาพยเลย 

ยิ่งปลงศพดวยยิ่งฝนตกดวยก็ดูไมจืด ท่ีโรงเรียนแกลงกับวัดพลงฯ ท่ีผมเคยพูด

ไววาสองโรงเรียนนักเรียนเกือบหาพันคน ท่ีมีปญหาก็เลยไมรูวาจะทำยังไง     

คิดวาจะตองคุยกับโรงเรียน และนำโรงเรียนมานั่งคุยกันวาจะทำกันยังไง แตใน

สวนท่ีผมมองดูก็คือ ท่ีนาจะตองทำก็คือ วันนี้ไปทำแลว คือ ตรงท่ีขายของกัน

เยอะ ๆ ท่ีขางโรงเรียนแกลงฯ ท่ีขายของถนนสุนทรภู 5 จากหลังรานซอม

มอเตอรไซคไปจนถึงปากซอยบานคุณบุษกร อันนั้นเม่ือเชากอนท่ีผมจะมา

ทำงานผมไปดู และก็แลกวางดีเอาตนไมเอาอะไรออกเยอะแยะ เดี๋ยวทานไป

แวะดูก็ได และบอกวาไมตองเอาอะไรไวปลูกแลว คือ ใหเอาแผนยางไปปูเลยจะ

ไดกวางในสวนนั้น แตท่ีจะตองทำก็คือผมยังคิดวาจะทาสีขาวเหลืองหรือขาว

แดง คือ ดานถนนหนาโรงเรียนแกลงเกา ถนนสุนทรภูซอย 7 พอดีเม่ือวานผม

ไปปลงศพและเอารถจอดตรงนั้นดวย คือ ไมนาจอดซีกดานฟุตบาทขางโรงเรียน

แกลง ถาจอดแลวทำใหรถติด รถวิ่งสวนกันลำบาก เพราะฉะนั้นเราจะตองไป

ทาสีและติดปาย และใชชั่วโมงตั้ งแต 14.00 น. หรือ 14.30 น. จนถึง 

17.00 น.หามจอด ท่ีพอจะชวยได กลับหนาวัดพลงฯ ท่ีทุกวันนี้เขาหามจอด

อยูแลว แตเราตองไปทำวาหามจอดตั้งแตก่ีโมงถึงก่ีโมง ก็ไดแคนี้ละครับท่ีไปยืน

ดูเม่ือวานเกือบชั่วโมง ก็ขอชี้แจงบางอยางเพ่ิมเติม ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญ ส.ท.สายัณห  รุงเรือง ครับ        

ประธานสภาเทศบาล 

นายสายัณห  รุงเรือง เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

สมาชิกสภาเทศบาล พอดีวันนี้เม่ือเชาเดินเขามานะครับ ไดเดินไปท่ีหองควบคุมกลองวงจรปด ก็เห็น

จอดำแปลก ๆ นะครับ ก็เลยถามเจาหนาท่ี ซ่ึงตอนนี้จอเราใชไดแค 20%    

ท้ังเทศบาลติดอยูแค 17 จอแตท้ังหมดมีก่ีจอไมรูนะครับ แตนาจะมีซัก 50 ได 
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แตดูชองท่ีจอสามจออยูนะครับ ตรงนี้ฝากทานประธานไปยังผูท่ีเก่ียวของดวย

นะครับ ใชงบประมาณแลวอยากใหมันใชไดนะครับ อันนี้ก็ฝากดวยนะครับ 

เห็นบอกวาเสียมานานมากแลวดวยนะครับ ถึงจะอยูในชวงประกันอยากใหนำ

แนวความคิดของทาน ส.ท เทิดศักดิ์มาใชนะครับวา ในชวงประกันเรามี TOR 

ท่ีระบุไปไวไหมวา พังแลววันนี้แลวอีกก่ีวันถึงจะติดกลับมา ไมใชวาพังแลวติด

อยูสองปแลวมาติด และอีกเรื่องหนึ่งนะครับ อยากสอบถามความคืบหนาของ

โซลาเซลลของเทศบาล พอดีเม่ือสักครู LED ก็คลาย ๆ กัน เลยอยากสอบถาม

ทานประธานสภาไปยังผูบริหารวาโซลาเซลลท่ีเราจะทำท่ีหลังคา ตอนนี้ไปถึง

ไหนแลวบางครับ ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ผมขอพูดในฐานะสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 นะครับ ฝากถึงทานคณะผูบริหาร        

ประธานสภาเทศบาล คือผมเปนหวงเรื่องนโยบายเขตผอนผันเทศบาล ผมอยากใหมีนะครับ ผมมอง

วาเดี๋ยวนี้คนเดือดรอนเพราะเศรษฐกิจเยอะ บางทีคาขายไดวันสี่สิบหรือหาสิบ 

บาทหรือรอยบาทพออยูได แตถาเขาตองไปขายตลาดเอกชนอยางนอย ๆ     

ผมไดขาววาบางแหงเก็บคาไฟวันละรอย ขายก็เก็บรอยหนึ่งไมขายก็เก็บรอย

หนึ่ง สุดทายก็ตองเขาวงจรเดิม คือ กูดอกรายวัน ผมมองออกเลยวาประชาชน

เดือดรอน ฝากคณะผูบริหารไดพิจารณาถึงเขตผอนผัน ใหหาบเรคาขายได 

เพราะผมมองวาหลาย ๆ จุด นาจะคาขายได อยางนอย ๆ ใกลบานเชา เขาก็มา

คาขายกันในเขตผอนผันไดนะครับ อยางวันนี้ท่ีถนนมาบใหญ ซอยสหกรณท่ีวา

มีเจาของท่ีวางเปลารองเรียนมาวาแมคาไปขายตั้งแผงลอยเกะกะ อันนี้ขอเอย

ตัวอยาง คือ จริง ๆ เขาคาขายมาหลายปแลว ความจริงเขาก็ไมถึงข้ันจะต้ัง

ถาวรเพราะวาเปนแผงยกได เปนแผงชั่วคราว เปนคนแกขายผักขายไกยางทำ

เพ่ือเลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน ทีนี้ท่ีผมพอทราบวาเจาของท่ีเคยรองเรียนหลายหนแลว

วาอยากไดท่ีตรงฟุตบาทใหวางเปลา แตทีนี้เรามองในแงรัฐศาสตรเขายังไมไดใช

เลย แตในแงกฎหมายเขาอาจจะผิด คนมาตั้งอาจจะผิด แตในแงรัฐศาสตรเขา

ยังไมไดทำอะไรเลย เราอยูรวมกันไดไหม เอารัฐศาสตรกับนิติศาสตรมารวมกัน  

ถาใชหลักนิติศาสตรอยางเดียว คนยากคนจนคนรายไดนอยบางทีก็ลำบาก   

นะครับ สุดทายก็ตองเขาวงจรชีวิตเหมือนเดิม ไปคายาเสพติดบาง ผมฝาก    

ทุก ๆ ทานดวยนะครับ เพราะเดี๋ยวนี้เงินทองหายากมาก รายไดไมพอรายจาย 

สำหรับคนรากหญานะครับ กทม.ก็มีจุดผอนผันนะครับ ผมอยูซอยมัยลาภปาก

ซอยเขามี ใหขายทุกวัน เวนวันจันทรเก็บ 40 บาท เขาจัดเปนล็อค ๆ ผมยัง

ถายรูปให ส.ท.หลาย ๆ ทานไดดูเลย ผมวาบานเรามีหลายจุดท่ีทำได ตรงนี้ผม

ฝากทานนายกฯ ดวยนะครับ คือ ผมอยากใหเราชวยกันหาครับ ยกตัวอยาง  
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ถนนมาบใหญ ซอยสหกรณ ตรงท่ีเจาของเขาไลท่ี ผมคิดวาตรงนี้ก็นาจะทำได 

หรือรอตั้งรูปคณะกรรมการแลวไปดูกัน ผมก็ไมอยากเสนอคนเดียว เรื่องเขต

ผอนผัน คือเราตั้งนโยบายวาเปนเขตผอนผัน จะเปนจุดไหนก็หาทางออก

รวมกัน จะเหมาะสมกวาไหม ดีกวาผมเสนอคนเดียวคิดคนเดียว และอีก     

เรื่องหนึ่งเรื่องเทศกิจผมมองวาเราจะมีนอยไปหรือเปลา อยางตอนเชาไปตลาด

ก็ไมคอยเจอเลย อยากจะถามวาเครื่องไมเครื่องมือพรอมไหมบุคลากรนอยไป

หรือเปลา อยางชวงวันพระ หรือวันหวยออกตลาดคนจะแนนไปหมดเลย      

แตเจาหนาท่ีเราไมคอยพอ ขอฝากทานนายกฯ พิจารณาดวยนะครับ คนไมคน

ละมือนะครับ ชวยกันคิดจะไดเปนทางออกรวมกัน ขอบคุณครับ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญเจาหนาท่ีครับ        

ประธานสภาเทศบาล 

นางดวงใจ  ทดแทน กราบเรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

รองปลัดเทศบาล และคณะผูบริหารนะคะ ในสวนของ โซลาร รูฟ ตอนนี้อยูระหวางกองชาง

กำหนด TOR เพราะวารายละเอียดของไฟฟาสงมาให เราแลว เทาท่ีถาม     

กองชางตอนนี้อยูระหวาง กำหนด TOR คะ 

นายเกรียงไกร  กิตติไพศาลศิลป ขอเชิญนายกเทศมนตรีครับ        

ประธานสภาเทศบาล 

นายสันติชัย  ตังสวานิช เรียนทานประธานสภาท่ีเคารพ และทานสมาชิกผูทรงเกียรติ 

นายกเทศมนตรี ผมก็เขาใจจริง ๆ แลว งานผมก็อยากเดินใหจบ ทุกอยางผมอยากเดินใหจบ ไมมี

ผูบริหารคนไหนท่ีไมอยากใหมันจบหรอก เพราะเสร็จแลวจะตองมาอยูในสมอง 

คิดวกไปวนมา และจะไปถึงไหนแลว เสร็จแลวเราจะเดินหนาตอไปยังไง ในฐานะ

ผูบริหารตองคิดแบบนั้น วาเสร็จแลวนั่นก็ยังไมทัน นั่นก็ยังไมเสร็จอะไรแบบนี้ 

ทำใหเรามีปญหาอยูอยางตอเนื่อง และในเรื่องของบุคลากรดวย บุคลากรของ

เทศบาลมีอัตรามากพอสมควร และก็มีท่ีไมคอยทำงานดวย แลวก็มีท่ีทำงานไม

ตรงหนาท่ี ไอท่ีทำก็ทำไปเหอะ ไอท่ีไมทำก็ไมคอยไดทำ บางทีผมประชุมหัวหนา

สวนผมก็แซวเลน ๆ บางทีผมก็ไมไดแซวเลนหรอก ผมมีรูปมีคนสงรูปมาใหผม    

มีรถจอดท่ีหนาเทศบาลทำไมคุนๆ ผมคนหาจนรูวาทะเบียนเดียวกัน อยางเม่ือ

เชาคุยใหทานรองอิสรียฟงเลยวา ทำไมรถมาจอดอยูตรงนี้ และไปจอดอยูท่ีนูนได

ยังไง ไปตั้งแตตรุษจีน ครับก็วากันไป บางทีบางคนก็ดื้อ ใหยายก็ไมยาย อุตสาห

เอาใบยายกับใบลาออกไปวางไวเม่ือป ท่ีแลวหนาเทศบาล ท้ังหมด 13 ใบ       

ท้ังใบยายใบลาออก หายไปหมดเลยแตไมมีใครมายื่นเลย บางทีก็ลำบาก อันนี้ก็

วากันในเรื่องของเขตผอนผันหรืออะไรพวกนี ้จริง ๆ ผมพูดมาหลายรอบ บางที 
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 ผมยอนกลับไปก็ไมได คือตอนนี้พูดตรง ๆ วา ตลาดเย็นยกอาคารไว มีใครเขาไป

ขายบาง จริง ๆ อยากใหเขาไปขายฟรีเลย ไมตองไปรบกวนใครดวย เขาไปขาย

ฟรีเลย ทานประธานจุดผอนผันไมตองเลย ใหเขาไปขายฟรีเลยดูวาจะมีคนเขาไป

ขายไหม ในสวนตัวผมเจอเพ่ือนผมคนเดียวก็ตายแลว เจอเจสาวคนเดียวก็ตาย

แลว เจสาวคองขายอยู เจาเดียว ถาใครไมรูจักก็ไปดูบางนะรุนเดียวกับผม       

เปนเพ่ือนกันมาตั้งแตป 2519 ตอนนี้ตกก่ีปแลว 47 ป ท่ีผมรูเพราะอะไรเพราะ

ผมอยูกับแมคามาตั้งแตผมอายุ 19 ป เดินตลาดเย็นมาตั้งแตอายุ 19 ป ตอนนี้

ผมนึกข้ึนมาไดเลยเขตผอนผันท่ีตลาดเย็น ขนาดวาผมจะเอาแมคาคนหนึ่งข้ึนไป

ท่ีหลังท่ีวาการอำเภอแกลงหลังเกา ยังอิดออดเลยและเดี๋ยวจะตองทำโครงการ

เอาฟุตบาทออกและใหเปนรางวี เพ่ือใหรถจอดท่ีตลาดเย็นไดเยอะๆ ยังไมไปเลย

ครับและผมก็ถามวาตรงนี้ ท่ีใคร ตรงท่ีขายไกทอดตรงนั้นก็ยังหวง ขายอาชีพ

เดียวกันก็หวง คนท่ีอยูตรงอำเภอใหมก็ขายมะนาวบางขายอะไรบาง ตรงนั้นเดี๋ยว

ก็อาจจะใหไปแตะใคร ใหยายไปแคนั้นเองยังไมไปเลย ขนาดใหอยูตรงนั้นสุข

สบายดวย เหมือนกับทุกวันนี้ท่ีรานชาบูฟนเวย ขออนุญาตนะครับท่ีพูด ไมได

โฆษณานะครับ ชาบูฟนเวยกับเซเวน ผมเวนไวใหกับชาวบานขาย ผมพูดไมได

อายตอหนาไฟเลย CP จะมาทำสัญญากับผมใหคาเชา ผมบอกวาไมตองพยายาม

หรอกผมจะใหชาวบานขาย เวียนแลวเวียนเลาไมรูตอก่ีเจา เปนรอย ๆ เจา      

ผลสุดทายก็ไมไหว ปวดหัวก็เลยตัดสินใจใหเซเวนเชาไปเลย ท่ีมาท่ีไปบางทีมันก็

ปวดหัว เพราะขนาดตรงนั้นทำเลดีเหลือเกินแลวในเรื่องการขาย คาท่ีก็ไมไดเก็บ

แพง แตก็มีปญหาตอนนี้ท่ีผมนึกข้ึนมาได เหมือนยกตัวอยางท่ีทานประทานพูด 

ตรงท่ีตระกูลขายแตงโม จริง ๆ แลว มีอยูแคสามสี่เจาเทานั้นเอง แตกอนก็มีราน

ตรงขาม พูดเลยรานตรงขามก็ไมถูกกัน ไลนมาหาผมเลยวา ทำไมนายกฯ         

ไมจัดการขายของริมฟุตบาทถูกกฎหมายไหม ผมก็แกลงเปนเขมรอานภาษาไทย

ไมออก คือบางทีเขาจะทำมาหากินนิด ๆ หนอย ๆ ทำไมถึงจะตองไปนั่นเขา    

บางทีบางคนไมถูกกันอะไรกัน นิด ๆ หนอย ๆ ก็ยิงมาแลว เหมือนกับท่ีขางโลตัส

ผมพูดมาในท่ีประชุมสภาตั้งก่ีป ทานประธานก็อยู ส.ท.ศุภกรก็อยู ส.ท.ถนอมก็

อยู ส.ท.สมปองก็อยู ส.ท.แกวกาวก็อยู ก่ีปแลว ปญหาทุกอยางเลยขางโลตัส     

ในเรื่องของขยะแคนี้บางทีดูไมได บางทีคนวิ่งผมถามวาจะวิ่งมาทำไมใหถึง

สขุุมวิท วิ่งขาดไปสัก 50 เมตรและวิ่งกลับไปก็ได จะตองมาวาเขาขายของเกะกะ 

บางทีคนวิ่งผมก็แปลกใจวาทำไมใหเขาขายของไมได ในเรื่องของใครอยาเรื่อง

อะไรสารพัดทุกอยาง แมกระท่ังแมคาขายทีแรกสี่เจา ยังข้ึนมาหาผมท่ีหองเลย  
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 บอกวาไหนนายกฯ บอกใหขายแคสี่เจา ก็คือจะผูกสัมปทานคนอ่ืนหามมาขาย 

เหมือนกับเคยมีแมคาอยูคนหนึ่งขาย ไมรูวาทุกวันนี้ยังขายอยูไหม ขายลูกชิ้นไส

กรอกหนาธนาคารกรุงไทย ข้ึนมาหาผมและผมถามวาเจเปนคนท่ีไหน เขาอยู

เชียงราย ผมเลยถามวามาอยูท่ีแกลงนี่นานหรือยัง เขาบอกวาฉันอยูมาจนลูกฉัน

จะเรียนโรงเรียนแกลงจบและจะไปเรียนท่ีอ่ืนแลว ผมก็เลยบอกวาเจเกงนะ เจอยู

ถึงเชียงรายแตจะมาผูกขาดท่ีหนาธนาคารกรุงเทพเจาเดียวเลย และคนท่ีเขามา

ขายแขงกับเจเขาเปนคนท่ีไหนละ ก็คนแถวบานเจเหมือนกันแหละ ทำไมจะตอง

มากันทากันดวย การคาขายจะตองมีคูแขงกันใหคนไดเลือก คือบางทีเขาก็อางวา

เทศบาลออกใบอนุญาต 750 บาท เขาบอกเขามีใบนี้ เขามีสิทธิ์ท่ีจะขายตรงไหน

ก็ได ผมก็เลยงงวาใบ 750 บาท มันศักดิ์สิทธิ์จริงเหรอ จะขายตรงไหนก็ได 

ขนาดเทศบาลตำบลสุนทรภู ตอนนี้ตั้งแสนหนึ่งแลว ตอนนั้นเจ็ดหม่ืนกวาบาท 

ตอนนี้สุนทรภูแสนหนึ่ง ในเรื่องสามลอพวงขางท่ีขาย อันนี้ผมเปรียบเทียบใหฟง

เลย จุดท่ีผอนผันตระกูลท่ีขายแตงโมท่ีมาบใหญ เจาหนาท่ีก็มาหาผมผมก็บอกวา 

ถามเขาซิ ผมก็ดึงเกมสเลยวา พัฒนาท่ีดินคุณจะทำอะไร ก็ไมตอบผม หนสุดทาย

ผมพ่ึงรูวารานทองท่ีอยูปายทันใจ ผมพ่ึงรูวาเปนญาติกับท่ีหนาโรงพัก ผมไมรู   

นะครับ ตั้งแตกอนไปยืนอยูตรงนั้นเขาก็จะออกมาชวนคุย ผมก็ไมรูเรื่องเพ่ิงรู

นี่เองวา เขาเปนญาติกับเพ่ือนผม ผมยังไมรูเลยทุกวันนี้ยังจะโทรไปถามวาท่ี

แปลงนี้จะทำอะไร ผมก็ยังสงสัยอยู ผมพยายามดึงเกมสใหวาแลวคุณจะทำอะไร  

คุณบอกมาวาจะทำอะไรท่ีจะใหเราไปไลแมคาแคสามเจา แตวาเขาวางขายยาว

เต็มไปหมด มองเหมือนหลายเจาแตจริง ๆ แลวเจาหนาท่ีบอกแคสามเจา       

ตรงนั้นท่ีเหมาะไมไดเหมาะอะไรเลย เหมาะตรงท่ีวาบาย ๆ ตนกระถินบังรมให

เทานั้นเอง ในเรื่องของท่ีทานประธานพูดมา ในเรื่องของท่ีผอนผัน จริง ๆ แลว 

คือ ผมเขาใจผมรูมาดีวาแมคาขนาดไหน ผมอยูมาตั้งแตอายุ 19 ไหน ๆ ก็พูด

แลวตลาดตาตองผมทำมาสามรอบท่ีจะตองมาสูมาเปดสามรอบ เพราะฉะนั้นใน

เรื่องของการท่ีบางที ถาเราไปจัดแลวเขาขายไมดีแลวจะทำยังไง เดี๋ยวไปเดินแลว

จะมาบนอีกวาขายไมไดเลย ชวยเหมาใหหนอยอะไรหนอย ถาทานประธานจะให

ผมชี้จุด ผมก็วาตลาดเย็นเปดใหขายเปนจุดผอนผัน ขนาดแมคาท่ียายจากขางบน

ไปขางลางและไมยอมข้ึนไปขางบน ผมก็ยังสงสัยอยูก็คือ มะพราวขูดเจาหนึ่ง   

ทุกวันนี้ยังไง และลูกของปาจี่ขายหมู และนิดขายหมูลงไปแลวไมยอมข้ึนมาเลย 

ผมก็งงอุตสาหยกใหหมดไปตั้งก่ีลาน คือบางทีบางอยางผมก็พอเขาใจนะ     

ตลาดเย็นตอนหลังผมไมคอยอยากเดินไป จะบนวาขายไมไดแตเวลามาท่ีประชุม 
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 บอกวาหาท่ีจอดรถท่ีอ่ืนไมได ตองมาจอดรถตรงนั้นกัน ถาลูกคาจะจอดมองหาท่ี

จอดไมมีท่ีจอด ผลสุดทายตองขับเขยิบไปเขยิบไป ท่ีผมทำงานอยูนี่เวลาวันจาย 

ผมก็บอกวาใหเทศกิจกับปองกันไปชวยกันโบกรถท่ีตลาดเย็นแถว ๆ นั้น เพราะ

ผมกลัว เพราะปหนึ่งเขาจะขายดี ๆ แค 4 วัน ตรุษ กับ สารท บางทีผมนึกผมก็

ไมยุง ผมก็ใหเทศกิจและปองกันไปชวยเปา ๆ หนอย เพราะเดี๋ยวลูกพ่ีผมจะเปา

ไลอยางเดียวเลย ไมใหคนจอดอยางเดียวเลย ผมพูดอยางนี้ก็รูวาใคร วันนั้นผม

เจอผมยังขอบคุณมากท่ีปลอยใหประชาชนของผมไดขายในวันจาย ถาทาน

ประธานมองจุดไหนและพอท่ีจะใหแมคาไปขาย และคิดวาขายไดและไมไป

รบกวนใครก็ลองดู  นะครับ ในสวนตัวผมผมเสนอตลาดเย็น และผมขอพูดอีกนิด

เรื่องการผอนผัน ผมไมรูนะเรื่องของกฎหมายการผอนผันท่ีเทศบาลออกไปและ

ผอนผันท่ีใหเขาขาย เหมือนกับการท่ีวา ปนเถ่ือนแลวไปรับรองวาเขาขายแลว

ถูกตองหรือเปลา เหมือนกับปนเถ่ือน แลวบอกใหเขามาตีทะเบียนหรือเปลา    

ผมไมรูนะเพราะจริงๆแลว เราไปบอกเขาวาเปนเขตผอนผัน เหมือนกับท่ีเราไปให

เขามาทำรถขายของ ไมรูซิในสวนตัวผม คือ ถาเราไปจัดผอนผันแลวใหอยู       

จุดเฉพาะแคตรงนี้ เสร็จแลวเขามีสิทธิ์เลยไหม เขามาขายแลวเขามีสิทธิ์เลยไหม 

ผมไมรูนะในเรื่องของกฎหมาย ชวยชี้แจงใหผมดวย ในเขตของการผอนผัน 

เพราะพอดีผมก็อยากรู เพราะวาบางทีขนาดไมไดจัดจุดผอนผัน ผมพูดตรง ๆ 

เลยก็ได หนา CJ ยังแยงกันเลย ขายของฟนโขมงพูดตรง ๆ ตอนนี้เดี๋ยวนี้ก็ได  

อันนี้ผมประสบมาเองเลยรองผมเลย มีครับใสชุดจะใหบอกไหม ใสชุดสีสมบาง    

สีกากีบาง ไปอยูขาง ๆ ขูใหคนนี้ใหยายไปใหไดเลย ขนาดแค CJ เอง และบางที

ยกตัวอยางเชน วันสงกรานตตรงนูนเสียตังคผมใหมาขายตรงนี้ขายฟรี มีอยูเจา

เดียว ท่ีออกจากเทศบาลไปชองนี้ ตรงนี้วาง ๆ เยอะแยะ ก็ไมมี เพราะอะไร 

เพราะวาเขาขายตรงนูนมีสิ่งดึงดูด มีเวทีมีเครื่องเสียง เสร็จแลววันสุดทาย    

เวลานั่นบนดาเหลือเกินสองวันแรก วันสุดทายไมมีดากันเลยสักคำ โอโหขนาด

ขาวไขเจียวยังขายไดเปนหม่ืน ผมอยูแถวนั้นแตแถวนี้ขายไมได เพราะตรงนี้ขายดี 

บางทีทุกอยางมันตองมีครับ และพวกนี้เขาก็รูเขาก็ยอมเสียสองรอย สองรอยหา

สิบเปนคาท่ีพรอมคาไฟ เพราะวาบางทีไปอยูตรงจุดอ่ืนมันก็ขายไมได อันนี้ผมพูด

ไววา ผมไมรูนะวา    เปนจุดผอนผันแลว เสร็จแลวตรงจุดผอนผันเวลาเขามาขาย

แลวเขาจะขายไดหรือเปลา เพราะผมเคยแลว เวลาเปดใหม ๆ รับรองไมตองกลัว

ตึม แตเสร็จแลวไมรูวาจะขายกันไดสักก่ีวัน ผมเจอมาแลวเปดจองแลวตึมเลยไม

ตองกลัวหรอกครับ ขอบคุณครับ 

 

                นายเกรียงไกร ... 
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